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 ค่ะน้องๆ และคุณผู้อ่าน 
 น้องนักเรียนเปิดเทอมใหม่กันแล้ว ส่วนน้องนักศึกษาก็

อีกไม่นาน จะเป็นโรงเรียนใหม่ สถาบันใหม่ ห้องเรียนใหม่ ล้วนมี
ความหมายต่ออนาคตที่สดใสทั้งนั้นนะคะ 

ทศิไท ฉบบันีพ้าขบวนเยาวชนที่ไมธ่รรมดามาตอ้นรบันอ้งๆ เขา้
สูช่ัน้เรยีนใหม ่ หลายคนมาบอกกลา่วเลา่ขานเรือ่งราวทีเ่คยเกบ็เปน็มมุมดื
ส่วนตัว เพราะอยากให้เป็นแรงบันดาลใจและพลังก้าวไปข้างหน้าได้
อย่างไม่ลังเล อย่างน้องศุภวิชญ์ เด็กจากน่านไปไกลถึงเหรียญทอง
ดาราศาสตร์โลกได้อย่างไร และ ดร.พรทิพย์ ปานอินทร์ ที่เรียกตัว
เองวา่ดอกเตอรส์ลมัคลองเตย อา่นชว่งไหนกน็า่ประทบัใจไปเสยีทัง้นัน้... 
อย่าเปิดข้ามไปนะคะ อ่านเถอะค่ะ แล้วจะพบความน่าทึ่งในความน่า
รัก 

สุขภาพกับวัยรุ่นเป็นเรื่องที่ต้องดูแลอย่างจริงจัง เพราะจิตใจที่
แจม่ใสอยูใ่นรา่งกายทีแ่ขง็แรง เราจงึมบีทความดีๆ  จากทัง้คณุหมอและ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬามาแนะนำน้องๆ ทั้งเรื่องการนอนของวัยรุ่น 
ออกกำลังอย่างไรให้หัวใจแข็งแรง และทำไม อองตวน ปินโต ฉายา
เทพมวยไทยเชื้อสายฝรั่งเศส จึงคลั่งไคล้กีฬามวยไทยนัก 

และอีกมากมายหลายเรื่องที่เคล็ดลับของความสำเร็จซ่อนอยู่ใน
รายละเอียดที่น้องต้องอ่าน แล้วจะพบเจอค่ะ 

ขอให้น้องๆนักเรียน นักศึกษา มีความสุขกับเทอมใหม่ ปีการ
ศึกษาใหม่นะคะ 
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จากมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
  
  

บทบรรณาธิการ 

สวัสดี 

๓



 

เรื่อง : น้ำดอกไม้ ภาพ : สิงหรา 
หนึ่งในใจชน  

โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ 
เป้าหมายของโครงการคือต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ  
อ. ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก   
แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด 
รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร  

๔



 ชว่งหนึง่ปมีานี ้พสกนกิรไทยไดเ้หน็พระพกัตร์ 
 สดใสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้
แชม่ชืน่หวัใจกนัถว้นหนา้อยูเ่นอืงๆ จากการเสดจ็
พระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนโครงการชั่งหัวมัน
ตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งกลายเป็น
โครงการที่ได้รับความสนใจใคร่รู้อย่างมากว่ามี
ความเป็นมาอย่างไร และทำไมจึงมีชื่อว่า ‘ชั่งหัว 
มัน’ 

 
“ชั่งหัวมัน”  หมายถึง  การชั่งน้ำหนักมันเทศ 

เมือ่ ป ีพ.ศ. ๒๕๕๑ พระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัวทรงซื้อที่ดินจากราษฎรบริเวณอ่างเก็บน้ำ
หนองเสือ ประมาณ ๑๒๐ ไร่ และต่อมาในปี 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ทรงซือ้แปลงตดิกนัเพิม่อกี ๑๓๐ ไร ่
รวมเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕๐ ไร่ โดยมีพระราชดำริให้
ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร รวบรวม
พันธุ์พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี  
และพื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ โดยเริ่มดำเนิน
การตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นต้นมา  และพระราชทานพันธุ์มันเทศซึ่งงอก
มาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน
ทีว่งัไกลกงัวลใหน้ำมาปลกูไวท้ีน่ี ่ พระราชทานชือ่
โครงการวา่ “โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชดำร”ิ 
และเมือ่วนัที ่ ๑ สงิหาคม ๒๕๕๒ เสดจ็พระราช 
ดำเนินทอดพระเนตรความคืบหน้าโครงการด้วย
พระองค์เอง  

ใน
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ในระยะแรกชาวบา้นกพ็ากนัสงสยัมากวา่โครงการของพระเจา้อยูห่วัจะเปน็อยา่งไร 
เริ่มตั้งแต่ชื่อโครงการชั่งหัวมันแล้ว ชาวบ้านตีความชื่อโครงการกันพอสมควร เหตุผล
จริงๆ คือ หัวมันบนตาชั่งยังขึ้นได้ แล้วที่แห้งแล้งขนาดไหน มันก็ต้องขึ้นได้ 

ข้อสงสัยต่อมารวมไปถึง ทำไมพระองค์ท่านมาซื้อที่ดินที่นี่ซึ่งแห้งแล้งมาก จะ
ปลกูอะไรกล็ำบาก ตดิปญัหาเรือ่งนำ้ พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเสดจ็พระราชดำเนนิ
เป็นการส่วนพระองค์ครั้งแรก ผืนดินที่นี่มีแต่ยูคาลิปตัส ชาวบ้านก็ยังไม่รู้ว่าพระองค์
ท่านมาซื้อที่ดินผืนนี้เอาไว้ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าอะไรที่ยากลำบากพระองค์ท่านทรงโปรด พระองค์ทรงทำให้
ดูเพือ่พสิจูนว์า่ทำไดเ้พือ่จะไดเ้ปน็แมบ่ทในการทีจ่ะทำ เหมอืนเปน็ศนูยก์ลางเรยีนรูด้า้น
เกษตรกรรมของชาวบ้านที่นี่ ผืนดินโครงการชั่งหัวมันได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน 
๒ ตำบล คือตำบลกลัดหลวง และตำบลเขากระปุก ที่มาช่วยกันรวมทั้งเกษตรอำเภอ
ก็เข้ามาชว่ยจดัสรรพืน้ที ่เปน็การรว่มมอืรว่มแรงกนัของชาวบา้น ซึง่ทกุคนกเ็ตม็ใจทีจ่ะ
ปลูกถวายให้พระองค์ท่าน เพราะอยากให้พระองค์ท่านพอพระราชหฤทัย 

หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวไร่ ข้าวโพด มะพร้าว แก้วมังกร กะเพรา พริก มะนาว ได้รับ
การจัดสรรลงแปลงปลูกอย่างรวดเร็ว เหมือนฝัน ราวกับเนรมิต โดยผลผลิตที่สร้าง
รายได้ให้มากที่สุด คือ มะนาวพันธุ์พื้นเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ราชดำริว่า ไม่ต้องการให้ใส่สารเคมี หรือถ้าจะใช้ก็ใช้น้อยที่สุด มะนาวของพระองค์
ท่าน ผิวจะไม่ค่อยสวย เรียกว่าเป็นมะนาวลาย แต่ผิวบางน้ำมาก เป็นที่ต้องการของ
ตลาด สนนราคาก็ขึ้นๆลงๆ ไป
ตามกลไกตลาด แต่ละวันไม่
เหมือนกัน 

สำหรบัผลผลติในโครงการฯ 
ผักและผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้ จะ
จัดการล้างทำความสะอาด คัด
เกรด ตัดแต่ง และบรรจภุาชนะ 
พร้อมนำไปจำหน่ายในสถานที่

๖



ตา่งๆ ไดแ้ก ่ กองงานส่วนพระองค์ (ห้องเครื่องวังไกลกังวล และสวนจิตรลดา) ร้าน  
โกลเด้นเพลสทั้ง ๕ สาขา และตลาดกลางการเกษตรหนองบ้วย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 
  
เป้าหมายของโครงการชั่งหัวมัน  ตามพระราชดำริ 

เป้าหมายของโครงการฯ คือต้องการให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง 
จ.เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้าน
ร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแก่
เกษตรกร และเพือ่ใหป้ระชาชนในพืน้ทีเ่ขา้มามสีว่นรว่มในการจดัทำแปลงหรอืมาชว่ย
งานของพระองค์ 

นบัไดว้า่โครงการชัง่หวัมนัเปน็การบรหิารทรพัยากรแบบบรูณาการ โดยใชท้รพัยากร 
ที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยคาด
ว่าอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชมด้วย 

 
ทุ่งกังหันลมผลิตไฟฟ้า 

นอกจากแมแ่บบดา้นการเกษตรแลว้  ยงัมกีงัหนัลมผลติไฟฟา้  มกีำลงัการผลติ
ขนาด ๕๐ กิโลวัตต์ ปัจจุบันมีทั้งหมด ๒๐ ต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะดำเนินการ
เข้ามารับซื้อพลังงานสะอาดที่ได้นี้ต่อไป ไฟฟ้าพลังงานสะอาดไม่ได้ใช้หมุนเวียนในไร่  
ผลิตได้เท่าไร จะเอาไปหักลบกับพลังงานที่ใช้ทุกเดือนซึ่งจะมีเงินเหลือ โดยได้รับเงิน
จากการไฟฟ้าฯ อย่างสม่ำเสมอ  

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการชั่งหัวมัน ๒๕๐ ไร่วันนี้ ถึงจะยังไม่ได้รับการพัฒนา
เตม็ทัง้หมดทกุจดุ แต่ในภาพรวมโครงการกำลงัเดนิหนา้ตอ่ไปเรือ่ยๆ อยา่งเปน็รปูธรรม 

 

๗



บ้านไร่ ของในหลวง  
ภายในโครงการฯยงัม ี ‘ทะเบยีนบา้นเลขที ่ ๑’ เปน็บา้นพกัสว่นพระองคข์องพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถือโฉนดและมีชื่อในทะเบียนบ้านเลขที่ ๑ หมู่ที่ ๕ บ้าน
หนองคอกไก่ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยทรงขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรทำไร่ 

นบัเปน็อกีหนึง่โครงการทดลองดา้นการเกษตรตามพระราชดำร ิ ทีจ่ะชว่ยพฒันา
ให้ประเทศไทยและอาชีพเกษตรกรเติบโตไปอีกก้าวหนึ่ง อีกทั้งยังแฝงคติดีๆ ให้แก่
ชาวบา้น และนกัทอ่งเทีย่วทีม่าทศันศกึษาไดเ้รยีนรูถ้งึการอยูอ่ยา่งพอเพยีง ตามปรชัญา
เศรษฐกิจของพระองค์ซึ่งใช้ได้จริงทุกยุคทุกสมัย และเป็นการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม
ที่สุดแล้ว  

ในรอบปีที่ผ่านมา มีแขกเข้ามาเยี่ยมชมโครงการฯจำนวนมาก คนที่เข้ามาดู
ส่วนใหญ่อยากรู้ว่าบริหารโครงการฯแบบไหน ซึ่งคำตอบคือเป็นการบริหารงานแบบ
บูรณาการ โดยประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่รอบๆนอกเข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วย
งานในไร่ ถือเป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างชัดเจน 

นี่คือความสำเร็จอันยั่งยืนของ “ไร่ชั่งหัวมัน” ไร่ของพ่อหลวงแห่งแผ่นดินไทย 
เปน็ทีด่นิทีพ่อ่หลวงทรงซือ้ดว้ยพระราชทรพัยส์ว่นพระองค ์ ไมม่ใีครมาถวาย...ทีด่นิแปลง
นี้คือตัวแทนของพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อเกษตรกรชาวไทย และยัง
เป็นสัญลักษณ์ของความรัก เสียสละ และความสามัคคีอย่างแท้จริง  

 
การเดินทาง 

จากอำเภอทา่ยางผา่นโครงการสง่นำ้และบำรงุรกัษาเพชรบรุ ี ไปตามเสน้ทางตำบล
ท่าไม้รวก ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก – เขาเตาหม้อ ผ่านโรงเรียน
บา้นทุง่โปง่ ถงึโครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชดำร ิเปน็ระยะทางประมาณ ๔๗ กโิลเมตร 

ตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี ่โครงการชัง่หวัมนั ๐๓๒-๔๗๒-๗๐๑ หรอื สำนกังาน
เกษตร ๐๓๒-๔๖๑-๕๐๗ 

 

๘



 

ยอดเยาวชน 
เรื่อง : อินทอุร ภาพ : สงิหรา 

ศุภวิชญ์ ดวงภูเมฆ  

สอวน. ส่งเด็กน่านคว้าเหรียญทองดาราศาสตร์โลก
“ผมอยากให้ทุกคนทำตามสิ่งที่รักและ
สนใจ มีความพยายามมุ่งมั่นในการทำ
สิ่งนั้น อย่างผมเองเข้ามาเรียนไม่ทัน
เพื่อนก็ท้อ แต่ไม่เคยถอย หากำลังใจ
จากคนรอบข้าง ทำตามความฝันอย่าง
มีเป้าหมาย แล้วเดินตามเป้าหมายนั้น 
จะได้ไม่เสียเวลาในการใช้ชีวิต อีกอย่าง
ผมไม่อยากให้คิดว่า เราจะต้องแข่งกับ
ใคร เป็นเด็กต่างจังหวัดหรือเด็กกทม. 
ผมอยากให้เรามาช่วยกันพัฒนาประเทศ
ไปพร้อมกันดีกว่าครับ” 

๙



 ดวงภูเมฆ หรือ สตังค์ เด็กเก่งจาก 
 จงัหวดันา่นทีส่ามารถสอบเขา้โรงเรยีน 
 มหิดลวิทยานุสรณ์ ฝ่าฟันอุปสรรค

จนสามารถเป็นตัวแทนประเทศและก้าวสู่เหรยีญทอง
การแขง่ขนัดาราศาสตรแ์ละฟสิกิสด์าราศาสตรโ์อลมิปกิ
ระหวา่งประเทศ ครัง้ที ่๗ (The Seventh International 
Olympiad on Astronomy and Astrophysics : 7th 
IOAA ) ณ เมืองโวลอส ประเทศกรีซ  

 
ศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีศรีน่าน  

สตงัคเ์รยีนทีจ่งัหวดันา่นจนถงึมธัยมศกึษาตอน
ตน้ และสอบเขา้โรงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณ ์จ.นครปฐม
โดยมคีวามสนใจในดา้นวทิย ์- คณติเปน็พเิศษ สำหรบั
เขาแลว้วทิยาศาสตรส์นกุตรงทีไ่ดท้ำแลป็ คดิวเิคราะห ์
จนกา้วเขา้สูเ่สน้ทางโอลมิปกิวชิาการตัง้แตช่ัน้ประถม
ศกึษาปทีี ่ ๓ โดยเขา้มาในคา่ยของสถาบนัสง่เสรมิการ
สอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) ทีก่รงุเทพฯ 
ทำใหเ้ขาไดเ้พือ่นใหมท่ีช่อบเรยีนวทิยาศาสตรเ์หมอืน
กัน รวมถึงประสบการณ์ในท้องฟ้าจำลองที่ทำให้เขา
กลับบ้านไปด้วยความรู้ใหม่ สามารถชี้กลุ่มดวงดาว
ต่างๆให้คุณพ่อดูด้วยความภาคภูมิใจ  

 

จากน่านสู่กรุงเทพฯ 
หลงัจากสอบเขา้ทีโ่รงเรยีนมหดิลวทิยานสุรณไ์ด ้

สตังค์ยอมรับว่า การเรียนในกรุงเทพฯมีความกดดัน
สงู “โรงเรยีนตา่งจงัหวดักบัโรงเรยีนในกรงุเทพฯ ผม
ว่าต่างกันด้านภาวะการแข่งขัน โรงเรียนที่นี่มีการ
แข่งขันกันสูง ได้คุยกับเพื่อนๆ เขาเรียนพิเศษกันตั้ง
แต่ป. ๓ ในขณะที่ผมไม่เคยเรียนพิเศษเลย เวลาไป
แขง่ตามสนามตา่งๆ ไดอ้าจารย์ในโรงเรยีนชว่ยตวิให ้
พอเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนจบ ป.๖ ก็สอบเข้าสตรี
ศรนีา่นไดท้ีห่นึง่ของโรงเรยีน เวลามกีารแขง่ขนัอะไร 
อาจารย์ก็เลยจับตามองให้เราเป็นตัวแทนเสมอ พอ
เข้ามาเรียนที่มหิดลวิทยานุสรณ์ หลักสูตรที่นี่มีการ
เรียนการสอนของโอลิมปิกวิชาการในชั้นเรียนปกติ
ดว้ย เพราะเปน็หนึง่ในศนูยโ์อลมิปกิวชิาการ ผมเลอืก
เข้าค่ายวิชาดาราศาสตร์ โดยสอบตั้งแต่ม.๔ ตอน
นั้นได้เหรียญทองในระดับชาติก็จริง แต่เขาคัดเลือก
แค่ห้าคนแรกที่ได้คะแนนสูงสุดไปเป็นผู้แทนแข่ง
ระดบัโลก รูส้กึผดิหวงัที่ไม่ไดเ้ปน็ผูแ้ทน แตรุ่น่พีแ่ละ
อาจารย์ก็ปลอบใจว่า ‘ปีหน้ายังมีโอกาสนะ’ พอม.๕ 
สอบอีกครั้ง ก็เลยได้เป็นตัวแทนของประเทศไปแข่ง
ที่กรีซครับ” 

 

ศุภวิชญ์

๑๐

รศ.เยน็ใจ สมวเิชยีร รว่มแสดงความยนิดใีนความสำเรจ็ของเยาวชนไทย 



ครอบครัวให้กำลังใจ 
นายเรืองฤทธิ์ และนางกณิศา ดวงภูเมฆ บิดา

มารดาซึง่มอีาชพีเปน็ครพูละและครสูงัคม มกัจะกลา่ว
กับสตังค์ว่า พ่อแม่อาจจะช่วยเรื่องเรียนไม่ได้ แต่
ยนิดสีนบัสนนุทกุอยา่ง และทกุกจิกรรมทีล่กูเลอืก เนน้
สรา้งกำลงัใจเพราะการมาเรยีนในกรงุเทพฯ ทำใหเ้ขา
เครียดมากขึ้น “ตอนมาใหม่ๆ เราเรียนไม่ทันเพื่อน 
สอบตกอีกต่างหาก ทั้งที่อยู่โรงเรียนเก่าไม่เคยสอบ
ตกเลย ผมก็จะโทรไปบ่นไปปรึกษาท่าน ท่านก็จะ
ตอบว่า ไม่เป็นไรลูก ไม่ต้องเครียด ต้องเคยสอบตก
เสียบ้าง จะได้รับรู้ว่า เป็นอย่างไร ไม่ตกวันนี้ อยู่ใน
มหาวทิยาลยักอ็าจจะตกได ้ ไดย้นิแลว้กห็วัเราะ หาย
เครียดไปเลยครับ ส่วนคำสอนจากคุณพ่อคุณแม่ที่
จำขึ้นใจเลย คือ อย่ากลัวคนเก่ง แต่ให้กลัวคนขยัน 
เพราะตอนอยูท่ีน่า่น ผมถอืเปน็อนัดบัตน้ๆของโรงเรยีน 
ตอนนัน้เลยประมาทวา่เราเกง่ พอสำนกึในสิง่ทีค่ณุพอ่ 
คณุแมพ่ดู กป็รบัปรงุตวั เพราะตอ่ใหเ้กง่แค่ไหน แต่
ถา้ไมข่ยนักจ็ะมคีนขยนักวา่แซงเราไปได ้ เลยเอาความ
ขยันเข้าสู้ครับ  

“อีกอย่างคุณพ่อมักจะสอนว่าฝันให้ไกลแล้ว
ก้าวไปให้ถึง เพราะท่านเองเป็นโค้ชให้นักกีฬา ท่าน
จะบอกให้ตั้งเป้าอะไรที่มากกว่าคนอื่น เช่น ตั้งเป้า
วา่จะวิง่สบิรอบ ยอ่มดกีวา่ตัง้เปา้วิง่รอบเดยีวแลว้เลกิ 
เพราะถึงเราตั้งไว้สิบแล้ววิ่งจริงได้แค่ห้ารอบ แต่นั่น
ก็เท่ากับว่าเราได้วิ่งเยอะกว่าคนที่ตั้งเป้าหมายไว้แค่
รอบเดียว ทำให้ผมคิดอยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์
ทีม่คีวามฝนัไกลกวา่คนอืน่ ผมอาจจะสรา้งไทมแ์มชชนี
ขึ้นมาจริงๆ ก็ได้ เพราะอยากย้อนไปดูคนในอดีต 
วา่เขามวีธิสีรา้งอารยธรรมและความเจรญิอยา่งไร อยาก
ได้องค์ความรู้ที่เขาใช้ เช่นปราสาทหินพนมรุ้งสร้าง
ใหแ้สงอาทติยส์อ่งตรง ๑๕ ชอ่งประตไูด ้ หรอืปริะมดิที่
มีแต่หินหนักมากๆ แต่สามารถต่อยอดกันขึ้นไปได้ 
ผมคดิวา่องคค์วามรูเ้หลา่นัน้ถา้นำมาใช้ในปจัจบุนันา่
จะนา่สนใจดีครับ” 

 

แบ่งเวลาเรียนและเล่น 
แมจ้ะดวูา่เปน็โรงเรยีนของเดก็เกง่ แตท่ีโ่รงเรยีน

มหิดลวิทยานุสรณ์กลับมีกิจกรรมมากมายให้เลือก 
ยิ่งสตังค์เองเป็นคนชอบเล่นกีฬา หลังเลิกเรียนเขา
จึงเล่นทั้งบาสเก็ตบอล แบดมินตัน วิ่ง และเปตอง 
จนถึงสองทุ่ม ห้องสมุดของโรงเรียนยังเปิดอยู่ เขา
มกัจะเขา้ไปอา่นหนงัสอืตอ่ ไม่ใชเ่ฉพาะหนงัสอืเรยีน 
แต่ชอบอ่านหนังสือการ์ตูน และนิยายวิทยาศาสตร์ 
มีนักเขียนคนโปรดคือวินทร์ เลียววาริณ ซึ่งสร้าง
จนิตนาการใหส้ตงัคอ์ยากเปน็นกัประดษิฐ์ไทมแ์มชชนี 
ดูบ้าง เพราะเขาเชื่อว่า เทคโนโลยีที่ใช้กันในปัจจุบัน 
ล้วนอิงมาจากนิยายวิทยาศาสตร์   

 
๑๑

ครอบครัวคือกำลังใจที่เข้มแข็งและอบอุ่นเสมอ 



เด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติไหนในโลก  
สตังค์เล่าถึงบรรยากาศแข่งขันที่ประเทศกรีซ

ว่า เป็นการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ ไปตอนแรกรู้สึกเกร็ง
เพราะแต่ละคนล้วนเป็นตัวแทนระดับประเทศ ดูมี
ความมั่นใจมาก เช่นเวลาไปดูงานด้วยกัน แต่ละคน
จะโชวอ์งคค์วามรูอ้ธบิายถงึสิง่ตา่งๆ ไดอ้ยา่งคลอ่งแคลว่ 
“ตอนแรกก็รู้สึกน่ากลัวครับ เพราะมีแต่คนเก่งๆ แต่
จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อได้ดูการแสดงประจำ
ชาติต่างๆ มีกิจกรรมเดินป่า ซึ่งจุดประสงค์หนึ่งของ
การแขง่ขนันีค้อื การสรา้งวงสงัคมนกัวทิยาศาสตร์ใน
อนาคต ซึง่พวกเราทีม่าเจอกนั เมือ่โตขึน้มากจ็ะเปน็
คนในวงการดาราศาสตร ์ทำใหผ้มไดเ้พือ่นใหม ่มกีาร
ตดิตอ่กนัในกรุป๊เฟซบุค๊ สว่นตวัผมคดิวา่เราไมม่อีะไร
ด้อยกว่าประเทศอื่นๆ เลย โจทย์ที่ติวมาก็ทัดเทียม
กับชาวต่างชาติ บางหลักสูตรต่างชาติไม่มีสอนใน
ห้องเรียนด้วยซ้ำ อย่างตอนที่ผมอยู่กับรูมเมทชาว
สโลวาเนีย เขาไม่ได้เรียนแคลคูลัสในโรงเรียน เพิ่ง
ไดต้วิตอนเปน็ผูแ้ทน เขาเลยไมเ่ขา้ใจเทา่ไร ผมกช็ว่ย
สอนแลกเปลี่ยนกับเวลาที่เห็นโจทย์ยากๆ เขาก็ช่วย
อธบิายให ้ ผมไดเ้หรยีญทองแตเ่ขากลบัไดเ้หรยีญเงนิ 
ดังนั้นผมเชื่อว่าหลักสูตรของสอวน. นั้นไม่แพ้ที่ไหน
ในโลก” 

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ “ผมสำนึกในพระกรุณาของ
พระองค์ท่านที่เห็นความสำคัญของวิชาวิทยาศาสตร์
ในบ้านเราว่า ต้องมีการพัฒนา ทั้งยังกระจายศูนย์
สอวน. ไม่ให้กระจุกแค่กทม. ทำให้เด็กต่างจังหวัด
อย่างผมได้มีโอกาสเข้ามาเรียนและได้ค้นพบความ
สามารถของตัวเอง ซึ่งพระองค์ท่านได้มอบโอกาสที่
ดมีากมายใหแ้กพ่วกเรา ผมและครอบครวัรูส้กึซาบซึง้
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากครับ” 

 
เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพฯ เรื่องปีติในชีวิต 

สตังค์รู้สึกตื่นเต้น เพราะส่วนตัวปลาบปลื้มใน
พระปรชีาของพระองคอ์ยูแ่ลว้ ยิง่พอรูว้า่พระองคท์รง
อนุญาตให้เข้าเฝ้าฯ ก่อนไปแข่งขันก็ยิ่งทำให้เขาตื่น
เต้นที่สุดในชีวิต “แค่รู้ว่าได้เข้าเฝ้าฯ โดยไม่จำเป็น
วา่เราตอ้งไดพ้ดูอะไรกร็ูส้กึปลืม้แลว้ ยิง่คณุพอ่คณุแม่
ยิ่งปลื้ม เรียกได้ว่า เฝ้ารอดูข่าวในพระราชสำนัก
หน้าจอทีวีเลย พระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งว่า ‘รู้
วา่พวกเเราเปน็คนเกง่ แตอ่ยากใหเ้ปน็คนดดีว้ย เพือ่
กลับมาพัฒนาบ้านเมือง’ จากที่ท่านพูดและผมเองก็ 
ได้รับการปลูกฝังจากโรงเรียนเสมอมาว่า เราได้ทุน
เรยีนนีม้าจากประชาชน ดงันัน้เราตอ้งตอบแทนประเทศ
ไทย ผมคิดว่า วิทยาศาสตร์มีอิทธิพลต่อโลก เช่น 
นาซ่าของสหรัฐฯก็ช่วยพัฒนาประเทศของเขาทาง
ด้านอวกาศ ผมเลยอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ไทยให้ก้าวหน้าครับ” 

 
๑๒



เคล็ดลับการจำ 
วิชาดาราศาสตร์ย่อมมีส่วนท่องจำชื่อกลุ่มดาว

ต่างๆ โดยสตังค์มีวิธีคิดสร้างเรื่องสนุกบางอย่างให้
จำง่ายขึ้น “ถ้ามีอะไรฮาๆ ใส่ลงไปในการท่องจำ เรา
จะจำไดข้ึน้ใจโดยไมต่อ้งทอ่งจำมากนกั เราตอ้งสรา้ง
เรื่องสอดคล้องกัน เช่น กลุ่มดาวนายพรานและสุนัข
ใกล้กัน เป็นตำนานว่า ดาวสุนัขวิ่งตามนายพราน มี
กลุ่มดาวกระต่ายด้วย นายพรานจะยิงกระต่ายซึ่งอยู่
ข้างล่าง นายพรานเงื้อธนู และมีปิศาจชื่อดาวเซตูส 
รวมถึงดาวคนคู่จะกระโดดเตะนายพรานอยู่ด้านบน 
เป็นสิ่งที่ผมคิดกับเพื่อนๆ ขึ้นมา จะได้เข้าหัวและจำ
ได้ง่ายครับ” 

 
มุ่งสู่ต่างประเทศ 

หลังจากได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่ง
โอลิมปิกวิชาการระดับโลก ทำให้สตังค์มีสิทธิ์รับทุน
เรียนต่อ โดยมุ่งมั่นไปเรียนต่อต่างประเทศ มีมหา 
วิทยาลัยชื่อดังระดับโลกเป็นเป้าหมายนั่นคือ มหา
วทิยาลยัฮารว์ารด์ และสถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชเูซตส ์
(MIT) “ชว่งนีฟ้ติภาษาองักฤษในการใชช้วีติประจำวนั

ทีต่า่งประเทศครบั ทีเ่ลอืกสองแหง่นีเ้พราะมรีุน่พีจ่าก
ทีน่ีไ่ปเรยีนตอ่กนัเยอะ ระหวา่งนีผ้มกม็าประจำโครงการ
พี่ช่วยน้อง สอนน้องๆ รุ่นต่อไปเพื่อติวไปแข่งระดับ
ชาต ิ เริม่สอนนอ้งๆ มาตัง้แตต่อนอยูม่.๕ แลว้ เพราะ
ปกติผมเป็นคนชอบเข้าสังคม ชอบทำกิจกรรมต่างๆ 
ของโรงเรียน ปีนี้ก็ได้เป็นประธานนักเรียนด้วย โดย
ได้รับความไว้วางใจจากเพื่อนๆและน้องๆ มีหน้าที่
ประสานงานกบัอาจารย ์ และนกัเรยีน เพือ่จดักจิกรรม
ร่วมกันครับ” 

 
ฝากถึงเพื่อนเยาวชน 

“ผมอยากให้ทุกคนทำตามสิ่งที่รักและสนใจ มี
ความพยายามมุง่มัน่ในการทำสิง่นัน้ อยา่งผมเองเขา้
มาเรียนไม่ทันเพื่อนก็ท้อ แต่ไม่เคยถอย หากำลังใจ
จากคนรอบข้าง ทำตามความฝันอย่างมีเป้าหมาย 
แล้วเดินตามเป้าหมายนั้น จะได้ไม่เสียเวลาในการ
ใช้ชีวิต อีกอย่างไม่อยากให้คิดว่า เราจะต้องแข่งกับ
ใคร เป็นเด็กต่างจังหวัดหรือเด็กกทม. ผมอยากให้
เรามาช่วยกันพัฒนาประเทศไปพร้อมกันดีกว่าครับ 
การชนะไมม่ปีระโยชนอ์ะไร คดิวา่อยูท่ีไ่หนเรากช็ว่ย
กันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้ ประเทศ
ไทยออกกว้างใหญ่ ยังมีคนหลายล้านคนที่รอให้เรา
เปน็แรงผลกัดนัสำคญัในการสรา้งประเทศใหท้ดัเทยีม
ระดับโลกครับ”  

๑๓



 

Sport Hero 
เรื่อง : น้ำลอดทราย ภาพ : สิงหรา   

ดวงกมล โพธิ์เงิน  
สาวน้อยวินด์เซิร์ฟกับภารกิจพิชิต 
เหรียญทองซีเกมส์ครั้งที่ ๒๗ 

“ใจตอ้งนิง่คะ่ ใจมาสมาธเิกดิ 
และครเูกง่จะสอนเสมอวา่ ถา้
เจอปญัหากลางทะเลอย่าตื่น
ตูม ให้ค่อยๆ คิดแก้ปัญหา
เพราะเวลานั้นเราต้องอยู่คน
เดียว โค้ชไม่ได้ไปอยู่ด้วย 
การสังเกตสภาพแวดล้อม
ทุกอย่างจะช่วยเราได้” 

๑๔



  กนัไปหมาดๆ สำหรบัการแขง่ขนักฬีาซเีกมสค์รัง้ 
 ที ่ ๒๗ ทีป่ระเทศพมา่เปน็เจา้ภาพจดัการแขง่ขนั 

งานนีท้พันกักฬีาไทยควา้มาได ้๑๐๗ เหรยีญทอง ๙๔ เหรยีญเงนิ  
และ ๘๑ เหรยีญทองแดง โดยหนึง่ในนกักฬีาทีค่วา้ชยันำเหรยีญ
ทองมาฝากพี่น้องชาวไทย เป็นผลงานของ ดวงกมล โพธิ์เงิน 
หรือน้องแนน สาวน้อยวัย ๑๖ ปี จากโรงเรียนเทศบาลเมือง
พทัยา ซึง่เปน็นกักฬีาวนิดเ์ซริฟ์ทีไ่ดแ้ชมปใ์นประเภท อารเ์อสวนั 
Sport Hero ฉบบันีเ้ราจะพาไปทะเลพทัยา เพือ่พดูคยุกบันกักฬีา
เยาวชนหญงิทมีชาตไิทยทีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุ และเปน็การลงแขง่ขนั
ซีเกมส์ครั้งแรกของเธอด้วย 

น้องแนนเล่าว่าเธอเริ่มเข้าสู่วงการโดยการชักชวนของ
อาจารย์ประพาส สังข์เงิน หรือครูเก่ง อดีตนักวินด์เซิร์ฟทีม
ชาติไทย ซึ่งเป็นอาจารย์สอนวิชาพละศึกษาที่โรงเรียนเทศบาล
เมืองพัทยาที่มาชวนเด็กนักเรียนไปหัดเล่นวินด์เซิร์ฟ ขณะนั้น
เธอเรยีนอยูช่ัน้ ป. ๖ อายเุพยีง ๑๒ ปเีท่านั้น   

“ครูบอกว่าเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หนูตัดสินใจ
ไปลองดูเพราะคิดว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายและ
มีความโลดโผน ประกอบกับมีไอดอลใน
ดวงใจ คือ “พี่ดาว ศิริพร แก้วดวงงาม” ผู้
ควา้แชมปจ์ากการแขง่ขนั ยธู โอลมิปคิ จาก
กีฬาประเภทนี้” เธอบอกด้วยว่าไม่เคยเล่น
มาก่อนไม่มีพื้นฐานเลย ว่ายน้ำก็พอได้นิด
หน่อย ครูเก่งได้เริ่มฝึกสอนด้วยการให้ยืน
ทรงตัวบนบอร์ด หลังจากนั้นไม่นานครูก็
ให้ลงเล่นจริงในทะเล “ตอนนั้นตื่นเต้นมาก
ค่ะ หลังจากเริ่มเล่นได้ก็ฝึกซ้อมกันอย่าง
จริงจัง” 

ปิดฉาก

๑๕



ซ้อมหนักหรือเปล่า 
“ก็ถือว่าหนักนะคะ เพราะทุกเช้าจะต้องวิ่งหรือปั่นจักรยานวันละ ๒ ชั่วโมง จาก

นัน้กลบัมาอาบนำ้แตง่ตวัไปเรยีนหนงัสอืตอ่ พอชว่งบา่ยๆ คอ่ยมาซอ้มในทะเลอกีครัง้
ใช้เวลาอีก ๒-๓ ชั่วโมง ซึ่งในแต่ละวันหนูต้องแบกอุปกรณ์ในการเล่นทั้งบอร์ดและใบ 
รวมน้ำหนักแล้วกว่า ๓๐ กิโลกรัม แบกกันจนกล้ามขึ้นเป็นมัดๆ เลยค่ะ แต่ถึงเหนื่อย
อย่างไรก็ไม่ท้อ เพราะว่ากีฬาวินด์เซิร์ฟเป็นกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อหน่าย ซ้อมเมื่อไรก็
สนุก เราต้องท่องเอาไว้เสมอว่า “จิตใจที่แจ่มใสอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง”   

 
การสนับสนุนจากทางครอบครัวเป็นอย่างไร 

สำหรับเรื่องนี้น้องแนนบอกว่า เธอโชคดีที่คุณแม่สนับสนุนให้เล่นกีฬาอะไรก็ได้
ตามใจลกู เพราะแมรู่ว้า่กฬีาจะทำใหเ้รามคีวามแขง็แรง และคลอ่งตวั เมือ่เธอมคีวาม
ชอบในกีฬาที่โลดโผนและท้าทายแบบนี้คุณแม่ก็ไฟเขียวอนุญาตให้เล่นวินด์เซิร์ฟได้ 
แต่ต้องไม่ทิ้งการเรียน แม้จะไม่เคยคาดหวังว่าลูกสาวจะต้องเรียนเก่งระดับแถวหน้า  
แต่ก็ขออย่าให้รั้งท้ายนักก็แล้วกัน เพราะการเรียนหนังสือถือว่าเป็นหน้าที่และมีความ
สำคัญกับเด็กทุกคน 

“วินด์เซิร์ฟเป็นชีวิตจิตใจของหนูไปแล้ว ความสุขของหนูคือการได้ไปโลดแล่น
อยูบ่นบอรด์ในทะเลกวา้งมองเหน็ทอ้งฟา้และผนืนำ้แบบ ๑๘๐ องศา ทำใหรู้ส้กึวา่ คลืน่ 
ลม และแสงแดดนั้น มีความสำคัญต่อ
การเล่นกีฬาประเภทนี้ค่ะ ทุกอย่างต้อง
ประกอบกนัหมด และไดอ้อกแรงเยอะมากๆ 
โดยเฉพาะเวลาที่ปั๊มลมเข้าใบให้บอร์ด
เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็ว”   

เมือ่ถามถงึความปลอดภยั นอ้งแนน 
บอกวา่กฬีาทกุชนดิถา้เราใส่ใจและปฏบิตัิ
ตามกฎกไ็มม่อีะไรทีน่า่กงัวล เชน่ ตอ้งสวม
เสือ้ชชูพี พกเชอืกยาวไมต่ำ่กวา่ ๕ เมตร  

๑๖



และพกนกหวีดติดตัวไว้ เพื่อการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นหากเกิดเหตุสุดวิสัยขณะ
เล่น  เพราะเชือกสามารถใช้ผูกเรือพาเรากลับเข้าฝั่งได้ 

 
ก่อนเข้าสู่การแข่งขันซีเกมส์ เตรียมตัวอย่างไรบ้าง 

“เราเริ่มจากการทดสอบฝีมือภายในประเทศก่อนค่ะ หลังจากที่ใช้เวลาในการฝึก
ซ้อมมาประมาณครึ่งปี ก็มีการแข่งขันวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์ประเทศไทยที่พัทยา ทาง
สโมสรกส็ง่หนลูงแขง่ผลปรากฏวา่ชนะเลศิ จากนัน้กล็งแขง่ขนัอยูเ่รือ่ยๆ ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ โดยกอ่นหนา้นีก้เ็คยไปแขง่ขนัแถบยโุรปทีป่ระเทศโปแลนด ์ ในรายการ 
ยธู เวลิด ์แชมเปีย้นชพิ ซึง่ตอนนัน้ไดอ้นัดบัที ่๑๗ จาก ผูเ้ขา้แขง่ขนัทัง้หมด ๘๐ คน 
จาก ๔๐ ประเทศ จนมาถึงการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗ ที่เมืองหง่วยซวง 
ประเทศพม่า ซึ่งถือว่าอยู่เหนือความคาดหวังของหนูค่ะ เพราะไม่เคยคิดว่าต้องได้
เหรยีญทอง คิดเพียงว่าจะทำให้ดีที่สุด เพื่อจะได้ไม่กดดันตัวเอง   

“สำหรบัการแขง่ขนัครัง้นีก้ถ็อืวา่ไดป้ระสบการณท์ีด่ ี ทะเลแตล่ะทีม่คีวามแตกตา่ง
ทางด้านคลื่น ลม ใช้เวลาแข่งทั้งหมด ๕ วันในการทำคะแนนสะสมแต้ม พยายามแก้
ปญัหาฝา่วกิฤตในทอ้งทะเลทีเ่ราไมคุ่น้เคยจนสามารถเอาชนะคูแ่ขง่จากประเทศสงิคโปร ์
และประเทศพม่ามาได้อย่างขาดลอย ซึ่งหนูถือว่ารางวัลที่ได้ในคราวนี้เป็นรางวัลที่น่า
ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต เพราะเราชนะทั้งคู่แข่ง และชนะทั้งตัวเอง แต่ก็ยังไม่ใช่ที่สุดใน
ความฝันหนูค่ะ เพราะหนูยังฝันไกลไปต่อ และอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะมีโปรแกรม
การแข่งขัน ยูธ โอลิมปิค ๒๐๑๔ ที่ประเทศจีน หนูอยากคว้ารางวัลติดมือกลับมาฝาก
คนไทยอีกค่ะ” 

๑๗



เทคนิคสำคัญมีอะไรบ้าง 
“ใจตอ้งนิง่คะ่ ใจมาสมาธเิกดิ และครเูกง่จะสอนเสมอวา่ ถา้เจอปญัหากลางทะเล

อย่าตื่นตูม ให้ค่อยๆ คิดแก้ปัญหาเพราะเวลานั้นเราต้องอยู่คนเดียว โค้ชไม่ได้ไปอยู่
ด้วย การสังเกตสภาพแวดล้อมทุกอย่างจะช่วยเราได้ สายตาที่กว้างไกลและสมองจะ
ต้องจดจำสีของธงสัญลักษณ์ต่างๆ ให้แม่นยำ ทุ่นอยู่ตรงไหน เส้นชัยอยู่ตรงไหน จะ
ได้ไม่พลาดเมื่อต้องบังคับบอร์ดมาให้ถึง” 

 
คุณครูยอดโค้ช 

นายประพาส สังข์เงิน หรือครูเก่ง นอกจากจะเป็นผู้แนะนำกีฬา
วินด์เซิร์ฟให้แก่ลูกศิษย์แล้ว ยังเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนให้กับน้องแนนอีกด้วย ครู
เกง่บอกวา่กฬีาประเภทนีก้ไ็มต่า่งอะไรกบัการปัน่จกัรยาน เริม่หดัใหมย่งัทรงตวั
ไม่เป็นก็มีสะดุดบ้างล้มบ้าง  แต่พอทรงตัวได้ก็จะรู้สึกว่าไม่ยากอีกต่อไป ขอ
เพียงแค่ต้องใช้ทักษะในการบังคับทิศทางของบอร์ดและใบให้ได้ ส่วนเป้า
หมายของการแข่งขันนั้นไม่ได้อยู่ที่รางวัลเสมอไป แต่การแข่งขันจะทำให้
นักกีฬามีการพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น 

ครูเก่งยังบอกด้วยว่าอยากให้เด็กๆ มาลองเล่น
วินด์เซิร์ฟ รับรองได้ว่าจะติดใจ เพราะที่นี่ฝึกสอนใฟรี
ไมม่คีา่ใชจ้า่ยแตอ่ยา่งใด เพราะมผีู้ใหญ่ใจดอียา่งเทศบาล
เมืองพัทยา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสโมสร
วินด์เซิร์ฟเมืองพัทยาให้การสนับสนุน 

 
เห็นความมุ่งมั่นของนักกีฬาเยาวชนหญิงของไทย  

บอกไดค้ำเดยีววา่ทึง่  เธอเลน่วนิดเ์ซริฟ์แบบไมห่ว่งสวย  
ไม่หวั่นแม้แสงแดดอันแรงกล้าจะทำให้หน้าและผิวของ
เธอคลำ้ขึน้ แตกตา่งกบัเดก็สาวในวยัเดยีวกนัทีย่งัรกัสวย
รักงาม ทิศไทขอเป็นกำลังใจให้น้องแนนคว้าชัยในการ
แข่งขันคราวหน้า  พร้อมคว้ารางวัลติดมือกลับมาฝาก
ชาวไทยอีกสักครั้ง 

  
 

ครเูกง่ ประพาส สงัขเ์งนิ 

๑๘



 

ตำราเล่มใหญ่ 
เรื่อง : คนวิเศษ ภาพ : นัดพบ 

 
 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน 

ดินแดนแสนสุข          
ได้ความสนุกคู่ความรู้

 แหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล แบบ
ครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล  ความหลากหลายทาง

ชวีภาพ การเพาะเลีย้งสตัวแ์ละพืชทะเล และด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางทะเล ด้วยความครบครนัขนาดนี ้ทีน่ีจ่งึเปน็ทัง้แหลง่เรยีนรู ้ 

และท่องเที่ยวในที่เดียวกัน 

๑๙



 ร้อนอย่างนี้ เชื่อว่าหลาย  
  คนคงมีโปรแกรมพักร้อน 
  ผ่อนคลายและเลือกที่จะ

เที่ยวทะเลกันเป็นส่วนใหญ่ แต่
ถา้ใครยงัไมไ่ดว้างแผนไว ้ ทศิไท
ขอแนะนำทะเลใกล้ๆกรุงเทพฯ 
อย่างบางแสน โดยใช้เวลาเดิน

ทางเพียงหนึ่งชั่วโมงนิดๆ จาก
กรุงเทพฯ ก็ถึงที่หมายด้วยรถยนต์

สว่นตวั หรอืจะเปน็รถโดยสารสาธารณะกม็ไีวบ้รกิาร
อย่างสะดวกสบาย และที่นี่ก็ไม่ได้มีเพียงชายหาด
บางแสน หรือแหล่งทำครกที่อ่างศิลาเท่านั้น แต่ยัง
มีสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือ “พิพิธภัณฑ์
สตัวน์ำ้บางแสน” (The Institute of Marine Science) 
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ สนุกกับการเที่ยวชมดู
เรื่องราวในท้องทะเลที่หลากหลาย มีสัตว์ทะเลนานา
ชนิดมากมายแหวกว่ายให้เราได้เห็นแบบตัวเป็นๆ 
และบางส่วนก็สตั๊ฟแห้งไว้ 

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตั้งอยู่บนเนื้อที่
ราว ๓๐ ไร่ ในมหาวิทยาลัยบูรพา  ซึ่งตั้งขนานอยู่
ริมถนนลงหาดบางแสน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีมา

นับสิบปีในนามของ “พพิธิภณัฑส์ตัวน์ำ้บางแสน” ที่
มมีากกวา่การนำสตัวท์ะเลมาใสตู่้โชว์ใหน้กัทอ่งเทีย่ว
ได้เข้าชม แต่ยังมีความสำคัญในฐานะที่เป็นศูนย์ 
กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลไทย 
ทำให้ไดรู้เ้รือ่งราวของสิง่มชีวีตินอ้ยใหญ่ในทะเลโดยที่
ไม่ต้องดิ่งลงไปในทะเลลึกด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยัง
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ทาง
ทะเลแบบครอบคลุมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล  
ความหลากหลายทางชวีภาพ การเพาะเลีย้งสตัวแ์ละ

ฤดู

๒๐



พืชทะเล และด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล ด้วย
ความครบครนัขนาดนี ้ทีน่ีจ่งึเปน็ทัง้แหลง่เรยีนรู ้และ
ท่องเที่ยวในที่เดียวกัน 

ภายในพพิธิภณัฑฯ์ แบง่เปน็สว่นๆ คอื พพิธิภณัฑ์
วิทยาศาสตร์ทางทะเล สถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม ซึ่งมี
การจดัแสดงสตัวท์ะเลตา่งๆ อยา่งนา่สนใจ และ หอ้ง
ปฏบิตักิารวจิยัวทิยาศาสตรท์างทะเล ซึง่จดัอยูภ่ายใน
อาคาร ๒ ชั้น   

ชัน้ที ่๑ เปน็ตูป้ลาและสิง่มชีวีติทีอ่ยูใ่นทะเล ใน
เขตน่านน้ำไทย โดยแต่ละตู้มีการจัดสภาพแวดล้อม
ไดอ้ยา่งใกลเ้คยีงกบัธรรมชาตมิากทีส่ดุ  แถมยงัมชีือ่
สามัญและชื่อวิทยาศาสตร์บอกไว้หน้าตู้อีกด้วย   

ชั้นที่ ๒ จัดแสดงตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในทะเลโดย
การเก็บด้วยวิธีสตั๊ฟแห้ง ดองน้ำยาฟอร์มาลิน และ
ยังมีบอร์ดให้ความรู้ระบบนิเวศในทะเล พิพิธภัณฑ์
เปลือกหอย 

กอ่นทีเ่ราจะเขา้สูต่วัอาคารนัน้ จะเหน็วา่ดา้นหน้า
มีรูปหล่อปลาโลมาหลายตัวกำลังกระโดดโลดเตน้อยู่
บรเิวณลานนำ้พ ุ พอเขา้ไปสูต่วัอาคารดา้นใน  กต็ืน่
ตาตืน่ใจกบัโครงกระดกูยกัษข์อง “ปลาวาฬบรดูา้” ทีม่ี
นำ้หนกัถงึ ๘ ตนั ยนืตระหงา่นคอยใหก้ารตอ้นรับที่
บริเวณห้องโถง  แถมยังมีประวัติของเจ้าวาฬใหญ่
ตัวนี้ให้ได้อ่านกันอีกด้วยค่ะ ส่วนทางด้านขวามือจะ
เป็นห้องขายตั๋ว ซึ่งหลังจากที่เราซื้อแล้วก็สามารถ
เดินทางเข้าสู่ด้านในผ่านซุ้มทางเข้าสถานเลี้ยงสัตว์
น้ำเค็ม ซึ่งเป็นส่วนจัดแสดงเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
สตัวท์ะเลทีอ่าศยัในเขตนา่นนำ้ของไทย ดงันี้ 

สัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตน้ำขึ้นน้ำลง ซึ่งน้ำทะเล
จะขึ้นลงวันละ ๒ ครั้ง เนื่องจากอิทธิพลของดวง
จันทร์และดวงอาทิตย์  ดังนั้น สิ่งมีชีวิตบริเวณนี้จะ
มคีวามทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มทีม่กีารเปลีย่นแปลง
อยู่ตลอดเวลา เช่น หอยนางลม ปูเสฉวน เม่นทะเล 
ดาวทะเล 

ปลาในแนวปะการงั เพราะบรเิวณนีอ้ดุมสมบรูณ์
ไปด้วยแหล่งอาหารและที่หลบซ่อนภัย  เหมาะที่จะ
ใชเ้ปน็ที่วางไข่ ปลาที่อาศัยในแถบนี้จึงเป็นปลาที่มี
ขนาดและสีสันสวยงาม เช่น ปลาสลิด ปลาการ์ตูน 
ปลาเขียวพระอินทร์ และปลาผีเสื้อ 

นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงการอยู่ร่วมกันของ
สิ่งมีชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยในท้องทะเล ที่เรียกว่า  
“ซิมไบโอซิส” (Symbiosis) คือสิ่งมีชีวิตสองชนิด
อาศยัอยูร่ว่มกนัโดยตา่งฝา่ยไดร้บัประโยชน ์เชน่ ปลา
อาศัยดอกไม้ทะเลเป็นที่หลบภัย ส่วนดอกไม้ทะเลก็
อาศัยปลาเป็นตัวนำพาอาหารหรือล่อเหยื่อนั่นเอง 
และยังมีการจัดแสดงสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังน้ำเค็ม 
ปลาเศรษฐกจิ (ทัง้ทีน่ำมาเปน็อาหาร และนำมาเลีย้ง
เพือ่ความสวยงาม) รวมทัง้ปลารปูรา่งแปลก ปลามี
พิษ และปลาที่อาศัยอยู่ในมหาสมุทร 

ภายในอาคารยังมีการจัดนิทรรศการที่น่าสนใจ
หลากหลายรูปแบบ โดยส่วนแรกจะเป็นนิทรรศการ
เฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิล 
อดุลยเดช เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการ
ฟืน้ฟอูนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ และดา้นวทิยาศาสตร์
การประมง   

๒๑



ในสว่นของหอ้งจดัแสดงนทิรรศการเกีย่วกบัเรือ่ง
ราวของระบบนเิวศทางทะเล และสิง่มชีวีติทีอ่าศยัอยูใ่น 
รวมทั้งความสำคัญของทะเลที่มีต่อมนุษย์ มีตั้งแต่
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆ อย่างแพลงก์ตอนที่มีบทบาท
สำคัญต่อห่วงโซ่อาหารในทะเล และสัตว์ที่มีโพรงลำ
ตัว เช่น ปะการัง แมงกะพรุน และยังมีสัตว์จำพวก
หอยต่างๆ เช่น หอยฝาเดียว หอยงวงช้าง สัตว์ที่มี
ข้อปล้องในทะเล เช่น กุ้ง กั้ง และแมงดาทะเล 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เช่น
โลมา พะยูน เต่าทะเล และจระเข้น้ำเค็ม รวมทั้ง
เรื่องราวและสิ่งมีชีวิตในทะเลตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ 

สำหรับนิทรรศการเกี่ยวกับระบบนิเวศในทะเล 
ก็มีความน่าสนใจไม่น้อย จุดนี้จะมีเรื่องราวของการ
แบ่งเขตทะเล ระบบนิเวศของป่าชายเลน หาดหิน 
หาดโคลน และระบบนิเวศปะการัง  ส่วนนิทรรศการ
อกีอยา่งหนึง่คอืความสำคญัของทะเลตอ่มนษุย ์ ตรง
นีจ้ะเล่าตั้งแต่การทำประมงทะเล การเดินทางติดต่อ
กันของมนุษย์โดยใช้ทะเลเป็นเส้นทางในการเดินเรือ 
และอุปสรรคในทะเลจากคลื่น ลม และพายุ เป็นต้น  
นอกจากนีย้งัมพีพิธิภณัฑเ์ปลอืกหอย และววิฒันาการ
ของหอยให้ได้ชมกันด้วย  

อย่างที่บอกกันไปตั้งแต่ต้นว่าที่นี่เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชน จึงไม่ต้อง
แปลกใจหากได้ยินเสียงอุทานของบรรดาเด็กๆ ที่ตื่น
เตน้กบัสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็ ทัง้ปลาทะเลสวยงามหลากหลาย
สายพันธุ์ กุ้ง หอย ปู เต่า ม้าน้ำ ปะการัง และ
ดอกไม้ทะเล รวมทั้งสิ่งมีชีวิตอีกมากมาย พร้อมคำ
อธบิายใหค้วามรูท้ีต่ดิอยูแ่ตล่ะตูช้ว่ยดงึดดูความสนใจ
ของผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดี   

เห็นอย่างนี้แล้วทำให้ผู้เขียนนึกถึงความหลัง
เมื่อครั้งที่คุณครูพามาทัศนศึกษาที่นี่เมื่อหลายสิบปี
กอ่น ความตืน่ตาตืน่ใจทีม่ตีอ่สิง่ทีพ่บเหน็อยูเ่บือ้งหนา้  
ได้เห็นสัตว์ทะเลแปลกตาเป็นครั้งแรก ก็ไม่แตกต่าง
อะไรกับน้องๆ เหล่านี้เลยค่ะ เพราะ “พิพิธภัณฑ์
สตัวน์ำ้บางแสน” เปน็จดุหมายของโรงเรยีนสว่นใหญ่
ที่ครูจะต้องพานักเรียนมาทัศนศึกษาหาความรู้เกี่ยว
กบัโลกวทิยาศาสตรท์างทะเลนัน่เอง และการที่ไดรู้จ้กั
ทะเลในมิติที่ลึกกว่าในตำราเรียน ก็จะเป็นการสร้าง
จิตสำนึกให้เยาวชนรู้จักรักษาทรัพยกรทางธรรมชาติ
ให้อยู่ในสภาพอุดมสมบูรณ์ไปแสนนาน 

กอ่นจากกนัไป ทศิไทตอ้งบอกวา่ความนา่สนใจใน
พพิธิภณัฑฯ์ แหง่นีม้มีากมาย จนไมส่ามารถบรรยาย
ได้จบ เอาเป็นว่าถ้าน้องๆ อยากมาพบเจอแหล่ง
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับชีวิตในท้องทะเล หากมีโอกาสมา
บางแสนครัง้ใด กอ่นจะลงไปชายหาดกอ็ยา่พลาดแวะ
ชม “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน” เพราะมาเห็นด้วย
ตาตัวเองย่อมดีกว่ารู้จากคำบอกเล่า “สิบปากว่า ไม่
เท่าตาเห็น” จริงไหมคะ 
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เรื่อง : คุณหญิงคณิตา เลขะกุล 
ภาพประกอบ : ณพัชร กาญจนเพชร 

กว่าจะเป็นประเทศไทย 

 พระพนรัตน์ทูลขอโทษแม่ทัพนายกอง  
 เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จกลับถึง

พระนครศรีอยุธยา ทรงโทมนัสน้อยพระหฤทัยที่ไม่
สามารถตกีองทพัขา้ศกึใหแ้ตกยบัเยนิไปไดห้มด เพราะ
เหตุที่กองทัพท้าวพระยาไม่ตามเสด็จไปให้ทันรบพุ่ง
พร้อมกันตามรับสั่ง จึงมีพระราชบัญชาให้ลูกขุน
พิจารณาพิพากษาโทษแม่ทัพนายกองตามอัยการศึก 
ลูกขุนปรึกษาวางบทว่า พระยาศรีไสยณรงค์มีความ

ผิดฐานบังอาจฝ่าฝืนพระราชโองการไปรบกับข้าศึก
โดยพลการเสียทีทัพแตกมา เจ้าพระยาจักรี พระยา
พระคลัง พระยาเทพอรชุน พระยาพิชัยสงคราม 
พระยารามคำแหง มคีวามผดิฐานไมต่ามเสดจ็ใหท้นั
ตามรับสั่ง โทษถึงประหารชีวิตทั้ง ๖ คน โปรดให้
เอาตัวข้าราชการเหล่านั้นไปจำตรุไว้ พอพ้นวันพระ
แล้วให้เอาตัวไปประหารชีวิตตามคำลูกขุนพิพากษา 

แต่ในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ ก่อนวันพระ 

จาก “อโยธยา” ถึง ‘อยุธยา’ 
ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จ ขึ้นเสวยราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓     
ยังเสด็จประทับอยู่ที่วังจันทร์เกษม ต่อมา  
จนเมื่อมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในสงครามยุทธหัตถี 
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ แล้ว 
สมเด็จพระนเรศวรจึงเสด็จเถลิงพระมหา
ปราสาทอย่างสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช 
เมื่อเดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๑๓๖ 

สมเด็จ
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สมเด็จพระพนรัตน์วัดป่าแก้วและพระราชาคณะ ๒๕ 
รูป ได้มาเฝ้าถวายพระพร และถามข่าวถึงการเสด็จ
พระราชสงคราม สมเดจ็พระนเรศวรทรงเลา่ถงึการรบ 
ตลอดจนการทำยุทธหัตถีมีชัยชนะเหนือพระมหา 
อุปราชาให้พระราชาคณะทั้งปวงฟัง 

สมเดจ็พระพนรตันถ์วายพระพรถามวา่ “สมเดจ็
พระบรมบพติรพระราชสมภารเจา้มชียัแกข่า้ศกึ เหตุ
ไฉนข้าราชการทั้งปวงจึงต้องราชทัณฑ์เล่า”  

สมเดจ็พระนเรศวรมพีระราชดำรสัตอบวา่ “นาย
ทพันายกองเหล่านี้มันกลัวข้าศึกมากกว่า กลัวโยม 
จะใหแ้ต่โยมสองคนพีน่อ้งฝา่เขา้ไปในทา่มกลางขา้ศกึ 
จนได้ทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชา ดีที่มีชัยชนะ
กลบัมาจงึไดเ้หน็หนา้มนั นีห่ากวา่โยมยงัไมถ่งึทีต่าย 
หาไมแ่ผน่ดนิกจ็ะเปน็ของชาวหงสาวดเีสยีแลว้ เพราะ
เหตุนี้โยมจึงให้ลงโทษมันตามอาญาศึก” 

สมเดจ็พระพนรตันจ์งึถวายพระพรวา่ “อาตมาภาพ
พเิคราะหด์ขูา้ราชการเหลา่นีท้ีจ่ะไมก่ลวัพระราชสมภาร
เจ้านั้นหามิได้ เหตุทั้งนี้เห็นจะเผอิญเป็น เพือ่ใหพ้ระ

เกยีรตยิศพระราชสมภารเจา้เปน็มหศัจรรย์ดอก หากมี
แม่ทัพนายกองตามเสด็จมากมาย แล้วมีชัยชนะ ก็
จะไม่ปรากฏพระเกียรติเช่นนี้” 

แลว้สมเดจ็พระพนรตันก์ย็กตวัอยา่งครัง้สมเดจ็
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่ชนะ
พระยามารและพลเสนามารมากมาย  

สมเด็จพระนเรศวรได้ทรงสดับก็ค่อยคลาย
พระพิโรธ สมเด็จพระพนรัตน์จึงถวายพระพรว่า 
ขา้ราชการเหลา่นีท้ำราชการมาตัง้แตส่มเดจ็พระบรม
อยักา และสมเดจ็พระราชบดิา จงึใครข่อพระราชทาน
บณิฑบาตโทษสกัครัง้หนึง่ จะไดร้บัราชการสนองพระ
เดชพระคณุตอ่ไป สมเดจ็พระนเรศวรกโ็ปรดพระราชทาน
โทษให ้แต่ให้ไปตเีมอืงตะนาวศรแีละเมอืงทวายแกต้วั 

 
อนุสรณ์ดอนเจดีย์ 

เมื่อสมเด็จพระพนรัตน์ทูลขอโทษข้าราชการ
แล้ว ได้ทูลแนะนำสมเด็จพระนเรศวรให้เฉลิมพระ 
เกยีรตทิีม่ชียัในครัง้นี ้ โดยยกประวตัพิระเจา้ทษุฐคามนี
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มหาราช ในพงศาวดารลงักาทวปีมาเปน็ตวัอยา่ง ความ
ว่า เมื่อพุทธศักราช ๓๓๘ พวกทมิฬมิจฉาทิฏฐิยก
กองทพัขา้มจากชมพทูวปีมาตไีดเ้กาะลงักา แลว้ครอบ
ครองบา้นเมอืงอยูห่ลายป ีทษุฐคามนกีมุาร ราชโอรส
ของพระเจ้ากากะวรรณดิศ ซึ่งเป็นกษัตริย์สิงหล ถือ
พระพุทธศาสนา หนีไปอยู่บนเขา พยายามรวบรวม
รี้พลยกไปตีเอาบ้านเมืองคืน ได้รบกับพระยาเอา 
ฬาระทมิฬที่ครองเมืองลังกา ถึงชนช้างกันตัวต่อตัว
ที่ชานเมืองอนุราชบุรีราชธานี ทุษฐคามนีมีชัยชนะ 
ฆา่พระยาเอาฬาระทมฬิตายกบัคอชา้ง ไดเ้มอืงลงักา
คืน มีพระเกียรติเป็นมหาราชสืบมา 

เมื่อพระเจ้าทุษฐคามนีทำยุทธหัตถีมีชัยครั้ง
นั้น โปรดให้สร้างพระเจดีย์ขึ้นไว้เป็นอนุสรณ์ตรงที่
ชนช้างกับพระยาเอาฬาระทมิฬองค์หนึ่ง แล้วโปรด
ให้สร้างพระมหาสถูปมีนามว่า “มริจิวัตรเจดีย์” ขึ้น
ในเมอืงอนรุาชบรุอีกีองคห์นึง่ เฉลมิพระเกยีรตปิรากฏ
สืบมากว่าพันปี 

สมเด็จพระนเรศวรจึงโปรดให้สร้างพระเจดีย์
เปน็อนสุรณ์ไว้ในทุง่หนองสาหรา่ย ตรงทีท่ำยทุธหตัถี
กับพระมหาอุปราชาองค์หนึ่ง ราษฎรเรียกตำบลนั้น
ว่า “ดอนเจดีย์” ปัจจุบันคือ “อนุสรณ์ดอนเจดีย์” 
และโปรดใหส้รา้งพระมหาสถปูขึน้ทีว่ดัปา่แกว้ (ปจัจบุนั
คอื “วัดใหญ่ชัยมงคล”) อีกองค์หนึ่ง ขนานนามว่า 
“ชยัมงคลเจดีย์” (คอื พระเจดยีอ์งคใ์หญท่ีอ่ยูท่างฝา่ย
ตะวันออกของทางรถไฟ สามารถมองเห็นก่อนเข้า
เขตพระนครศรีอยุธยา) ช้างพระที่นั่งที่ชนะศึกก็

พระราชทานชื่อว่า “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี” และ
พระมาลาที่สมเด็จพระนเรศวรทรงในวันนั้น ปรากฏ
นามว่า “พระมาลาเบี่ยง” 

นับตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงชนะ
ยุทธหัตถี เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๓๕ แล้ว 
ก็ไม่มีข้าศึกพม่ายกกองทัพมาโจมตีเมืองไทยอีก
นานถึง ๑๖๐ ปี 

 
ตีเมืองตะนาวศรีและเมืองทวาย 

ในปลายปี พ.ศ. ๒๑๓๕ สมเด็จพระนเรศวร
โปรดใหเ้จา้พระยาจกัรเีปน็แมท่พั คมุทหาร ๕๐,๐๐๐ 
คน มีพระยาเทพอรชุน พระศรีไสยณรงค์ และนาย
ทัพนายกองที่ต้องราชทัณฑ์ไปตีเมืองตะนาวศรี 
(รวมทั้งเมืองมะริด) ทัพหนึ่ง 

พระยาพระคลังเป็นแม่ทัพ คุมทหาร ๕๐,๐๐๐ 
คน มพีระยาพชิยัสงครามและพระยารามคำแหง รว่ม
ไปในกองทพั ยกไปตเีมอืงทวาย เมอืงตะนาวศรแีละ
เมืองทวายที่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตั้งแต่ครั้ง 
กรงุสโุขทยั พมา่ชงิเอาไปเมือ่พระเจา้หงสาวดบีเุรงนอง
ตีได้กรุงศรีอยุธยา ด้วยเหตุนี้ เมื่อมีโอกาสสมเด็จ
พระนเรศวรจึงโปรดให้ไปตีเอากลับคืน 

สว่นเมอืงมะรดินัน้ ในแผน่ดนิสมเดจ็พระรามา- 
ธบิดทีี ่ ๒ มเีรอืกำปัน่แขกฝรัง่มาคา้ขายทีเ่มอืงมะรดิ
อันเป็นเมืองขึ้นอยู่ปากน้ำตะนาวศรีปีละหลายลำทุก
ปี เพราะมีอ่าวสำหรับจอดเรือ มีเกาะกำบังคลื่นลม
ไดด้ ี มทีางขนสนิคา้มาถงึกรงุศรอียธุยาไดส้ะดวก เมอืง

มะรดิจงึเปน็เมอืงทา่คา้ขายทางทะเล
ตะวันตกของเมืองไทย เป็นเมืองที่
นำเงินเข้าได้มากที่สุด เพราะเป็น
เมืองท่าย่อมจะเก็บภาษีได้มาก 

เมื่อเจ้าเมืองตะนาวศรีทราบ
ข่าวว่าไทยยกกองทัพมาตีเมือง ก็
รีบขอกำลังทหารจากกรุงหงสาวดี
มาช่วยรักษาเมือง พระเจ้าหงสาวดี
กำลังทรงพระพิโรธข้าราชการที่มา
ในกองทัพพระมหาอุปราชาอยู่ จึง
โปรดให้ท้าวพระยาเหล่านั้นนำกำลัง
ไปรักษาเมืองตะนาวศรี เมืองทวาย 
เพื่อแก้ตัวใหม่ 

แต่ขณะที่พม่ากำลังเกณฑ์พล 
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อยูน่ัน้ เจา้พระยาจกัรไีด้เคลื่อนพลไปถึงเมืองตะนาว
ศรีแล้วและให้กองทัพล้อมเมืองไว้ เจ้าเมืองตะนาว
ศรีต่อสู้อยู่ได้ ๑๕ วัน เจ้าพระยาจักรียึดเมืองตะนาว
ศรีและเมืองมะริดไว้ได้ทั้งสองเมือง 

ส่วนกองทัพพระยาพระคลังที่ยกไปตีเมือง
ทวาย ได้รบกับพม่าที่ด่านเชิงเขาบรรทัด พม่าแตก
พ่ายไป พระยาพระคลังนำทัพเข้าล้อมเมืองทวายไว้ 
๒๐ กวา่วนั พระยาทวายเหน็วา่สู้ไม่ไดก้อ็อกมาออ่น 
น้อมยอมเป็นเมืองขึ้นกรุงศรีอยุธยาดังเดิม 

เจ้าพระยาจักรีให้พระยาเทพอรชุนคุมทัพเรือ
กำลังพล ๑๐,๐๐๐ จากเมืองมะริดไปเมืองทวายทาง
ทะเล ให้พระศรีไสยณรงค์คุมกำลัง ๑๐,๐๐๐ อยู่
รักษาเมืองตะนาวศรี แล้วเจ้าพระยาจักรีคุมทหาร 
๓๐,๐๐๐ คน ยกไปเมืองทวายทางบก 

ฝา่ยพระยาพระคลงัเมือ่ไดเ้มอืงทวายแลว้ ก็ให้
พระยาพิชัยสงครามและพระยารามคำแหงยกทัพ
เรือที่ยึดได้จากเมืองทวาย ไปช่วยเจ้าพระยาจักรีที่
เมอืงตะนาวศร ี พอกองทพัออกจากปากนำ้เมอืงทวาย
ก็ไดย้นิเสยีงปนืทางทศิใต ้ สบืรูค้วามแลว้กน็ำกองเรอื
ตีกระหนาบทัพพม่าลงไปจากทางเหนือ 

กองเรือพระเทพอรชุนยกไปถึงแดนเมืองทวาย 
ปะทะกับกองเรือสมิงอุบากอง สมิงพระตะบะ พระ
เทพอรชุนยิงปืนกำปั่นถูกสมิงอุบากองตาย เรือสมิง
พระตะบะแตก จมน้ำตายทั้งนายและไพร่ ที่รอดตาย
ก็ถูกจับเป็นเชลยหลายร้อยคน 

เมื่อเจ้าพระยาจักรีและพระยาพระคลังทราบ
ข่าวจากเชลยว่า ยังมีทัพพม่าจากเมืองเมาะตะมะ
ยกมาชว่ยเมอืงทวาย กองกำลงัทัง้สองกย็กไปซุม่อยูท่ี่
ตำบลเสือข้ามและบ้านหวุ่นโพะ เมื่อทหารพม่าล้ำ
เข้ามาก็ระดมตีอย่างจู่โจม ทหารพม่าแตกพ่าย จับ
ได้หลายร้อยคนพร้อมอาวุธ 

เมือ่การรบยตุแิลว้ เจา้พระยาจกัรรีบีกราบบงัคม
ทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระนเรศวรดีพระทัย โปรด
ให้พระยาศรีไสยณรงค์อยู่รักษาเมืองตะนาวศรี ส่วน
เมอืงทวายนัน้เจา้เมอืงและกรมการเขา้มาเฝา้ ถอืนำ้
พพิฒันส์จัจา แลว้โปรดใหก้ลบัไปครองเมอืงตามเดมิ 
และรับสั่งให้กองทัพกลับคืนพระนคร 

 
จาก “อโยธยา” ถึง “อยุธยา” 

ตั้งแต่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นเสวยราชย์
เป็นพระมหากษัตริย์ เมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๓ ยังเสด็จ
ประทับอยู่ที่วังจันทร์เกษมต่อมา จนเมื่อมีชัยชนะ
อันยิง่ใหญใ่นสงครามยทุธหตัถ ีเมือ่วนัที ่๑๘ มกราคม 
พ.ศ. ๒๑๓๕ แล้ว สมเด็จพระนเรศวรจึงเสด็จเถลิง
พระมหาปราสาทอยา่ง สมเดจ็พระมหากษตัรยิาธริาช 
เมื่อเดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๑๓๖ และทรงเปลี่ยนชื่อเมือง
หลวงจาก “ศรีอโยธยา” เป็น “ศรีอยุธยา” เพื่อเป็น
สิริมงคล  

คำว่า “อยุธยา” แปลว่า “เอาชนะไม่ได้” การ
เปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่ให้มีความหมายที่ดีขึ้น จึง
เป็นการบำรุงขวัญประชาชนให้ดีขึ้นด้วย 

  

๒๖



 

เรื่อง : สุวิชา  ภาพประกอบ : Penpa 
เรื่องของพัศกับแพร 

 แพรนดัเพือ่นๆ เอาไวว้า่จะไปทอ้งฟา้จำลอง  
 เพือ่ไปดดูาวและทำรายงานกลุม่สง่อาจารย ์

แพรนัดเพื่อน ๓ คนที่ทำงานกลุ่มเดียวกันไปพร้อม
กัน โดยนิดาแม่ของแพรจะขับรถไปส่งเด็กๆ  

แวะรบั รุง่ นำ้ และตน้ขา้ว ตามบา้นของแตล่ะ
คนซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนัก ต้นข้าวเป็นคนสุดท้าย พอ
รถไปถึงบ้านของต้นข้าว ซึ่งเป็นบ้านสองชั้นขนาด
กลาง ตน้ขา้วกเ็ปดิประตรูถแลว้ทกัทายเพือ่นเสยีงดงั
ลั่น “มึงมาช้ากูยืนรอตั้งนาน” พูดจบก็เห็นสายตา
ของแพรที่หันไปทางนิดา ต้นข้าวก็เลยหันไปยกมือ
เอานิ้วติดกันที่ตรงหน้าอก ขณะที่ทำเช่นนั้นปากก็
ยังพูดต่อ “กูเกือบจะกลับเข้าบ้านไปแล้ว” ท่าที่ต้น
ข้าวหันไปเคารพบุพการีของเพื่อนนั้นไม่เหมือนกับ
การไหว้เลย เพราะเพียงแต่เอาปลายนิ้วแตะกันนิด
เดียวแล้วเอาลงโดยที่ไม่ได้มองหน้ามองตาด้วยซ้ำ 
“กเ็ราบอกเธอแลว้นีว่า่เราจะมาแปดโมงครึง่นดิหนอ่ย 
แล้วแต่ว่ารถจะติดหรือเปล่า เพราะต้องไปรับรุ่งกับ
น้ำก่อน” แพรบอกเพื่อน  

“เพื่อน”     

แม่โล่งใจไปนิดหนึ่งที่ลูกสาวไม่ได้ใช้สรรพนาม
เดียวกับเพื่อน  

“เฮ้ย ต่อหน้าผู้ใหญ่พูดจาให้สุภาพหน่อยเว้ย” 
นำ้เตอืนเพือ่น ตวัเองใชค้ำพดูทีอ่อกจะนกัเลงนดิหนอ่ย 
ถ้าหากเป็นลับหลังผู้ใหญ่ก็คงจะไม่แพ้ต้นข้าว  

“เพื่อนฝูงกันเป็นไรไป” ต้นข้าวยังเถียงแต่ก็ลด
นำ้เสยีงทีพ่ดูดงัลัน่ลงมานดิหนอ่ย หลงัจากนัน้ทัง้สาม
คนก็คุยกันต่อด้วยเสียงธรรมดาก่อน แต่ยิ่งคุยเสียง
กย็ิง่ดงัขึน้ทกุทโีดยทีค่งจะลมืไปสนทิวา่แมข่องเพือ่น
ขับรถให้อยู่  

“เมื่อวานนี้กูไปดูหนังเรื่องหนึ่งมา บู๊สะบัดช่อ
เลย แล้วก็โชว์อล่างฉ่าง มันส์มาก” ต้นข้าวเล่าต่อ 
นิดานึกในใจว่าเด็กสมัยนี้มีรสนิยมกันแบบนี้หรือ 
เธอรู้สึกเป็นห่วงลูกสาวขึ้นมานิดหน่อย ดูจากบ้าน
ต้นข้าวแล้วก็คงจะมีฐานะปานกลาง แต่ไม่แน่ใจว่า
พ่อแม่จะมีเวลาอบรมสั่งสอนลูกสาวบ้างหรือเปล่า 
สมยันีก้ารทีจ่ะใหเ้ดก็ผูห้ญงิพบัเพยีบเรยีบรอ้ยเหมอืน
อย่างเด็กสมัยก่อนคงจะเป็นไปไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็

“ถ้าหนูพูดเพราะๆ กว่านี้สักหน่อยหนึ่ง หนูจะสวยมากเลยค่ะ”  
ต้นข้าวหัวเราะชอบอกชอบใจพร้อมพยักหน้างึกๆ นิดาถอนใจด้วยความ

เพลียใจแทนบิดามารดาเพื่อนลูก ซึ่งคงจะให้แต่ทางวัตถุ  
แต่ไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันในการอบรมสั่งสอนลูกนัก  

วันนั้น

๒๗



ควรพูดจาให้น่าฟังสักนิดหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่
ตอ่หนา้ผูใ้หญ ่ควรจะมสีามญัสำนกึบา้ง ไมม่ากกน็อ้ย 
แต่ดูแล้วต้นข้าวคงจะเป็นเด็กที่มีความเชื่อมั่นในตัว
เองสงูมาก และคงจะไดร้บัการตามใจไมน่อ้ยเลยทเีดยีว 
นดิาไดแ้ตน่กึในใจวา่ กลบัไปบา้นแลว้คงจะตอ้งเตอืน
แพรสกัหนอ่ย แพรเองกค็งจะรูต้วัวา่แมไ่มค่อ่ยสบายใจ
กับคำพูดคำจาของเพื่อนๆนัก หันมายิ้มเจื่อนๆ กับ
มารดา แล้วเตือนเพื่อนเบาๆว่า “ค่อยๆนิดหนึ่งได้
ไหม เดี๋ยวคุณแม่ไม่มีสมาธิขับรถ”  

“ก็ได้ๆ  มงึจะใหพ้วกเราคยุกนัไมส่นกุเหมอืนมงึ
ละซิ”  

รุ่งซึ่งท่าทางจะเรียบร้อยที่สุดใน ๓ คน ก็ช่วย
เตือนว่า “พูดเบาๆ หน่อยก็ดี เดี๋ยวคุณแม่เวียนหัว
แย่ ต้องขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะ” นิดายิ้มพร้อมกับ
นึกในใจว่า เด็กคนนี้คงได้รับการสั่งสอนมาดีกว่าคน
อื่น เงียบกันไปสักพักหนึ่งเสียงต้นข้าวก็โวยวายขึ้น
มา “เฮ้ย ดูๆ อีนางคนนั้น ซ้อนมอเตอร์ไซค์ หวอ
ออกแล้วเว้ย”  

“แตเ่ราวา่นา่สงสารมากกวา่ เขาคงมคีวามจำเปน็
ตอ้งซอ้นทา้ยมอเตอร์ไซค ์ คงไมรู่ต้วัหรอกวา่มนัเปน็
ยังไง” รุ่งค้าน  

“ความจริงถ้าเขามีความจำเป็นที่ต้องซ้อนรถ
มอเตอร์ไซค์ ก็ควรที่จะนุ่งกางเกงหรือนุ่งกระโปรงที่
ยาวกว่านี้จะได้ไม่โป๊” นิดาอธิบาย  

“รุง่เหน็ดว้ยคะ่ บางครัง้รุง่ตอ้งซอ้นมอเตอร์ไซค์ 
รุ่งก็จะใส่กางเกงค่ะ”  

“อีรุ่งมันเรียบร้อยเว้ย” ต้นข้าวพูดจบก็หัวเราะ
เสียงดังลั่น “สำหรับกูกางเกงทุกโอกาสอยู่แล้วเว้ย”  

นิดามองหน้าต้นข้าวในกระจก หน้าตาก็ดูแสน
จะเปน็ผูห้ญงิ ดจูิม้ลิม้พริม้เพราดว้ยซำ้ไป แตท่า่ทาง
ออกจะกา๋กัน่เอามากๆ เธอดีใจวา่แพรลกูสาวของเธอ
ไม่เป็นอย่างนั้น  

“เฮ้ย วันนี้จะมีอย่างว่ามาให้ฉกหรือเปล่าเนี่ย” 
ต้นข้าวพูดเหมือนกระซิบกระซาบกับเพื่อน แต่ว่าดัง
พอที่นิดาจะได้ยิน เธอใจหายวาบว่า คำว่า “อย่าง
ว่า” นี่หมายถึงใคร เด็กพวกนี้อายุ ๑๒ ปี กำลังเป็น
วัยรุ่น เธอนึกเป็นห่วงลูกสาวขึ้นมาบ้าง แต่ก็หวังว่า
แพรคงจะไม่คิดเลยเถิดออกนอกลู่นอกทางเหมือน
เพื่อนบางคน  

“เรามาทำรายงานนะ ตั้งใจหน่อย มะรืนนี้ก็จะ
ต้องส่งรายงานแล้ว” รุ่งเตือนเพื่อน  

“เฮ้อ ก็ไอ้ต้นข้าวมันก็อย่างนี้แหละ อย่าไป
สนใจมันเลย” น้ำพูด  

เมือ่มาถงึทอ้งฟา้จำลองแลว้ ทัง้ ๓ คนกส็วสัดี
แม่และแม่เพื่อน ต้นข้าวเห็นเพื่อนทำอย่างนั้นก็เอา
นิ้วมือมาชนกันเหมือนอย่างตอนที่ขึ้นรถมาครั้งแรก 

นิดาอดใจไม่ได้เลยขอเตือนสักนิด
หนึ่งในฐานะที่เป็นเพื่อนลูกว่า 
“ถา้หนพูดูเพราะๆ กวา่นีส้กั
หนอ่ยหนึง่ หนจูะสวยมาก
เลยค่ะ” ต้นข้าวหัวเราะ
ชอบอกชอบใจพร้อม
พยักหน้างึกๆ นิดาถอน
ใจด้วยความเพลียใจแทน
บิดามารดาเพื่อนลูก ซึ่ง
คงจะให้แต่ทางวัตถุ แต่
ไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกัน
ในการอบรมสั่งสอนลูกนัก  

  

๒๘



 

ชวนเที่ยว 
เรือ่ง : แพรชมพู ภาพ : นัดพบ  

เที่ยวครบรสทีร่าชบุร ี
ราชบุรี โดยเฉพาะอำเภอสวนผึ้ง เป็นปลายทางยอดนิยมของ      

นักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัย ทั้งเป็นกลุ่มเพื่อน คู่รัก และครอบครัว     
ซึ่งต่างมีจุดหมายเพื่อผ่อนคลายไปกับฟาร์มแกะ ร้านกาแฟน่ารักๆ 
รีสอร์ทเก๋ๆ อาหารอร่อยหลายรูปแบบ แต่ความจริงแล้วราชบุรี        

ไม่ได้มีของดีแค่สวนผึ้ง ทว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆ น่าตื่นตาตื่นใจ 
มารองรับความชื่นชอบของแต่ละคนได้อย่างน่าสนใจ 

๒๙

ทุ่งเลี้ยงแกะกลางหุบเขา
ที่เดอะซีนเนอรี่วินเทจฟาร์ม



 เดินทางกันแต่เช้าในช่วงวันหยุด รถรา 
 ไม่ค่อยเยอะ อากาศสดชื่น เราแวะจุด

แรกกันที่ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นสถานที่ท่อง
เทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงมากของราชบรุ ี เปดิตวัสูส่ายตาชาว
โลกในฐานะแหลง่ทอ่งเทีย่วครัง้แรกเมือ่ป ี พ.ศ. ๒๕๑๐ 
ในภาพของตลาดลอยน้ำที่คราคร่ำไปด้วยเรือพายลำ
ย่อมบรรทุกสินค้าที่ีจำเป็นต่อการครองชีพ พ่อค้า
แม่ค้าสวมเสื้อผ้าโทนสีเข้มแบบชาวสวน ใส่หมวก
งอบใบลานพายเรือเร่ขายแลกเปลี่ยนสินค้า ในยาม
ที่เส้นทางคมนาคมทางน้ำเป็นหัวใจหลัก ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามา
เทีย่วชมวถิชีวีติ และการคา้ขายในตลาดนำ้แหง่นีเ้ปน็
จำนวนมาก  

ตลาดนำ้ดำเนนิสะดวกเปน็ตลาดเกา่แกน่บัรอ้ย
ปี เป็นคลองที่ขุดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ดว้ยทรงเหน็วา่ การคมนาคม
ในทอ้งถิน่นี้ไมม่ถีนนทีเ่ชือ่มกบัอำเภออืน่ๆ สว่นมาก
ใชเ้รอืเปน็พาหนะ คลองนีเ้ชือ่มแมน่ำ้ทา่จนีและแมน่ำ้

แม่กลองเข้าไว้ด้วยกัน ใช้เวลาขุดประมาณ ๒ ปี 
สำหรับที่มาของชื่อคลองได้รับพระราชทานจาก
รัชกาลที่ ๕ 

ในอดีตตลาดน้ำดำเนินสะดวกเป็นศูนย์รวมใน
การค้าขายพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลจากเรือก
สวนไร่นาของเกษตรกรในย่านนั้น แต่ปัจจุบันตลาด
นำ้ดำเนนิสะดวกเปน็กึง่ตลาดบกตลาดนำ้ คอื มขีอง
ขายทัง้บนบกและในเรอื มาเทีย่วทีต่ลาดนี้ไมต่อ้งกลวั
ว่าจะร้อน เพราะมีทางเดินที่มีหลังคาตลอดสองฝั่ง
จึงทำให้เดินเที่ยวชมตลาดได้อย่างสบายๆ คลองนี้
เป็นคลองที่คนใน จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร และ 
จ.สมุทรสงคราม ไปมาหาสู่กัน มีความหมายตรง
กับชื่อ “ดำเนินสะดวก” คือ การเดินทางสะดวก 
ปัจจุบันตลาดน้ำดำเนินสะดวกจึงเปรียบเสมือนเป็น
ที่นัดหมายของเรือขายสินค้านับร้อยๆลำ  

ถดัจากเทีย่วตลาดนำ้ เราไปตอ่กนัที ่ “วดัขนอน” 
อ.โพธาราม วดัโบราณทีเ่ปน็ตน้ตำรบัหนงัใหญ ่มหรสพ
เก่าแก่ทางวัฒนธรรมไทยเราตั้งแต่สมัยสุโขทัย หนัง
ใหญว่ดัขนอนสรา้งในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว และผู้ริเริ่มแกะสลักตัวหนังคือ ท่าน
พระครูศรัทธาสุนทร (หลวงปู่กล่อม) ชุดแรกที่สร้าง
คือ ชุดหนุมานถวายแหวน ต่อมาได้สร้างเพิ่มอีก
รวม ๙ ชุด ปัจจุบันมีตัวหนัง ๓๑๓ ตัว และวัด
ขนอมเป็นเพียงวัดเดียวที่มีมหรสพเป็นของวัด มีตัว
หนงั และคณะหนงัใหญท่ีส่มบรูณอ์ยู่ในความอปุถัมป์
ของวัดสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้ 

เริ่มต้น

๓๐

ตลาดน้ำดำเนินสะดวก การแสดงหนังใหญ่วัดขนอม

ตัวหนังใหญ่ที่ได้รับการอนุรักษ์



โชคดีที่เรามาวันเสาร์ เลยได้ชมการแสดงหนัง
ใหญ่ในช่วงสิบโมงเช้าถึงเที่ยงด้วย เป็นการแสดงที่
น่าชื่นชมและน่าทึ่งในภูมิปัญญาไทยแท้ๆ 

ใกล้ๆ กนัในอำเภอโพธาราม สาวนอ้ยในกลุม่เรา
ตื่นเต้นกับ สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา ซึ่งสร้างขึ้นจาก
ความรักในการทำตุ๊กตามากว่า ๓๐ ปี สู่การสร้าง 
สรรค์ดินแดนแห่งความฝันของคนรักตุ๊กตาทุกคน ที่
นี่จำลองบรรยากาศต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกมารวม
กับตุ๊กตาน่ารักๆของสุนทรี เพื่อเติมเต็มจินตนาการ

และความสุขให้ผู้มาเยี่ยมเยือน 
เราเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพ
กับเหล่าตุ๊กตาในบรรยากาศ
จำลองจากทัว่โลก ทัง้ไดท้ดลอง
ทำตุ๊กตาด้วยตนเอง ชิมกาแฟ
และอาหารอร่อยที่คัดสรรมา
อยา่งด ี และเลอืกซือ้ตุก๊ตาหลาก
หลายจากโรงงานสุนทรีอีกด้วย 

ดืม่ดำ่กบับรรยากาศกนัพอสมควร ก็ไดเ้วลาไป
กันที่ วัดโขลงสุวรรณคีรี ภายในบริเวณเมืองโบราณ
บา้นคบูวั เดมิททีีต่รงนีเ้คยเปน็เมอืงเกา่สมยัทวาราวด ี
และเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไท-ยวน ที่อพยพมา

จากเชยีงแสนมาตัง้รกรา้งอยูท่ีร่าชบรุ ี ภายในวดัโขลง
จึงมีพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆทาง
ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวไท-ยวนโบราณมา
ไว้ในที่เดียวกัน มีชื่อว่า จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว 
ซึง่รเิริม่และสรา้งโดย อาจารยอ์ดุม สมพร นกัอนรุกัษ์
มรดกไทย  

เรามุง่หนา้ตอ่ไปยงัอำเภอสวนผึง้ เพือ่ตืน่ตาตืน่
ใจกับ อัลปาก้าฮิลล์ ฟาร์มอัลปาก้าแห่งแรกและ
แหง่เดยีวที่ใหญท่ีส่ดุของไทย ซึง่เตม็ไปดว้ยอลัปากา้
ขนปุย วิ่งเล่นอยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวกว่า ๒๕๐ 
ไร ่ ทีน่ีเ่ราจะไดใ้กลช้ดิกบัสตัวห์ายาก ซึง่สามารถปอ้น 
กอด และหยอกล้อกับสัตว์ฺที่เป็นมิตรอันหลากหลาย  
รวมทั้งอัลปาก้า จิงโจ้ขนาดเล็ก หงษ์ กระต่ายยักษ์ 
กระต่าย ไก่โต้ง หนูตะเภา และอื่นๆ อีกมากมาย 
เหมือนยกออสเตรเลียมาไว้ที่นี่ 

แนน่อนวา่เมือ่มาสวนผึง้ สถานทีซ่ึง่หา้มพลาด
คือ บ้านหอมเทียน สถานที่เที่ยวยอดนิยมนับสิบปี    
ดว้ยผลงานสรา้งสรรคศ์ลิปะเทยีนกลิน่หอมในรปูแบบ
ต่างๆ สีสันแปลกตา และจุดวางเรียงรายตามที่ต่างๆ 
เหมือนที่นี่กำลังมีงานเทศกาลคริสต์มาสหรือฉลอง
ปีใหมก่นัทัง้ป ี ถอืเปน็จดุเริม่ตน้ของความโรแมนตกิ

๓๑

วัดโขลงสุวรรณคีรี  

จิปาถะภัณฑสถานบ้านคูบัว

สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา

อัลปาก้าฮิลล์



ในสวนผึ้งสืบมาถึงปัจจุบัน ภายในบ้านหอมเทียน
ตกแตง่ดว้ยของเกา่สะสมหายาก ภาชนะสงักะส ีตะเกยีง
โบราณ ของเลน่เกา่ ฯลฯ กลมกลนืไปกบัปา่ธรรมชาต ิ 
เหมาะกับการถ่ายภาพในมุมต่างๆ สนุกกับกิจกรรม
ทำเทียนด้วยตัวเอง เรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นในการทำ
เทยีนแฟนซ ี ชมิอาหารไทยอรอ่ยจากผลติผลพืน้เมอืง  
ซื้อของจากร้านขายของที่ระลึกจากชุมชนในพื้นที่ 

บ้านหอมเทียนขยายพื้นที่ให้เดินเพลิดพลิน 
กันตั้งแต่ทางเข้าซึ่งอยู่ตีนเขา เดินขึ้นไปแวะซุ้มโน้น
ซุ้มนี้เหมือนเดินดูงานศิลปะจากแกลเลอรี่จนถึงร้าน
กาแฟสุดเก๋วิวสวยมองเห็นทิวเขาตะนาวศรีซึ่งอีก 
๒๑ กิโลเมตร ก็จะถึงประเทศพม่า เป็นจุดยอดฮิต
ในการเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก นั่งเอกเขนกกับเพื่อน
ฝูง สูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงลับขอบ
ฟา้สดุเขตแดนตะวนัตก สบายอารมณก์บัการดืม่กาแฟ
จากกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์เอกลักษณ์ของ
ที่นี่   

มาบา้นหอมเทยีนแลว้จะไมต่อ่ไปยงั เดอะ ซนีเนอรี ่
วินเทจ ฟาร์ม (The Scenery Vintage Farm) คง
เหมอืนมาไมถ่งึ สถานทีโ่ดง่ดงัในสวนผึง้แหง่นีต้อ้นรบั

นกัทอ่งเทีย่วผูช้ืน่ชอบการถา่ยรปู ใหอ้าหารแกะและ
ทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์วินเทจ 
อย่างอบอุ่นคับคั่งตลอดปี สถาปัตยกรรมบ้านเรือน
ทีน่ี่ไดร้บัการออกแบบสไตลอ์งิลชิ คนัทร ี พรอ้มสนกุ
กับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ เกมทุบแกะลงถัง 
ปาลกูโปง่ ทดสอบความแมน่ยำกบักจิกรรมยงิธนแูบบ
ถูกวิธี ขี่ม้า ชิงช้าสวรรค์ ชมวิวแบบพาโนรามา 
สนุกกับการแต่งกายและถ่ายภาพสไตล์วินเทจ ชิม
ไอศกรีมนมแกะที่แรกและที่เดียวในประเทศไทย 
รสชาตหิอมหวานมนัอรอ่ย คกุกีน้มแกะ เตา้หูน้มแกะ 
ร้านขายของที่ระลึก สินค้าตกแต่งบ้าน สินค้าท้อง
ถิ่นที่มีคุณภาพ เช่นน้ำผึ้ง และร้านอาหาร Honey 
Scene ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ไอศกรีม พร้อม
ชมวิวมุมสูงของทุ่งเลี้ยงแกะกลางหุบเขา 

เรียกได้ว่ามาเดอะ ซินเนอรี ให้พักค้างคืนดื่ม 
ดำ่กบัธรรมชาตงิดงามเชน่นี ้ยากนกัทีจ่ะมีใครปฏเิสธ 

แต่ก็ใช่ว่าราชบุรีจะมีแค่สถานที่ท่องเที่ยวทาง
วฒันธรรม ธรรมชาต ิและดนิแดนในฝนัเทา่นัน้ หาก
ยงัมแีหลง่ประวตัศิาสตรอ์นัทรงคณุคา่อยา่ง  ถำ้จอมพล 

๓๒

บา้นหอมเทยีน
เดอะซีนเนอรี่วินเทจฟาร์ม



ทีต่ำบลจอมบงึ อำเภอจอมบงึ ในบรเิวณสวนรกุขชาติ
จอมพล ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 
อีกด้วย ถ้ำจอมพลนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
ของจังหวัด ในอดีตมีพระมหากษัตริย์หลายพระองค์
เสด็จประพาสและทอดพระเนตรถ้ำจอมพลนี้ เริ่มตั้ง
แตพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาท
สมเดจ็พระมงกฎุเกลา้เจา้อยูห่วั พระบาทสมเดจ็พระเจา้
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระบรมโอรสา
ธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร 

ปัจจุบันถ้ำอยู่ในความดูแลของเทศบาลเมือง
จอมบึง เวลาเข้าชมถ้ำจะต้องขึ้นบันไดไปสู่ปากถ้ำ  
ตรงปากถ้ำจะมีพระอักษร จ.ป.ร. เป็นอักษรพระ
ปรมาภิไธย ของรัชกาลที่ ๕ โดยย่อ และเลข ๑๑๔ 
ปทีีเ่สดจ็ประพาสและทรงพระอกัษรพระราชทานนาม
ถ้ำว่า “ถ้ำจอมพล” โปรดเกล้าฯ ให้ช่างสลักศิลา
ตามอักษร แล้วทรงฉายพระรูปที่ปากถ้ำนั้น ที่ปาก
ทางเข้าจะมีลมเย็นออกมาจากช่องทางเข้าถ้ำปะทะ
ตวัเราพรอ้มกบักลิน่มลูคา้งคาว เมือ่เขา้ไปแลว้กจ็ะปรบั
สภาพชนิไปกบักลิน่เอง จากปากถำ้มทีางลงกอ่สรา้ง

ด้วยไม้ค่อนข้างลาดชันดูลึกลับน่าผจญภัย ภายใน
อากาศไมร่อ้นอบอา้ว เดนิเขา้ไปจะเหน็หนิงอกหินย้อย
แต่ค่อนข้างมืด  

และเมื่อถึงจุดที่ได้ชื่อว่า “บรมอาสน์” ซึ่งอยู่
บริเวณใกล้เคียงกับพระพุทธไสยาสน์ซึ่งมีหินย้อย
เหมอืนรปูกระถาง เราจะไดเ้หน็ภาพสดุประทบัใจกบั
แสงทีส่อ่งจากเพดานถำ้ลงมายงัพระพทุธรปู หลวงตา
ที่เฝ้าถ้ำแนะนำว่า แสงจะส่องลงมาตรงพระพุทธรูป
พอดีในช่วงเวลา ๑๓.๑๕ น. ของทุกวัน โดยจะสวย
มากเปน็พเิศษในชว่งเดอืนเมษายนและเดอืนสงิหาคม
ของทุกปี เมื่อมาถึงที่แล้วเราได้กราบไหว้ขอพรก่อน
จากลา รู้สึกอิ่มเอมใจอย่างที่สุด 

ราชบุรีเป็นจังหวัดไม่ใหญ่นัก แต่สถานที่ท่อง
เที่ยวมีครบรส เหมาะสำหรับทุกรสนิยม ถ้ามีเวลา
น่าจะได้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่สักสองวันหนึ่งคืนเป็นอย่าง
น้อยถึงจะเที่ยวได้สบายๆ ไม่รีบร้อนนัก ทั้งเสน่ห์
ของราชบุรีก็มีล้นเหลือ ใครไปใครมาต่างหลงรัก 
และปักใจว่าจะกลับมาเยือนอีกหนกันถ้วนหน้าเลย
ละค่ะ 

๓๓

ถำ้จอมพล พระอกัษรจ.ป.ร.ภ.ป.ร.วชริาลงกรณท์ีป่ากถำ้จอมพล



 

สาคดีพิเศษ
เรือ่ง : กอง บ.ก. 

 ขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
 กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยพระกรุณาธิคุณ

ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงอาทรถึงความ
ทกุขข์องคนพกิารขาขาดผูย้ากไร ้ และที่ไมส่ามารถเขา้รบับรกิาร
ขาเทียมจากภาครัฐได้ 

และด้วยน้ำพระทัยและพระเมตตาของสมเด็จพระเจ้า   
พีน่างเธอ เจา้ฟา้กลัยาณวิฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์ 
ที่ทรงร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ จนเป็นผลสำเร็จ สามารถจัดหน่วยขา
เทียมเคลื่อนที่ออกไปยังท้องถิ่นต่างๆตามชนบททั่วประเทศ 
เพื่อให้คนพิการเหล่านั้นได้รับขาเทียมอย่างรวดเร็วและทั่วถึง 

มูลนิธิขาเทียม  
ช่วยผู้ป่วยยากไรใ้ต้ฟ้าเดียวกัน  
เรียบเรียงจากหนังสือRoyalActivitiesandInternationalCo-operation
ของมูลนิธิเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ


มูลนิธิ

พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา     

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปกแผ่แก่ผู้พิการที่
ยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ

ศาสนา และไม่คิดมูลค่าเช่นเดียวกับผู้พิการชาวไทย           
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ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่ง
ประธานมูลนิธิฯ สืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชครินทร์ 

ในระยะแรกการดำเนนิงานของมลูนธิฯิ ก็ไม่ไดร้าบรืน่นกั เนือ่งจากขาดบคุลากร
สำคญั ไดแ้ก ่ชา่งกายอปุกรณท์ีม่คีวามชำนาญ ซึง่สว่นใหญเ่ปน็อาสาสมคัรของมลูนธิฯิ  
และเพือ่เปน็การแก้ไขปญัหาดงักลา่ว มลูนธิฯิ จงึไดจ้ดัใหม้กีารฝกึอบรมการทำขาเทยีม
ตามกระบวนการและเทคโนโลยทีีม่ลูนธิฯิ พฒันาขึน้ เพือ่ใหช้า่งทีผ่า่นการอบรมสามารถ
ทำขาเทยีมได้โดยไมต่อ้งรอคอยหนว่ยทำขาเทยีมพระราชทานเคลือ่นทีอ่อกไปใหบ้รกิาร  

ทุกวันนี้ คนพิการขาขาดที่ได้รับการรับรองว่าเป็นช่างทำขาเทียมสามารถออก
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แทนช่างกายอุปกรณ์ที่ติด
ภารกิจอื่นและไม่อาจร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฐานะอาสาสมัครได้อย่างเคย  ยิ่งไปกว่านั้น 
เจ้าหน้าที่กลุ่มนี้สามารถใช้ความชำนาญเปลี่ยนฐานะตนเองเป็นช่างทำขาเทียมที่มี
งานทำเปน็อาชพึหาเลีย้งตนเองและครอบครวัได ้ ดา้นจติวทิยายอ่มจะเปน็ผูท้ีเ่ขา้ใจและ

เห็นใจผู้ที่เคยตกอยู่ในสภาพยากลำบากเช่น
เดยีวกนั เกดิความภมูิใจในคณุคา่ของตนเองที่
ไดม้สีว่นชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ในฐานะสมาชกิคนหนึง่
ของสังคม   

นอกจากนัน้ มลูนธิฯิ ยงัไดจ้ดัตัง้โรงงาน
ทำขาเทียมขนาดเล็กในโรงพยาบาลชุมชน
ของจังหวัดต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่คนพิการ
สามารถนำขาเทียมที่ชำรุดมาเปลี่ยนหรือ
ซ่อมแซมได้โดยสะดวก  ช่วยให้เขาประหยัด
ค่าใช้จ่ายและไม่เสียเวลาในการเสาะหาหน่วย
งานที่สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องนี้
ได้   
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและองค์ประธานมูลนิธิขาเทียม๓พระองค์



ความสำเร็จของมูลนิธิขาเทียมฯ ในการช่วยให้คนพิการสามารถเลี้ยงตนเองได้ 
ทำให้กระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยสมควรช่วยเหลือมิตรประเทศผ่าน
โครงการของมลูนธิฯิได ้ ดงันัน้เมือ่พทุธศกัราช ๒๕๔๗ หลงัเกดิสนึามขิึน้ในมหาสมทุร
อนิเดยี ซึง่สง่ผลกระทบตอ่หลายประเทศในอาเซยีน กระทรวงการตา่งประเทศไดเ้สนอ
ความช่วยเหลือแก่รัฐบาลอินโดนีเซีย ด้วยการขอให้รัฐบาลอินโดนีเซียส่งอาสาสมัคร
จำนวน ๘ คน มาเข้าอบรมทำขาเทียมตามแบบของมูลนิธิฯ เพื่อช่วยเหลือผู้เคราะห์
ร้ายขาขาดจากคลื่นยักษ์สึนามิ ในจังหวัดอาเจะห์ เกาะสุมาตรา หลังการฝึกอบรม
แล้ว มูลนิธิฯ ยังได้จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำ
ขาเทียมตามแบบของมูลนิธิฯ ไปยังจังหวัดอาเจะห์โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้คนพิการ
เหล่านั้นได้รับขาเทียมด้วยความรู้ความสามารถ
จากเพือ่นรว่มชาตทิีผ่า่นการฝกึอบรมจากมลูนธิฯิ 
นอกจากประเทศอินโดนีเซียแล้ว มูลนิธิฯ ยังได้
จดัฝกึอบรมแพทยแ์ละทหาร ๙ นายจากสาธารณรฐั
บุรุนดี ทวีปอาฟริกาด้วย  

นอกจากนี้มูลนิธิขาเทียมฯ ได้จัดหน่วย
เคลื่อนที่โดยใช้ขบวนรถบรรทุกพร้อมอุปกรณ์ 
ทำขาเทียมออกไปให้บริการตามพื้นที่ห่างไกล
ทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศและบริเวณ
พื้นที่ตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน 
ได้แก่ประเทศพม่า ลาว และกัมพูชา รวมทั้งการ
เข้าไปให้บริการถึงในประเทศมาเลเซีย ลาว และ
พม่าด้วย  

นอกจากเพื่อนมนุษย์แล้ว มูลนิธิขาเทียมฯ 
ยงัไดม้โีอกาสชว่ยเหลอืชา้งบาดเจบ็เมือ่โรงพยาบาล
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ช้างจังหวัดลำปางขอความอนุเคราะห์ทำขาเทียมให้ลูกช้างอายุ ๓ ปี ซึ่งขาหน้าขวา
ขาดเนื่องจากเหยียบกับระเบิดเมื่ออายุเพียง ๗ เดือนขณะตามแม่ช้างไปทำงานลาก
ซุงในประเทศพม่า ขาเทียมนี้จึงเป็นขาเทียมสำหรับช้างชิ้นแรกของโลก ซึ่งผลิตด้วย
กรรมวธิกีารทำเบา้จากแบบหุน่ทรายเชน่เดยีวกบัขาเทยีมของคน นบัเปน็เรือ่งนา่ภมูิใจ
เป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่สามารถทำขาเทียมให้ช้างกลับมาเดินได้
เหมอืนปกต ิหลงัจากมรีายงานขา่วความสำเรจ็ในการทำขาเทยีมใหช้า้งดว้ยเทคโนโลยี
ที่ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพแล้ว เจ้าของช้างและสัตว์อื่นๆ รวมถึงนก ได้ติดต่อ
ขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ เนื่องจากต้องการให้สัตว์เลี้ยงของเขาสามารถกลับ
มาเดินได้เป็นปกติ    

พระกรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ปกแผ่แก่ผู้พิการที่

ยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึง
เชือ้ชาตศิาสนา และไมค่ดิมลูคา่เชน่เดยีวกบัผูพ้กิาร
ชาวไทย มูลนิธิขาเทียมฯ ได้ดำเนินงานตามรอย
เบือ้งพระยคุลบาท เกดิผลงานลลุว่งสมดงัพระราช
ปณิธานในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้พิการและ
ขาดโอกาสตามวัตถุประสงค์เดิมตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
มูลนิธิทุกประการ 

ทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ 
ได้ด้วยการร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์เพื่อช่วยเหลือ
คนพกิารให้ไดร้บัขาเทยีมอยา่งทัว่ถงึ รายละเอยีด
เพิ่มเติมสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ  
www.prosthesesfoundation.or.th    
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เรื่อง : ปริยากร โพธิ์ทอง ภาพ : นัดพบ 
     

แรงบันดาลใจ

 ตอ่หลายคนไดผ้า่นพน้บทพสิจูนน์ีม้าแลว้ วา่เปน็เรือ่ง 
 จรงิ นางสาวพรทพิย ์ปานอนิทร ์หรอื เลก็ ดร.ปา้ยแดง 

แห่งชุมชนแออัดคลองเตย ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ไม่ยอมจำนนหรือ
พ่ายแพ้ต่อโชคชะตาแม้ต้องเกิดมาในชุมชนแออัดคลองเตย 
แต่เธอก็เชื่อว่าการศึกษาทำให้คนเท่ากัน  

เพราะความเชื่อมั่น จึงผลักดันให้เธอหลุดพ้นจากวัฏจักร 
โง่ จน เจ็บ แม้จะต้องอาศัยอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ไม่
เอื้ออำนวยนัก แต่ใช่ว่าทุกคนจะต้องตกอยู่ในสภาพแบบนั้น
ตลอดไป เฉกเช่นครอบครัวปานอินทร์ ที่ต้องการผลักดันให้
ลูกสาวคนเล็กได้เรียนหนังสือสูงๆ แม้หนทางนั้นจะยากลำบาก
ก็ตาม 

ดร. พรทิพย์ ปานอินทร์   
ต้นแบบของเยาวชน ผู้ไม่จำนนต่อโชคชะตา 

เพราะเป็นคนชอบอ่านหนังสือมาตั้งแต่เด็ก  
ทำให้มีผลการเรียนที่ดีมาโดยตลอด จึงได้รับทุนการศึกษา
ของมูลนิธิดวงประทีป ตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงระดับ    
ปริญญาตรี ซึ่งเป็นคนแรกที่ได้ทุนพิเศษแบบต่อเนื่อง 

หลาย
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ทิศไทฉบับนี้ จะพาน้องๆ ไปรู้จักกับ ดร.พรทิพย์ ปานอินทร์ ต้นแบบของ
เยาวชนผู้ไม่จำนนต่อโชคชะตา ปัจจุบันเธออายุ ๒๘ ปี เป็นบุตรสาวคนเล็กของ  
นายแผ้วและนางบุญสาน ปานอินทร์ แม้เธอจะมีฐานะที่ยากจน แต่ก็อดทนฝ่าฟันจน
จบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก คณะวทิยาศาสตร ์สาขาเทคโนโลยชีวีภาพ จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั นอกจากนีย้งัเคยไดม้โีอกาสเขา้เฝา้และรบัพระราชทานโลร่างวลั “เยาวชนคน
ด ี ต้นแบบของชมุชน” ดา้นการศกึษาและพฒันาตนเอง จากทลูกระหมอ่มหญงิอบุลรตัน
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  

 
ไม่เคยอายว่าอยู่ในสลัม 

“เล็กเปิดเผยกับทุกคนอย่างไม่อายเลยค่ะว่ามาจากสลัม เพราะชุมชนแห่งนี้เป็น
ที่ที่เราเกิดและเติบโต ทุกวันนี้ก็ยังอาศัยอยู่ ที่นั่นเป็นที่ดินของการท่าเรือต้องจ่ายค่า
เช่าเดือนละ ๖๐ บาท พ่อมีอาชีพแบกหามในท่าเรือคลองเตย แม่เป็นแม่บ้านดูแล
ลูกๆ เพียงอย่างเดียว ส่วนพี่ๆ เรียนจบแค่ ม.๓ เพราะต้องไปทำงานหาเงินช่วย
ครอบครัว และส่งเล็กเรียนอีกทางหนึ่งด้วย แม่มักพูดเสมอว่า “พ่อแม่ไม่มีทรัพย์สิน
เงินทองจะกองให้ สิ่งเดียวที่พอจะหาให้ลูกได้ คือวิชาความรู้ ถ้าลูกเรียนหนังสือสูงๆ 
จะได้ไมต่อ้งลำบากเหมอืนพอ่กบัแม”่ ซึง่กจ็ำขึน้ใจวา่ หนา้ทีข่องเราคอืการเรยีนหนงัสอื  
เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะเรียนได้”   

  
เส้นทางการศึกษา 

“เพราะเปน็คนชอบอา่นหนงัสอืมาตัง้แตเ่ดก็ ทำใหม้ผีลการเรยีนทีด่มีาโดยตลอด  
จงึไดร้บัทนุการศกึษาของมลูนธิดิวงประทปี ตัง้แตช่ัน้ประถมจนถงึระดบัปรญิญาตร ี ซึง่
เป็นคนแรกที่ได้ทุนพิเศษแบบต่อเนื่อง ตอนที่เรียนอยู่มัธยมปลายที่วัดธาตุทอง ก็มี
อาจารย์ที่สอนวิชาเคมีเห็นว่าเราเป็นคนใฝ่ดี ตั้งใจเรียน แต่ไม่มีเงินพอที่จะไปเรียน
พิเศษ  จึงได้ฝากให้ไปเรียนพิเศษฟรีที่สถาบันกวดวิชาของเพื่อนอาจารย์ 

ส่วนตอนที่สอบเอนทรานซ์เลือกคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนือ่งจากเราชอบเรียนวิชาชีววิทยา เคมี แต่รู้ว่าศักยภาพ
ของตัวเองยังไปไม่ถึงคณะแพทย์ จึงเลือกเรียนในสายที่ใกล้เคียงกับแพทย์ เพราะก็
ยังเป็นสาขาวิชาที่มีโอกาสได้ช่วยเหลือคนไข้เช่นกัน” 

๓๙

วันแห่งความสำเร็จกับคุณพ่อคุณแม่



ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
“ตอ้งบอกวา่ผดิคาดจรงิๆ คะ่ เพราะเพือ่นๆ ในคณะฯ ไมม่ีใครรงัเกยีจวา่เราเปน็

เด็กสลัมที่มีฐานะยากจน แม้จะมีเพียงบางคนที่ฐานะร่ำรวยมากๆ แต่เพื่อนก็ดีกับเรา 
ทำให้ได้รู้ว่าในความเป็นเพื่อนไม่มีเส้นแบ่งเรื่องฐานะ ชาติตระกูลแม้แต่น้อย จึงไม่มี
ความกดดันใดๆ ตอนจบปริญญาตรีก็ไม่ได้คาดหวังที่จะคว้าเกียรตินิยม เพียงแต่ขยัน
อ่านหนังสือ ตั้งใจเรียนในห้องให้เข้าใจ ผลสอบออกมาได้เกรดเฉลี่ย ๓.๖๘ ทำให้ได้
เกยีรตนิยิมอนัดบั ๑ ซึง่ถอืวา่เปน็ผลพลอยไดจ้ากความตัง้ใจในการศกึษาเลา่เรยีนมากกวา่ 

หลงัจากจบปรญิญาตรกีท็ำงานหารายไดพ้เิศษเปน็นกัเทคนคิการแพทย ์ ทีค่ลนิกิ
ศูนย์แพทย์พัฒนา ซึ่งงานที่ทำอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นการปิดทองหลังพระ เป็นเบื้องหลังให้
กับทีมแพทย์ทั้งเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ อุจจาระ และสารคัดหลั่งต่างๆ ล้วนแต่ต้อง
ผ่านการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โดยนักเทคนิคการแพทย์แทบทั้ง
สิ้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวจะนำไปสู่การวินิจฉัยโรคต่อไป ตัวเองนั้นแอบดีใจทุก
ครั้งที่เห็นว่าผลตรวจของคนไข้ออกมาดีขึ้น” 

 
เส้นทางยาวไกลกว่าจะเห็นเป็นด็อกเตอร์ 

“ก่อนอื่นต้องบอกว่าขอบคุณทางครอบครัวมากๆ ค่ะ ที่ช่วยสนับสนุนให้ได้เรียน
หนังสือแม้ว่าจะต้องผ่านความยากลำบาก รวมทั้งมูลนิธิดวงประทีป อาจารย์โรงเรียน
วัดธาตุทอง และที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่แนะนำให้ขอทุน
เรยีนตอ่ปรญิญาโท-เอก จนในทีส่ดุก็ไดท้นุโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภเิษก (คปก.) 
ของสำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.) ซึง่เปน็ทนุแบบใหเ้ปลา่ไมต่อ้งใชท้นุคนื 
แถมยังมีเงินเดือนให้อีกด้วยค่ะ 
จึงนำเงินส่วนหนึ่งไว้ให้พ่อแม่ใช้
จ่ายระหว่างเรียน ซึ่งตอนเรียนก็
เข้มข้นมากๆ ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏบิตั ิ นอกจากนีย้งัไดท้นุฝกึงาน
ทำวิจัยเป็นเวลา ๑ ปี จากมหา
วิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ รัฐ
แมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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และปัจจุบันเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก ทีจ่ฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั” 

 
มุมมองในการใช้ชีวิต 

“โชคดทีีเ่ปน็คนคดิบวกมองโลกในแงด่ ี เพราะการ
คิดดีจะนำสิ่งดีๆ มาสู่เราอยู่เสมอค่ะ และยังเป็นการ
สร้างกำลังใจให้กับตัวเอง เมื่อเกิดมาท่ามกลางความ
ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่ก็ไม่เคยท้อแท้
หรือน้อยใจในโชคชะตา คิดเพียงว่าต้องทำให้ดีขึ้นดี
กว่าเก่า ชีวิตเราต้องดีกว่าเมื่อวาน ความอดทนและ
ความขยันเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยผลักดันชีวิตให้ก้าว
ไปขา้งหนา้เสมอ และความมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิจะทำใหเ้รา
ไปถงึฝัง่ฝนัไดใ้นทีส่ดุ พอมาถงึวนันีก้พ็สิจูน์ใหเ้หน็แลว้

ว่าการศึกษาทำให้คนเราเท่าเทียมกัน และได้รับการยอมรับจากสังคม” 
 

คิดอย่างไรกับคำว่า “ดร.สลัม” 
ดร.พรทพิย ์ หวัเราะอยา่งอารมณด์แีละบอกวา่ทำใหน้กึถงึการต์นู

เรื่อง “ดร.สลัมกับหนูน้อยอาราเล่” 
“ก็เป็นเรื่องจริงนี่คะ ไม่ได้รู้สึกน้อยใจที่ใครๆ เรียกอย่างนั้น เรา

เปน็ดร.ทีม่าจากสลมัคลองเตย หากวนันีเ้ราเปน็คนทีม่าจากครอบครวั
ฐานะดีและมีดีกรี ระดับด็อกเตอร์ คงไม่ได้รับความสนใจ แต่เพราะว่า
มาจากสลมันีแ่หละคะ่ จงึทำใหว้นันีเ้ปน็ทีส่นใจของสือ่มวลชนมากมาย
หลายสาขา ที่ไดน้ำเรือ่งราวชวีติของเธอไปนำเสนอเพือ่เปน็แรงบนัดาล
ใจให้ใครอีกหลายคนได้ลุกขึ้นสู้กับชีวิต พิชิตปัญหาอุปสรรคที่เจอ” 

เชือ่วา่ความวริยิะอตุสาหะทีน่า่ทึง่ของดร.พรทพิย ์ ทีป่รากฏเขม้ขน้
ในบทสัมภาษณ์ฉบับนี้จะเป็นกำลังใจอย่างดีให้กับหลายคนที่กำลังประสบปัญหาขาด
โอกาสทางการศึกษา และความทัดเทียมในสังคม ลุกขึ้นสู้กับชีวิตและหาหนทางติด
อาวุธทางปัญญาให้กับตัวเอง เพื่ออนาคตที่สดใสในภายภาคหน้ากันแน่ๆค่ะ 
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เรื่อง : คนวิเศษ ภาพ : พิมพ์ณัฐ 
     

นวัตกรรม...สร้างสรรค์

เด็กอาชีวะประกาศศักดาคว้าแชมป์  
Shell Eco Marathon Asia 2014 
รถประหยัดพลังงานของทีม ฮาวมัช เอทานอล (How Much Ethanol)  
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปญัจวทิยา กรงุเทพฯ ใชเ้ชือ้เพลงิเอทานอลเพยีง    
๑ ลติร แตส่ามารถขบัรถไปไกลถงึ ๒,๗๓๐ กโิลเมตร เรยีกไดว้า่เป็นสถิติสูงสุด 
ในการแข่งขันของปีนี้   

เมื่อ พูดถึงเด็กอาชีวะ หลายคนคงอดไม่ได้ที่จะนึกถึงภาพนักเรียนนักเลง ที่คอย 
 เขม่นกับสถาบันคู่อริ จนนำไปสู่เหตุการณ์นักเรียนตีกันอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งกลาย

เป็นภาพข่าวจนชินตาในหนังสือพิมพ์ แต่วันนี้ยังมีโรงเรียนอาชีวะดีๆ ที่น่ายกย่อง มุ่ง
มั่นปั้นลูกศิษย์จนขึ้นแท่นเป็นแชมป์รถประหยัดพลังงาน สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ทั้ง
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ในและตา่งประเทศ จนกา้วขึน้สูต่ำแหนง่แชมป์
รถประหยัดพลังงานทีมเยาวชนจากประเทศ
ไทย ครองแชมป์ในการแข่งขันเชลล์ อีโค
มาราธอน เอเชีย ๒๐๑๔ นอกจากนี้ยังมีทีม
นักเรียนอาชีวะจากประเทศไทย คือวิทยาลัย
เทคนคิสกลนคร ชนะในประเภทเชือ้เพลงิแกส๊
โซลนี และวทิยาลยัเทคโนโลยรีตันโกสนิทรช์นะ
ในประเภทแบตเตอรี่ 

รถประหยัดพลังงานของทีม ฮาวมัช   
เอทานอล (How Much Ethanol) วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กรุงเทพฯ 
ใช้เชื้อเพลิงเอทานอลเพียง ๑ ลิตร แต่สามารถขับรถไปไกลถึง ๒,๗๓๐ กิโลเมตร 
เรียกได้ว่า เป็นสถิติสูงสุดในการแข่งขันของปีนี้  โดยใช้เวลาเพียง ๒๓ นาที 

ข่าวดีๆ แบบนี้ เราต้องนำมาขยายให้ได้รับรู้กันค่ะ ว่าแล้วทีมงานไม่รอช้า มุ่ง
หน้าไปวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา กรุงเทพฯ เพื่อพูดคุยกับน้องๆ ทีม 
ฮาวมัช เอทานอล แบบเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จ โดยก่อนหน้านี้ทีมเคยคว้า
รางวัลการแข่งขันมาแล้วหลายรายการ เช่น การแข่งขันรถประหยัดพลังงาน Eco – 
Challenge ๒๐๑๒-๑๓ ซึ่งจัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย และอีก ๑ รางวัลใน

การแขง่ขนัรถประหยดัพลงังาน  
ซึง่จดัโดยบรษิทัฮอนดา้ ลา่สุด
ควา้แชมปร์ถประหยดัพลงังาน
ที่จัดขึ้น ณ สนามแข่งลูเนต้า 
พาร์ค บนถนนใจกลางกรุง
มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่ง
เป็นสนามที่ ออกแบบเพื่ อ
ทดสอบการประหยัดน้ำมัน
อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพ
การจราจรในเมืองหลวงอย่าง
แท้จริง 
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“จุดหมายไม่ได้อยู่ที่รางวัล แต่ประสบการณ์ในสนามแข่ง 
จะทำใหเ้ราแขง็แกรง่ขึน้ทกุวนั” นอ้งๆ จากทมี ฮาวมชั เอทานอล 
เลา่ดว้ยนำ้เสยีงทีแ่ฝงไวด้ว้ยความภาคภมูใิจ ทีส่ามารถควา้แชมป์
ระดบัเอเชยีมาครองได ้จากการแขง่ขนัแชมป ์Shell Eco Marathon 
Asia ๒๐๑๔ โดยสามารถเอาชนะคูแ่ขง่จาก ๑๕ ประเทศ สำหรบั
ผลงานที่ทีมนี้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนั้น คือสุดยอด
นวตักรรมรถตน้แบบประหยดัพลงังาน โดยใชเ้อทานอล ๑๐๐ %  

นายจมุพล สทิธริส อาจารยท์ีป่รกึษาของทมีฯ 
บอกวา่การแขง่ขนัครัง้นีว้ทิยาลยัเทคโนโลยีช่างฝีมือ
ปัญจวิทยา ส่งเข้าแข่งขัน ๒ ทีม คือ ทีม ฮาวมัช 
เอทานอล ทีล่งแขง่ขนัในประเภทเชือ้เพลงิเอทานอล 
และทีมฮาวมัช อิเล็กทริค ที่ลงแข่งขันในประเภท
แบตเตอรี่ไฟฟ้า ซึ่งทั้ง ๒ ทีมได้แสดงฝีมืออย่าง
เตม็ที ่ สำหรบัรถประหยดัพลงังานทีช่นะเลศินัน้ได้ให้
ความสำคัญกับการออกแบบตัวรถถึง ๙๗ % ส่วน
อีก ๓ % คือ รถของทีมออกแบบโดยยึดผู้ขับขี่ที่
กำหนดไว้แล้วเป็นหลัก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
สดุ และยงัไดป้ระดษิฐเ์ครือ่งยนตท์ีช่ว่ยเพิม่สมรรถนะ
สูงสุดในการขับขี่อีกด้วย อีกทั้งยังได้ฝึกซ้อมในสนามที่ประเทศ
ไทย ซึ่งมีสภาพถนนคล้ายคลึงกับลูเนต้าพาร์ค 

ด้านนายยุทธนา อักษร (โน้ต) ทำหน้าที่คนขับรถ เพราะ
เขามนีำ้หนกัตวัเบา ทำใหแ้รงถว่งนอ้ยซึง่ชว่ยประหยดั
เชือ้เพลงิ โนต้อธบิายวา่เราตอ้งทำนำ้หนกัเครือ่งยนต์
ให้เบาก่อน โดยใช้โครงสร้างรถที่ทำจากอลูมิเนียม
และไฟเบอร์กลาส ส่วนเครื่องยนต์กลไกนั้น ได้นำ
มาจากรถมอเตอร์ไซค์ขนาด ๑๑๐ ซีซี มาดัดแปลง
เครื่องยนต์บางส่วน โดยเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนการ
อดัในหอ้งเผาไหม ้ และระบบจดุระเบดิ เพือ่ใหส้ามารถ
ใชง้านกบัเชือ้เพลงิ เอทานอล หรอื เอทลิแอลกอฮอล์
บริสุทธิ์ คือใช้น้ำมันเอทานอล  ๑๐๐%  

โนต้ ยงัไดเ้ลา่ถงึความรูส้กึในการแขง่ขนัทีส่นาม
ระดับอินเตอร์ให้ฟังว่ารู้สึกตื่นเต้นมาก แต่โชคดีที่
สนามจริงมีความใกล้เคียงกับสนามซ้อมที่ใช้ทดสอบสมรรถนะ
ทางเครือ่งยนตท์ี ่ จ.ราชบรุ ี จงึทำใหค้ลายความกงัวลไปได ้ ส่วน
เกณฑ์การแข่งขันจะเน้นเรื่องความปลอดภัย การวัดน้ำหนักรถ 
ผู้ขับขี่สามารถขับรถวนทางโค้งได้  และระบบเบรกที่มีความ
สมบูรณ์ 

เมือ่ถามถงึหนทางสูเ่สน้ชยั ไดร้บัคำตอบวา่เพราะความตัง้ใจ
จรงิในการลงมอืทำและปรบัปรงุแก้ไขชิน้งานเมือ่พบขอ้ผดิพลาด
กนัแบบหามรุง่หามคำ่ ซึง่ทมีงานทกุคนเหนือ่ยมาก แตพ่อได้

นายจมุพลสทิธริส



นายยทุธนาอกัษร
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เป็นแชมป์ก็หายเป็นปลิดทิ้ง และเราก็มีอาจารย์คอยเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในทุก
ขั้นตอน อีกอย่างได้รับการสนับสนุนที่ดีจากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 
และสปอนเซอร์อีกหลายราย 

ส่วนอีกทีมหนึ่ง คือ ฮาวมัช อิเล็กทริค แม้จะไม่ได้นำรางวัลติดมือกลับมา แต่
น้องๆ ในทีมบอกว่าประสบการณ์ที่ได้มานั้นคุ้มค่าจริงๆ ค่ะ 

นางสาวจุฑารัตน์ บุญรักษ์ ทำหน้าที่ขับรถประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้าเล่าว่า ไม่
เคยคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาสได้ไปแข่งขันที่ต่างประเทศ ที่ผ่านมาก็เคยลงแข่งแต่ใน
ประเทศไทย  ครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่ได้สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ที่ท้าทาย
ความสามารถ เธอบอกว่าตอนซ้อมไม่รู้สึกตื่นเต้นเลย แต่พอต้องลงสนามจริงก็ตื่น
เต้นไม่น้อย นอกจากนี้พบว่าระหว่างทางมีอุปสรรค คือ สะดุดกับรอยต่อของถนน 
และทางโค้งที่มีอยู่หลายจุด  ซึ่งจะนำไปใช้เป็นบทเรียนสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป 

ขอปรบมอืใหก้บันอ้งๆอาชวีะ จากวทิยาลยัเทคโนโลยชีา่งฝมีอืปญัจวทิยา ทีเ่ดนิ
ทางไปสรา้งชือ่เสยีงใหป้ระเทศไทย และยงัคงมุง่มัน่ในการสรา้งสรรคพ์ฒันาและตอ่ยอด
นวัตกรรมรถประหยัดพลังงานมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการประยัดรายจ่ายด้านเชื้อ
เพลงิทีต่อ้งนำเขา้จากตา่งประเทศ เพราะเอทานอลสามารถหาไดง้า่ยในประเทศไทย และ
ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการขายวัตถุดิบอีกต่อด้วย    

 

นางสาวจฑุารตัน์บญุรกัษ์
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 เป็นทรัพยากรสำคัญของสังคม และ 
 การศึกษาก็เป็นการพัฒนาเยาวชนที่

ดทีีส่ดุ การขบัเคลือ่นความรว่มมอืดา้นการศกึษา จงึ
ถือเป็นเป้าหมายสำคัญในพัฒนาประชาคมอาเซียน 
เพือ่ขยายโอกาสและยกระดบัคณุภาพชวีติของประชาชน
ในทุกประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืน 

เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน เปน็หนึง่ในความ
รว่มมอืดา้นการศกึษาทีส่ำเรจ็เปน็รปูธรรม เครอืขา่ย
นี้นอกจากจะริเริ่มโครงการและกิจกรรมทางวิชาการ
ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาแล้ว ยังสร้างสรรค์และสนับสนุนให้เกิด
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมเครือข่ายด้วย 

น้องๆเยาวชนไทยเองก็เป็นเป้าหมายหลักของ
การพฒันาดา้นการศกึษา ‘กา้วสู.่..ASEAN Community’ 
ฉบบันีจ้งึอยากชวนนอ้งๆ มาทำความรูจ้กักบัเครอืขา่ย
มหาวิทยาลัยอาเซียนกันดู 

 

 

ก้าวสู่ ASEAN Community 
เรื่อง : พิมพ์ภัทร   
ภาพประกอบ : ณฐันชิา บญุสง่   

‘เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน’ 
ความร่วมมือระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างรากฐานสังคม 

เยาวชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน :  
ประสานความร่วมมือระดับอุดมศึกษา 

นับตั้งแต่สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ ประเทศ
สมาชิกทุกประเทศพยายามส่งเสริมและผลักดัน
ความรว่มมอืทางดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะดา้นการศกึษา 
ซึง่เปน็รากฐานการพฒันาดา้นอืน่ หากผลลพัธท์ีอ่อก
มากลับยังไม่เป็นรูปธรรมนัก 

จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ในการประชุมระดับ
ผู้นำของประเทศอาเซียน ประเด็นเรื่องความเป็นอัน
หนึ่งอันเดียวกันด้านการศึกษาของภูมิภาคถูกยกขึ้น
มาพิจารณา บรรดาผู้นำของประเทศสมาชิกเห็นตรง
กนัวา่ ควรจดัใหม้กีลไกทีเ่ชือ่มโยงมหาวทิยาลยัตา่งๆ
ในอาเซียนเข้าด้วยกันในลักษณะของมหาวิทยาลัย
อาเซียน (ASEAN University) 

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการดำเนินการนั้นยังมี
อุปสรรคสำคัญเรื่องที่ตั้งและงบประมาณสนับสนุน 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและส่งเสริมความ
ร่วมมือทางด้านการศกึษา เพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน                 
มกีจิกรรมตา่งๆ ทีไ่ดด้ำเนนิการและประสบผลสำเรจ็เด่นชัด 

๔๖



ทีป่ระชมุจงึเหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ ควรเริม่ตน้จากการจดัตั้ง
เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน (ASEAN University 
Network – AUN) เพื่อทำหน้าที่ประสานความร่วม
มอืระหวา่งมหาวทิยาลยัตา่งๆ ในภมูภิาค และสง่เสรมิ
ความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาให้เข้มแข็งเสียก่อน 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนจึงถือกำเนิด
ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็น
สมาชิกทั้งหมด ๑๑ แห่ง จาก ๖ ประเทศ ประเทศ
ไทยโดยเลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษาดำรง
ตำแหนง่ประธานคณะกรรมการอำนวยการเครอืขา่ยฯ 
(Chairman of AUN Board of Trustees) และเป็น
เจ้าภาพจัดตั้งสำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหา 
วทิยาลยัอาเซียน (AUN Secretariat) มีที่ตั้งถาวร ณ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

ปัจจุบัน เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน มี
สมาชิกทั้งสิ้น ๓๐ มหาวิทยาลัย จาก ๑๐ ประเทศ
สมาชกิ ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็มหาวทิยาลยัชัน้นำ ไมว่า่
จะเป็น มหาวิทยาลัยภูมินทร์พนมเปญของกัมพูชา 
มหาวิทยาลัยแห่งบรูไนดารุสซาลาม มหาวิทยาลัย
ย่างกุ้งของประเทศเมียนมาร์ มหาวิทยาลัยอเทนีโอ
เดอมะนิลาของฟิลิปปินส์ มหาวิทยาลัยปุตราของ

ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว มหา 
วิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม มหาวิทยาลัยการจัดการ
แห่งสิงคโปร์ หรือมหาวิทยาลัยกัดจาห์ มาดา ของ
อินโดนีเซีย 

สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่เป็น
สมาชิกของเครือข่าย มีทั้งหมด ๕ แห่งได้แก่ จุฬา 
ลงกรณม์หาวทิยาลยั มหาวทิยาลยับรูพา มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล และล่าสุดในการ
ประชมุคณะกรรมการเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีน 
เมือ่ตน้เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ทีผ่า่นมา ณ ประเทศ
เมียนมาร์ ที่ประชุมได้ลงมติรับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของเครือข่ายมหา 
วิทยาลัยอาเซียนอย่างเป็นทางการ 

 
กิจกรรมสร้างประโยชน์ระดับอุดมศึกษา 

นับตั้งแต่การก่อตั้งเครือข่ายในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ทำหน้าที่เป็นศูนย์
รวมผู้เชี่ยวชาญและส่งเสริมความร่วมมือทางด้าน
การศกึษา เพือ่สนบัสนนุการจดัตัง้ประชาคมอาเซียน 
มกีจิกรรมตา่งๆ ที่ไดด้ำเนนิการและประสบผลสำเรจ็
เด่นชัด อาทิ  
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โปรแกรมอาเซียนศึกษา  
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาเซียน และ

ระบบธรรมาภิบาลภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก 
สง่เสรมิการมปีฏสิมัพนัธ ์ และอตัลกัษณข์องอาเซยีน
ให้แก่นิสิตนักศึกษาของทุกประเทศ 

การประชุมด้านการศึกษา และการแลกเปลี่ยน
ทางวิชาการ  

เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาของอาเซียนได้
แบ่งปันและรับความรู้ ค่านิยม และทัศนคติระหว่าง
กนั รวมถงึจดัหาเวทีใหเ้ยาวชนไดแ้สดงออกซึง่ความ
คิดและทัศนคติเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของอาเซียน 
นอกจากนี้ยังมีโครงการทุนการศึกษาเพื่อแลก
เปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก 

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการแลก
เปลี่ยนที่ไม่ใช่วิชาการ  

โครงการนี้จัดในลักษณะเวิร์คช็อประยะสั้น 
ประมาณ ๒ สัปดาห์ โดยให้นิสิตนักศึกษาได้ร่วมทำ
กจิกรรม ทศันะศกึษาดงูานและเรยีนรูว้ฒันธรรมของ
เพือ่นบา้น ตลอดจนสถานทีส่ำคญัทางประวตัศิาสตร์ 
ของประเทศเจ้าภาพผู้จัดงาน เพื่อส่งเสริมสนับ 
สนนุและปลกูฝงัความเปน็อาเซยีนแกเ่ยาวชน  

นอกจากกจิกรรมทีก่ลา่วมาขา้งตน้แลว้ 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน
ยังมีโครงการและนโยบาย
อืน่ๆ ไดแ้ก ่จดัการอบรม
และการพัฒนาขีดความ
สามารถ ส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านงานวิจัย 
พัฒนาร ะบบ

และกลไกของการอุดมศึกษา พัฒนาหลักสูตรและ
โครงการ จัดประชุมเสวนาด้านนโยบาย และการ
สร้างเครือข่ายเฉพาะทางของมหาวิทยาลัยอาเซียน 
อีกด้วย 
 
เยาวชนไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอาเซียน? 

แนน่อนวา่ เปา้หมายหลกัของโครงการพฒันา 
การศึกษาทุกโครงการ คือการพัฒนาเยาวชน การ
รวมตัวเป็นเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเองก็มุ่ง
เนน้ทีก่ารพฒันาเยาวชนในระดบัอดุมศกึษา ประโยชน์
ทีน่ิสิตนักศึกษาของไทยจะได้รับจึงมีมากมาย ไม่ว่า
จะเป็น... 

ทุนการศึกษา 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมีโครงการทุน

การศกึษา เพือ่แลกเปลีย่นนสิตินกัศกึษาระดบัปรญิญา
ตรี ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกอาเซียนเป็นเวลา  
๑ ภาคการศึกษา ถึง ๑ ปี นอกจากนี้ยังมีทุนการ
ศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกจากรัฐบาลประเทศ

คูเ่จรจากบัอาเซยีน อาท ิ สาธารณรฐัเกาหล ี
สาธารณรฐัประชาชนจีน และ ประเทศ
ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งที่ผ่านมามนีสิตินกัศกึษา
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ไทยทัง้จากมหาวทิยาลยัสมาชกิ และมหาวิทยาลัย
นอกเครือข่ายได้รับทุนเหล่านี้เฉลี่ยปีละ ๒๕ คน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
นอกจากการให้ทุนแลกเปลี่ยนระยะยาวแล้ว 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนได้จัดโครงการแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นในหมู่นักศึกษาประเทศ
อาเซียน อีกหลายโครงการ เช่น  

AUN and ASEAN+3 Educational Forum 
and Young Speakers Contest  

โครงการนี้จัดขึ้นในลักษณะเวิร์คช็อป ใช้ระยะ
เวลาประมาณ ๒ สัปดาห์ เป็นการทัศนะศึกษาดูงาน
ในประเทศเจา้ภาพ รวมถงึการแขง่ขนักลา่วสนุทรพจน์
แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียน 

ASEAN Youth Cultural Forum  
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาและ

อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้าน
ศลิปวฒันธรรม เกดิการแลกเปลีย่นและเชือ่มโยงเครอื
ขา่ย ตลอดจนสรา้งความเปน็อนัหนึง่อนัเดยีวกนัของ
อาเซียน ผ่านกิจกรรมการขับร้อง เล่นดนตรี และ
การเต้นรำ ใช้เวลา ๖ วัน 

ASEAN Student Leaders Forum  
โครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนิสิตนักศึกษา 

เช่น ประธานองค์กรนิสิต ประธานสโมสรนักศึกษา

และคณะฯ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทของ
นกัศกึษา แลกเปลีย่นนโยบายการบรหิารองคก์ร รวม
ทั้งกิจกรรมต่างๆในมหาวิทยาลัย  

นอกจากโครงการแลกเปลี่ยนในระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว เครือข่ายมหาวิทยาลัย
อาเซยีนยงัเริม่ขยายกจิกรรมไปสูก่ลุม่ประเทศคูส่ญัญา
กับอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และ ประเทศญีปุ่น่ ทำใหน้กัศกึษาไทย
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับนักศึกษาชาติ
อื่นทั้งในและนอกภูมิภาค 

การยกระดับมาตรฐานการอุดมศึกษาของไทย 
นอกจากประโยชน์โดยตรงทั้ง ๒ ข้อที่กล่าวมา

ข้างต้นแล้ว เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนยังริเริ่ม
และสนบัสนนุความรว่มมอืทางดา้นการพฒันาคณุภาพ
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยัในเครอื
ขา่ย เชน่ การพฒันาระบบประกนัคณุภาพ (AUN-QA) 
การพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ทางด้านการศึกษา รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้
แกน่สิตินกัศกึษาเพือ่รองรบัการเขา้รว่มเปน็ประชาคม
อาเซียน ผ่านกิจกรรมต่างๆ  

การพัฒนาเหล่านี้ช่วยยกระดับมาตรฐานการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยให้เจริญรดุ
หนา้ ทดัเทยีมกบัมหาวทิยาลยัชัน้นำอืน่ๆ ในภมูภิาค
และในระดับสากล 

จะเหน็ไดว้า่ เครอืขา่ยมหาวทิยาลยัอาเซยีนกอ่
ให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาระดับ
อดุมศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง และเอือ้ประโยชนแ์กเ่ยาวชน
ของทุกชาติอย่างแท้จริง 

สำหรับน้องๆ นิสิตนักศึกษาไทยที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน 
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากฝ่ายกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย (ไม่จำกัดเฉพาะมหาวิทยาลัยที่อยู่
ในเครือข่าย) หรือติดต่อ... 

สำนกังานเลขานกุารเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั
อาเซยีน อาคารจามจรุ ี๑  จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพ ๑๐๑๐๐  

โทร. ๐-๒๒๑๕-๓๖๔๐, ๐-๒๒๑๕-๓๖๔๒, 
และ ๐-๒๒๑๘-๓๒๕๖ 
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Exclusive 
เรื่อง : วิณีนารถ พันธุ์วุฒ ิ 

 นพินธ์ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
 สยามบรมราชกมุาร ี บทนีป้ระจกัษช์ดั

วา่ ปญัญาคอื แสงสวา่งแหง่ชวีติ และดว้ยทรงตระหนัก
ถึงความสำคัญของปัญญา จึงทรงให้ความสำคัญกับ
การศกึษา โดยเฉพาะในทอ้งถิน่ทรุกนัดารและพืน้ทีห่า่ง
ไกล ในทุกภูมิภาคของประเทศตลอดมา 

ตลอดเวลายาวนานกว่า ๓๐ ปี สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานหนักร่วม

รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” 
เพื่อสุดยอดครูแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  

ปัญญาเป็นทรัพย์ล้ำ เลอเลิศ 
เป็นสิ่งอันประเสริฐ    ยิ่งล้น 
อาจก่อเกียรติช่วยเชิด    ชูชื่อ 
รู้จักนำตนพ้น          จากห้วงทุกข์กรรม 

พระราช
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กับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลเพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชนินีาถ ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร 
ใหไ้ดม้โีอกาสเทา่เทยีมกบัเดก็ในทีอ่ืน่ๆ โดยใหก้ารศกึษาและเรยีนรู้ 
อันเป็นหนทางพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและของชุมชนที่
อยูอ่าศยั สอดคลอ้งกบัโครงการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ในระดบั
นานาชาติอย่างแท้จริง 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ผู้ทรงได้รับการขนานนามว่า “เจ้าฟ้านักการศึกษา” จะ
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน  
พทุธศกัราช ๒๕๕๘ นกัวชิาการศกึษา และ กระทรวงศกึษาธกิาร
จึงได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการ
จัดตั้งรางวัลนานาชาติ “Princess Maha Chakri Award” หรือ 
รางวัล “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อพระราชทานแก่ครูใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เสียสละ ทุ่มเทปฎิบัติงาน 
และมีผลงานดีเด่นอันก่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง
ใหญ่หลวง 

ทัง้นี ้การคดัเลอืกจะยดึหลกัการเดยีวกนัคอื เปน็ครทูีส่งัคม
ให้การยอมรับและยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละทุ่มเทใน
การทำหนา้ทีส่รา้งความเปลีย่นแปลงแกช่วีติลกูศษิย ์ และทีส่ำคญั
ตอ้งเปน็ผูส้รา้งแรงบนัดาลใจแกเ่พือ่นรว่มวชิาชพี ไมใชเ่ปน็ครทูี่
สอนเกง่สอนดอียา่งเดยีว แตต่อ้งมหีลกัฐานเชงิประจกัษว์า่ทำให้
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ชีวิตของลูกศิษย์ดีขึ้นจริงๆ และเพื่อให้ได้ครูที่ควรค่ากับรางวัล
นีอ้ยา่งแทจ้รงิ การคดัเลอืกจะเนน้การมสีว่นรว่มอยา่งกวา้งขวาง 
จากทั้งภาคสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน  

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีนั้น 
เปิดกว้างให้ครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด ทั้งประถม
ศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน 
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น หรือแม้กระทั่งครูข้างถนน ครูสอนเด็กสลัม และ
ครูภูมิปัญญา ก็มีสิทธิได้รับการพิจารณา  

สำหรับรางวัลที่ครูทั้ง ๑๑ คนจากประเทศสมาชิกจะได้รับ
คือ เหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตรและเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ 
เหรยีญสหรฐัฯ อนัถอืเปน็รางวลัทรงเกยีรตทิีป่ระกาศชดัถงึคณุคา่
ของครูผู้ทุ่มเทเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์  

สมดังพระราชปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ี ทีท่รงอทุศิพระองคเ์พือ่พฒันาคณุภาพชวีติ
ประชาชนทีด่อ้ยโอกาส ดว้ยการใหค้วามรูก้ารศกึษาไมเ่ฉพาะใน
ประเทศ แต่ยังเป็นที่ประจักษ์ในนานาชาติ ที่ทรงมีพระราชดำริ
ใหด้ำเนนิโครงการความรว่มมอืพฒันาคณุภาพชวีติเดก็กบัประเทศ
ต่างๆ เช่น ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  

และครูผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี พุทธศักราช 
๒๕๕๘ ทั้ง ๑๑ คนนั้น คือสุดยอดครู ผู้เป็นต้นแบบและแรง
บันดาลใจอันงดงามของระบบการศึกษาในสังคมโลก 
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บันทึกหัวใจไทย 
เรื่อง :  เพลินเพลิน  ภาพ :  พิมพ์ณัฐ 

อองตวน ปินโต  
ANTOINE PINTO The Saint 

เทพมวยไทยเชื้อสายฝรั่งเศส  
 

สำหรับอองตวนนี่คือกีฬา   
ลูกผู้ชาย เพราะเขาชอบออก

กำลังกายมาตั้งแต่เด็ก    
กีฬามวยไทยทำให้เขามีเพื่อน  
คนไทย รวมถึงสร้างวินัยให้ 
แก่ตนเอง สอนให้เขารู้หลาย
อย่าง ทั้งการให้เกียรติคู่ต่อสู้             

ไม่โกรธกัน ไม่ว่าจะแพ้    
หรือชนะ 

 ไฟท์หน้าหล่อขั้นเทพที่ทำให้ 
 สาวไทยหันมาเชียร์และรู้จัก

มวยไทยมากขึ้น อองตวน ปินโต เกิดที่ฝรั่งเศสแต่
มาเตบิโตทีเ่มอืงไทยไดส้บิกวา่ปแีลว้ ปจัจบุนัอองตวน
อายุ ๒๓ ปี ทุกวันของเขาผ่านไปด้วยการฝึกซ้อม
อย่างหนัก เพราะมวยไทยเป็นสิ่งที่เขารักและเลือก
ที่จะเป็นวิชาชีพต่อไป 

 
ครอบครัวเมืองน้ำหอม

คณุพอ่คณุแมข่องอองตวนเปดิบรษิทัอยูท่ีฝ่รัง่เศส
มานาน ด้วยตรากตรำจากงานหนัก พวกเขาทั้งสอง
จึงรู้สึกเหนื่อยและอยากย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อ
พกัผอ่น โดยคณุแมข่องอองตวนเคยมาเทีย่วเมอืงไทย
มากอ่น เลยแนะนำใหค้นในครอบครวัลองมาพกัผอ่น
ที่นี่ดู จนเมื่อได้มาเมืองไทยประมาณ ๒-๓ รอบ 
ทุกคนในครอบครัวตกหลุมรักเมืองไทย จึงตัดสินใจ
ย้ายมาอยู่ที่อ.บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ โดยช่วง
แรกทำกิจการรีสอร์ท จนเมื่อลูกๆ หันมาสนใจเรียน
มวยไทย คุณพ่อเลยตัดสินใจเปิดค่ายมวยเพื่อฝึกนัก
มวยมืออาชีพราว ๘ ปีแล้ว 

 

นักมวยไทย
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เมืองไทยปลอดภัย
ช่วงที่คุณพ่อคุณแม่พามาให้รู้จักเมืองไทยนั้น 

อองตวนยังเด็กมาก เขาจึงรู้สึกสนุกสนานกับสิ่งแวด 
ล้อมใหม่ “มาเมืองไทยแล้วเหมือนมาพักผ่อน เป็น
ช่วงปิดเทอมพอดีครับ ไปเที่ยวทะเลกับครอบครัว 
เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมาก อีกอย่างคือปลอดภัย 
เพราะตอนนั้นคุณพ่อเองก็ชอบประเทศแอฟริกาใต้
ด้วย แต่สิ่งที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจเลือกที่จะ
ย้ายมาเมืองไทย เพราะท่านเห็นว่าลูกยังเล็ก ถ้ามา
เมืองไทยพวกเราปลอดภัยแน่นอน ไปไหนมาไหน
ไม่มีอะไรน่าห่วง” ส่วนเรื่องการปรับตัว สำหรับเด็ก
อายุแค่สิบขวบกว่าๆ อย่างเขาถือว่า ไม่มีอะไรยาก 
แม้จะพูดภาษาไม่ได้ในช่วงแรก แต่ก็สามารถสร้าง
เพื่อนใหม่ได้ในเวลารวดเร็ว 

เรียนพูดภาษาไทยในค่ายมวย

นอกจากศกึษาในโรงเรยีน อองตวนยงัไดเ้พือ่นๆ 
ในค่ายมวยช่วยฝึกฝนด้านการพูดด้วย “ตอนอยู่ค่าย
มวย เพื่อนๆ ในค่ายจะช่วยสอนให้อ่านและเขียน 
เพราะช่วงที่ผมเริ่มชกมวยแล้วมีชื่อเสียง มีสื่อต่างๆ 
ตามมาสมัภาษณ ์พอลงตพีมิพช์ว่งแรกๆ ก็ไดรุ้น่นอ้ง
อ่านให้ฟัง อยากรู้ว่า เขาเขียนถึงเราว่าอย่างไร แต่
พอบ่อยๆเข้า เขาเริ่มไม่อยากอ่านแล้ว เราเลยต้อง
ฝกึอา่นเอง ตอนนีเ้ขา้ใจภาษาไทยหมดทัง้พดูและอา่น 
แต่ยังเขียนไม่ค่อยเก่งเท่าไรครับ” 


สร้างเพื่อนใหม่ด้วยมวยไทย
อองตวนเริ่มเข้าสู่สังเวียนมวยตั้งแต่ย้ายมาอยู่

เมืองไทยใหม่ๆ ช่วงเวลาที่ไม่มีเพื่อนเขามักเล่นกับ
น้องชายเพียงแค่สองคน ทำกิจกรรมทุกอย่าง ขี่
จักรยานปั่นไปตามที่ต่างๆ เล่นน้ำทะเล จนเริ่มรู้สึก
เบือ่ และได้ไอเดยีวา่พวกเขาสองพีน่อ้งตอ้งหาเพือ่น
ใหม่แล้ว ทุกวันอองตวนสังเกตว่า แถวบ้านมีเด็กๆ 
มาวิ่งออกกำลังกายผ่านหน้าบ้าน เขาเลยลองชวน
น้องชายออกวิ่งตามเด็กๆ กลุ่มนั้นไป ว่าจะไปหยุด
กันที่ไหน จนไปถึงค่ายมวย ทำให้ได้มีโอกาสทั้งเตะ 
ต่อย เล่นกับเพื่อนในค่ายไปเรื่อย ด้วยจุดประสงค์
เพียงขอให้มีเพื่อนเล่นเท่านั้น เมื่อใช้ชีวิตอยู่ในค่าย
ไปเรื่อยๆ เตะกระสอบสองสามที จนในที่สุดเขาก็
เป็นมวยไปเองโดยอัตโนมัติ 

นักชกงานวัด

หลังจากใช้ชีวิตอยู่ในค่าย กว่าที่เทรนเนอร์จะ
ยอมสอนมวยใหอ้องตวนอยา่งจรงิจงั เขาตอ้งดคูวาม
ตั้งใจจริง เพราะไม่อยากเสียเวลาหากจะมาซ้อมไม่
สม่ำเสมอ ช่วงนั้นเรียกว่า ช่วงดูใจ เพื่อทดสอบว่า 
นักมวยชอบจริงหรือเปล่า มีความตั้งใจมากแค่ไหน 
พอผ่านไปถึงสองเดือน นักมวยในค่ายถึงจะเริ่มสอน 
พอฝึกซ้อมได้อีก ๒ อาทิตย์ อองตวนก็ได้ขึ้นชก
ครั้งแรกในเวทีงานวัดเมื่ออายุ ๑๒ ปี “ถามว่าต่อย
ครั้งแรกเป็นอย่างไร ตอนนั้นตอบตรงๆว่า ยังไม่รู้
เรื่องครับ ไม่รู้ว่าต่อยจริงบนเวทีแล้วจะเจ็บมาก แต่
ตอนนั้นก็ชนะเพราะคนที่แข่งด้วยเขาไม่เก่งเหมือน
กัน กระทั่งชนะมาแล้วก็ยังไม่รู้เรื่องว่า นี่คือการชนะ
นะ จนถึงได้แข่งมาครั้งที่ ๓ เริ่มตั้งใจซ้อมมากขึ้น 
เทรนเนอร์เริ่มโหดมากขึ้น ไม่ให้เราพักตอนเหนื่อย 
แต่จะจับเวลาเหมือนตอนต่อยบนเวทีทุกอย่าง เพื่อ

๕๔



ไม่ให้เราขี้เกียจ ด้วยความที่ยังเด็ก ก็มีบ้างที่รู้สึก
อยากพักอยากหยุด แต่ต้องอดทนไว้จนกว่าจะหมด
ยก ชกมาเรื่อยๆ จนได้ ๒๐ - ๓๐ ไฟท์ จากนั้นเริ่ม
มีแมวมองเป็นโปรโมเตอร์ติดต่อเข้ามาชวน ถามว่า 
อยากไปลองชกทีเ่วทลีมุพนิไีหม รูส้กึดีใจมากและถอื
เป็นเกียรติมากครับ” 

เสน่ห์มวยไทย

สำหรับอองตวนนี่คือกีฬาลูกผู้ชาย เพราะเขา
ชอบออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็ก กีฬามวยไทยทำให้
เขามเีพือ่นคนไทย รวมถงึสรา้งวนิยัใหแ้กต่นเอง สอน
ให้เขารู้หลายอย่าง ทั้งการให้เกียรติคู่ต่อสู้ ไม่โกรธ
กันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ ตั้งแต่การซ้อมที่อาจจะโหด 
โดนด ุ โดนวา่ กระทบกระทัง่กนั แตเ่มือ่เลกิซอ้มตอ้ง
กลบัมาเปน็เพือ่นเหมอืนเดมิ สิง่ทีอ่องตวนชอบที่สุด
คอื การใหเ้กยีรตคิรบูาอาจารยท์ีส่อน และรูจ้กัใชเ้งนิ
เพราะกวา่จะไดค้า่ตวัมา ตอ้งผา่นการฝกึซอ้มอยา่งหนกั 
    
ความรู้สึกต่อเมืองไทยตอนนี้

อองตวนรู้สึกว่า เมืองไทยคือบ้านของเขาไป
แล้ว ดังนั้นจะให้บอกว่า ชอบอะไรมากที่สุด คงตอบ
ไม่ได้ รู้แต่ว่า ไม่เคยคิดที่จะกลับไปอยู่ฝรั่งเศสเลย 
ตอนนี้ที่เมืองตูลูสบ้านเกิดมีญาติๆ อยู่ ถ้ามีโอกาสก็
กลบัไปเยีย่มทา่นบา้ง ตลูสูในความทรงจำของเขาคอื
เมืองที่อยู่ทางทิศใต้ของฝรั่งเศส เป็นเมืองสีชมพู 
หลงัคาทกุบา้นเปน็สแีดง ทำใหเ้ปน็เมอืงทีด่สูดใส ใน
ขณะที่ปารีสจะดูดำทะมึนเศร้าสร้อย   


ทุกไฟท์อยู่ในความทรงจำ
จนถงึตอนนีอ้องตวนไดเ้ขม็ขดัแชมปม์า ๕-๖ เสน้

แล้ว แต่ก็ยังต้องศึกษา และเตรียมตัวให้ดีให้พร้อม
เสมอ โดยมีเทรนเนอร์คู่ใจคือคุณสมจิตร ใจดี ซึ่ง
เป็นเหมือนคนในครอบครัวและญาติไปแล้ว เพราะรู้
ทุกอย่าง ไม่ต้องพูดอะไร ไม่ว่าจะเหนื่อย หรือเจ็บ 
แค่เห็นอาการ เขาก็รู้หมด “คู่ต่อสู้ทุกคนเก่งหมด 
ฝีมือสูสี ดังนั้นถ้าถามว่ามีไฟท์ไหนที่ประทับใจที่สุด 
ผมคงตอบไมไ่ด ้ เพราะแตล่ะครัง้กร็ูส้กึวา่ ยากทกุไฟท ์
เคยมีเพื่อนๆ ถามว่า ไม่เสียใจหรือที่เวลาฝึกซ้อม
เพื่อนๆ คนอื่นกลับได้ไปเที่ยว สำหรับผมแล้วคิดว่า 
พวกเขาอาจมีคืนเป็นร้อยคืนที่เที่ยวและจำไมได้ว่า
เกิดอะไรขึ้น แต่สำหรับผมทุกไฟท์ที่ขึ้นชก ผมจำได้
ตลอดชีวิต เพราะทุกไฟท์มีความตั้งใจอยู่ในนั้น เป็น
ความทรงจำไม่มีวันลืมแน่นอนครับ” 

แพ้เป็นเรื่องปกติ

กีฬาย่อมมีแพ้ชนะ และท้อเป็นเรื่องปกติ ยิ่ง
เปน็นกัมวยแลว้ มหีลายครัง้ทีพ่า่ยแพ ้ทัง้ยงัทอ้ เพราะ
ได้รับคำวิจารณ์ที่ไม่ดีต่างๆ อองตวนมักได้กำลังใจ
จากครอบครัวเสมอ รวมถึงทุกคนในค่ายเป็นกำลัง
ใจ ซึ่งไม่ได้มาในรูปแบบปลอบใจเสมอไป มีทั้งดุทั้ง
วา่ทีเ่กดิจากความผดิพลาดของตวัเอง ฉะนัน้เมือ่มคีน
คอยบอกคอยสอน เขาเองก็พร้อมรับฟัง “อย่างตอน
ทีเ่ริม่รบังานในวงการบนัเทงิ ผมถอืเปน็ประสบการณ์
มากกว่า ไม่ได้จริงจัง ปีนี้มีชกสิบกว่าไฟท์ ต้อง
ซ้อมหนักทุกเดือน ก็เริ่มมีเสียงวิจารณ์ว่าเราจะหลง

๕๕



ไปในแสงสีหรือเปล่า คุณพ่อก็บอกว่า ให้มั่นใจในสิ่ง
ทีเ่ราทำ ทา่นจะพดูใหเ้ราคดิ ตัง้ใจเปน็นกัมวยใหเ้ตม็
ที่ หรือถ้าอยากทำอะไรท่านก็ยินดีสนับสนุนต่อ แต่
ขอให้มีความตั้งใจ ส่วนคุณแม่จะคอยดูแลด้านจิตใจ
ครับ” 

พิธีไหว้ครูสำคัญมาก

สำหรับมวยไทย ก่อนจะชกต้องมีการทำพิธี
ไหว้ครูก่อน เปรียบเหมือนกับนักร้องที่ต้องขึ้นเวที
ย่อมตื่นเต้นในวินาทีแรก แต่สำหรับมวยไทยยิ่งตื่น
เต้นก็ยิ่งอันตราย เพราะอาจพลาดพลั้งโดนคู่ต่อสู้ได้ 
ดังนั้นสำหรับอองตวนแล้วเขาจะตั้งใจไหว้ครูทุกครั้ง 
เพราะรู้สึกมีสมาธิมากขึ้น ไหว้แล้วสบายใจ พอขึ้น
ชกก็สามารถทำได้เต็มที่เพราะรู้สึกชินเวที ชินคนดู 
โดยส่วนตัวแล้วเขาคิดว่า เป็นความเชื่อ ยิ่งไหว้ครู
สวยเทา่ไร ถอืวา่เราไดต้อบแทนใหก้บัครมูากเทา่นัน้ 
ทำให้ยิ่งชกดีขึ้น และถือว่าเป็นงานศิลปะด้วย  

ฝากถึงเยาวชน

ไม่ว่าเพื่อนๆ จะอยู่ตรงไหน อย่าคิดว่า จะมี
โอกาสน้อย หรือด้อยกว่า เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้
เราประสบความสำเร็จ คือ การตั้งใจให้เต็มที่ เป็น
คนขยันหมั่นเพียร ไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จตลอด 
วิธีหาตัวเองให้เจอ คือเมื่อชอบอะไรให้ลองทำดู แต่
ถ้ายังไม่รู้ว่าอยากทำอะไรให้ตั้งใจเรียนไปก่อน ถือ
เป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด และที่สำคัญคือต้อง 
เชื่อฟังพ่อแม่ เพราะท่านเป็นผู้ใหญ่ มีความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่าเรา เราต้องให้เกียรติท่าน  

ความฝันสูงสุด

ตอนนี้อองตวนได้เข็มขัดแชมป์โลกมาแล้ว   
ในใจคืออยากชกมวยไปเรื่อยๆ ยิ่งเข้ามาอยู่ในสังกัด
ไทยไฟท์ ยิ่งรู้สึกว่า คนอื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในแวดวง
มวยก็หันมาสนใจมวยไทยมากขึ้น ถือว่าเป็นสิ่งที่ 
น่าภูมิใจ เห็นแล้วมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเด็กๆ หรือ   
ผู้หญิงที่ เป็นแฟนคลับของเขาก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ 
ประเด็นคืออย่างน้อยกลุ่มคนเหล่านั้นก็เริ่มสนใจ
มวยไทย ซึ่งเป็นกีฬาที่เขารักและไม่อยากให้หายไป
จากสังคมไทย  


๕๖

ความรู้สึกต่อในหลวง
สำหรบัเขาแลว้ ไมม่ทีี่ไหนในโลกทีจ่ะมกีษตัรยิ์

ทีร่กัประชาชนมากขนาดนี ้ประชาชนเองกร็กัในหลวง
เช่นกัน เขาได้ยินแต่เรื่องดีๆเกี่ยวกับพระองค์ท่าน 
ตอนย้ายมาไทยใหม่ๆ เขาไม่รู้ว่าบุคคลท่านนี้คือใคร 
ทำไมถึงต้องมีรูปอยู่ในทุกบ้าน กระทั่งอยู่เมืองไทย
นานเข้า ก็รับรู้ได้จากข่าวสารและประชาชนไทยว่า 
ทา่นเปน็องคก์ษตัรยิท์ีย่ิง่ใหญ ่เปน็ตวัอยา่งทีด่สีำหรบั
คนไทยเพียงไหน 



 

รักษ์โลก
เรื่องและภาพ : ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 

ฉลามวาฬบุก ! 
ฉลามวาฬอายุยาวมาก เชื่อว่ามีอายุกว่า 70 ปี            

แต่ไม่มีใครบอกได้ว่าอายุนานที่สุดแค่ไหน นักวิทยาศาสตร์
ยังไม่เคยพบแหล่งผสมพันธุ์ของฉลามวาฬ รวมทั้งไม่ค่อย
พบลูกฉลามวาฬ ที่น่าประหลาดคือเราพบลูกฉลามวาฬ      

ในทะเลไทยบ่อยครั้งกว่าที่อื่น 

๕๗



 

 คือปลาใหญ่ที่สุดในโลก บางคน 
 เรียกเธอว่ายักษ์ใหญ่ใจดี บ้าง

เรยีกวา่นอ้งจดุ ชือ่เรยีกเหลา่นีบ้ง่บอกถงึความนา่รกั
น่าเอ็นดู เพราะฉลามวาฬกินเพียงแพลงก์ตอน ไม่
ไดก้นิสตัว์ใหญเ่หมอืนเพือ่นพีน่อ้งชาวฉลามทัง้หลาย 
ฉลามวาฬจึงกลายเป็นสัตว์ที่นักดำน้ำอยากเห็นเป็น
พเิศษ แตไ่มม่ใีครตอบไดว้า่ฉลามวาฬจะโผลม่าทีไ่หน
และเมือ่ไหร ่ บางปฉีลามวาฬเขา้มาในทะเลไทยนอ้ย
มาก มีข่าวสักนิดก็ดีใจกันแล้ว แต่บางปีเป็นปีแห่ง
ฉลามวาฬ ดังเช่นปีนี้ ฉลามวาฬไปแทบทุกที่ ตั้งแต่
ตราดยันสตูล จึงเป็นโอกาสดีที่ผมจะมาเล่าเรื่อง
ฉลามวาฬให้ฟังกัน 

ฉลามวาฬที่ผมเข้าไปศึกษาอยู่บริเวณเกาะห้า 
จังหวัดกระบี่ เชื่อกันว่ามีไม่ต่ำกว่า ๕ ตัว ตั้งแต่ตัว
เล็ก ตัวกลาง ไปถึงตัวใหญ่ นักดำน้ำเริ่มพบตั้งแต่
เดือนมกราคม แต่มาเยอะจัดในเดือนมีนาคม เรียก
ว่าเจอกันแทบทุกวัน ต่อไปนี้คือข้อมูลบางส่วนที่เรา
ค้นคว้าและศึกษามาครับ

ฉลามวาฬ...เป็นปลาใหญ่ที่สุดในโลก ขนาด
เตม็วยัอาจเกนิ ๑๑ - ๑๒ เมตร นำ้หนกัเกนิ ๑๐ ตนั  
ฉลามวาฬตัวใหญ่ที่สุดในโลก มีรายงานว่าพบใน
ประเทศไทย ในสมัยเมื่อเกือบ ๑๐๐ ปีมาแล้ว 
ฉลามวาฬตวันัน้เขา้มาตดิลอบทีจ่นัทบรุ ี ชาวบา้นวดั
ความยาวได้ ๑๐ วา ดร.สมิทธ ผู้เชี่ยวชาญชาว
อเมรกินั เดนิทางมาดแูลว้ยนืยนัขอ้มลูนัน้ (ดร.สมทิธ 
เปน็ผูช้ว่ยจดัตัง้กรมประมง ทำประโยชน์ใหเ้มอืงไทย
มากมาย รวมทั้งการสร้างบึงบอระเพ็ด) 

ฉลามวาฬอายยุาวมาก เชือ่วา่มอีายกุวา่ ๗๐ ป ี
แต่ไมม่ีใครบอกไดว้า่อายนุานทีส่ดุแค่ไหน นกัวทิยา 
ศาสตร์ยังไม่เคยพบแหล่งผสมพันธุ์ของฉลามวาฬ 
รวมทั้งไม่ค่อยพบลูกฉลามวาฬ ที่น่าประหลาดคือเรา
พบลูกฉลามวาฬในทะเลไทยบ่อยครั้งกว่าที่อื่น แม้แต่
เกาะห้าในตอนนี้ก็มีรายงานว่าลูกฉลามวาฬยาว ๒ 
เมตรว่ายวนอยู่เป็นประจำ (ลูกฉลามวาฬแรกเกิดน่า
จะยาวเกือบ ๑ เมตร มีรายงานมาจากเม็กซิโกและ
ฟิลิปปินส์) 

ฉลามวาฬ

๕๘



 

ฉลามวาฬพบทั่วโลก แต่เกือบทั้งหมดอยู่ใน
ทะเลเขตร้อน มีการเคลื่อนที่ไปมาตามชายฝั่ง ใน
เมอืงไทยพบฉลามวาฬไดท้ัว่ไป โดยแบง่เปน็ ๓ กลุม่
ง่ายๆ คือฉลามวาฬที่พบในอ่าวไทยฝั่งตะวันออก 
(ระยอง ตราด) ฉลามวาฬในอ่าวไทยฝั่งตะวันตก 
(ชุมพร เกาะเต่า) และฉลามวาฬที่พบในอันดามัน 
(พม่า อันดามันเหนือ อันดามันใต้) ยังพบฉลาม
วาฬที่อาศัยอยู่ในบริเวณห่างฝั่ง เช่น เกาะโลซิน 
แท่นขุดเจาะน้ำมันกลางอ่าว สำหรับในจังหวัดอื่นก็
เคยมรีายงานฉลามวาฬทัง้นัน้ รวมทัง้มซีากฉลามวาฬ
เข้ามาเกยตื้นในบริเวณต่างๆด้วย 

ฉลามวาฬหากินโดดเดี่ยว ไม่อยู่รวมฝูง แม้จะ
เป็นเด็กหรือโตก็หากินเพียงลำพัง แม่ฉลามวาฬไม่
ดูแลลูก บางคนอาจเข้าใจผิดคิดว่าปลาที่เกาะติดมา
กับฉลามวาฬคือลูกฉลามวาฬ แต่ปลาเหล่านั้นคือ 
“เหาฉลาม” เป็นปลาอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เกี่ยวกับฉลาม
วาฬ ไม่ใช่ฉลามด้วยซ้ำ เหาฉลามเกาะอยู่กับฉลาม
วาฬเพื่อประโยชน์ในการเคลื่อนที่ ไม่ต้องออกแรง
ด้วยตัวเอง จะออกมากินแพลงก์ตอนหรืออาหารที่
ลอยผา่นไปมาเปน็ระยะ เหาฉลามไมด่ดูเลอืด ไมเ่ปน็
ปรสติ เพยีงแคเ่กาะฉลามวาฬหรอืสตัว์ใหญอ่ืน่ๆ เพือ่
ทุ่นแรงในการว่ายน้ำเท่านั้น  

บางครัง้เราพบฉลามวาฬหลายตวัในพืน้ทีเ่ดยีวกัน 
นั่นคือต่างตัวต่างมา ต่างตัวต่างไป ฉลามวาฬมกั
พบตามจุดที่แน่นอน เช่น กองหินใต้น้ำ เกาะขนาด
เล็กที่กั้นขวางกระแสน้ำ เช่น กองหินริเชลิว ตาชัย 
หินม่วงหินแดง ยังมีรายงานพบตามที่อื่นๆ ทั่วไป 
แต่ไม่มากเท่านั้น เชื่อว่าการพบฉลามวาฬอาจเกี่ยว 
ข้องกับกระแสน้ำและความเปลี่ยนแปลงของทะเล 
เช่น ปีนี้น้ำเย็น ฉลามวาฬมาเยอะ และบางแห่งจะ
พบฉลามวาฬเป็นประจำช่วงสงกรานต์ ฯลฯ  

เมื่อฉลามวาฬเข้าไปในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง 
อาจอยู่ที่นั่นหลายวันหรือบางครั้ง ๓ - ๔ สัปดาห์ 
ขึน้อยูก่บัความเปลีย่นแปลงของกระแสนำ้และกระแส
ลม แตบ่างครัง้อาจเปน็การแวะเวยีนผา่นมาและผา่นไป 
ทีน่า่สนใจคอืฉลามวาฬที่โผลม่าหานกัดำนำ้ แทบไม่
แสดงการกินแพลงก์ตอนให้เราเห็น ภาพฉลามวาฬ
อ้าปากกว้างเพื่อกลืนกินแพลงก์ตอน ส่วนใหญ่เป็น
ภาพในออสเตรเลยีหรอืประเทศอืน่ อาจเปน็เพราะใน
ทะเลไทยมแีพลงกต์อนจำนวนมาก แตก่ระจายกนัอยู ่
ทำใหฉ้ลามวาฬสามารถกรองนำ้ไปเรือ่ยๆ โดยไมต่อ้ง
อ้าปากฮุบ 

เราอาจพบฉลามวาฬได้ทั้งกลางวันและกลาง
คืน ปัญหาคือเรามองไม่เห็นตอนกลางคืน แต่ล่าสุด

๕๙



มีรายงานพร้อมภาพถ่ายการพบฉลามวาฬระหว่าง
การดำน้ำกลางคืนที่เกาะห้า กระบี่ ยังมีรายงานว่า
บางครั้งฉลามวาฬว่ายเข้าไปจนชิดเรือทัวร์ดำน้ำที่
เปิดไฟในตอนกลางคืน หรือชาวประมงอาจเจอ
ฉลามวาฬเข้ามาใกล้เรือไดหมึก  

การแยกฉลามวาฬแต่ละตัวเพื่อดูปริมาณและ
การเคลือ่นทีเ่ปน็ไปได ้ โดยจะถา่ยภาพทีบ่รเิวณลวด 
ลายหลังเหงือก ฉลามวาฬแต่ละตัวมีลายไม่ซ้ำกัน 
แต่จุดหลังเหงือกเป็นจุดที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับ
กันทั่วโลก โดยมีโครงการ Whale Shark Project ให้
ถา่ยภาพลวดลายหลงัเหงอืกทีด่า้นซา้ยของฉลามวาฬ 
เพื่อให้การติดตามฉลามวาฬตัวนั้นง่ายขึ้น โครงการ
ดงักลา่วเปน็โครงการรว่มมอืระดบัโลก ทำใหเ้ราสามารถ
ติดตามการเคลื่อนที่ของฉลามวาฬข้ามพรมแดนได้ 

ยังไม่มีใครทราบว่าฉลามวาฬทำไมชอบมาหา
นักดำน้ำ บางคนบอกว่าชอบกินฟองอากาศ สำหรับ
ผมแล้ว อาจมีหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหนึ่งคือฉลาม
เหงา อยากเล่นกับอะไรบ้าง อย่างตัวที่ผมเพิ่งเจอที่
เกาะห้า ว่ายเล่นกับนักดำน้ำ ๓ ชั่วโมง โดยไม่เห็น
ท่าทางว่าจะกินอะไรหรือทำไปทำไม แต่ฉลามวาฬ
แต่ละตัวนิสัยไม่เหมือนกัน ตัวนี้อาจชอบนักดำน้ำ
เป็นพิเศษก็เป็นได้  

การดำน้ำดูฉลามวาฬไม่จำเป็นต้องใช้ชุด
มนุษย์กบเสมอไป หากดูในภาพ จะเห็นว่าพวกผม

ใส่แค่หน้ากากกับท่อหายใจ บางภาพเป็นภาพเด็กที่
ใส่เพียงแว่นตาว่ายน้ำ ไม่มีท่อหายใจด้วยซ้ำ (บุตร
ชายข้าพเจ้าเองล่ะ) เพราะฉลามวาฬมักว่ายใกล้ผวิ 
นำ้ โอกาสดูโดยไมต่อ้งดำนำ้ลกึยงัเปน็ไปไดค้รบั แต่
เนื่องจากเป็นการว่ายน้ำดูกลางทะเล เราจำเป็นต้อง
ใส่ชูชีพไว้เสมอ  

การดำน้ำดูฉลามวาฬมีกฎง่ายๆ คืออย่าแตะ 
อย่าจับ อย่าเกาะ อย่าขี่ แม้บางคนอาจบอกว่า
ฉลามวาฬไม่น่าเป็นอะไร แต่ผมเคยเห็นฉลามวาฬ
หลายตัวพุ่งพรวดหนีไปทันทีที่คนไปแตะ จากนั้นคน
แตะก็โดนด่า ถ้าเรายังไม่รู้แน่ชัด ไม่ควรกระทำครับ 
อีกทั้งฉลามวาฬแต่ละตัวนิสัยต่างกัน บางตัวเชื่อง 
บางตวัขีต้กใจ เราควรลอยดสูกัครูเ่พือ่เขา้ใจนสิยั จาก
นั้นค่อยเข้าไปอย่างช้าๆ หากฉลามอยากเล่น เธอ
จะว่ายวนไปมาหาเราเองครับ  

เมื่อกว่า ๑๐ ปีก่อน กลุ่มนักดำน้ำเคยตั้งกลุ่ม
รักษ์ฉลามวาฬ ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้
ฉลามวาฬเป็นสัตว์ห้ามทำการประมงในทะเลไทย 
อย่างไรก็ตาม ฉลามอื่นๆ ถูกจับไปมากมายเพื่อ
อตุสาหกรรมหฉูลาม ผมพยายามพดูเรือ่งนีม้าตลอด
ร่วม ๒๐ ปีแล้วมั้ง แค่บอกความจริงให้ทราบว่า
ฉลามไทยใกลส้ญูพนัธุแ์ลว้ ฉลามในโลกกล็ดลงอยา่ง
รวดเร็ว เมื่อทราบความจริงแล้วใครจะทำอย่างไร 
เป็นสิทธิส่วนบุคล ผมคงไม่ตามไปห้ามหรือไปต่อว่า
หรอกครับ 

สุดท้ายนี้ หวังว่าพวกเราทุกคนที่ออกทะเลจะโชค

ดีมีโอกาสเจอน้องจุดนะฮะ  
 

๖๐



 

In Trend : Sport & Game 
เรือ่ง : โจ มาร์โลน 
ภาพประกอบ : นัดเดียว 

 เราจะเหน็คนขีจ่กัรยานไปทำงานหรอืปัน่เพือ่ออก 
 กำลงักายกนัมากขึน้ เพราะเปน็อปุกรณท์ีม่รีาคา 
 ไมส่งู มีใหเ้ลอืกซือ้ตามงบประมาณ ดตีอ่สขุภาพ 

ง่าย สะดวก คนทุกเพศทุกวัยสามารถใช้ได้หมด แต่อาจจะมี
ประโยชนข์องการปัน่จกัรยานอกีมากมายทีเ่พือ่นๆ และนอ้งๆยงั
คิดไม่ถึง (ว่าเจ๋งขนาดนั้นเลยหรือนี่) มาดูกันทีละข้อเลยครับ 

๑.ช่วยให้นอนหลับลึกกว่าเดิม
การออกปัน่จกัรยานตอนเชา้ๆ ชว่ยใหเ้ราหลบัไดล้กึกวา่เดมิ

และลดปญัหาการนอนไมห่ลบั คณะแพทยศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั
แสตนฟอรด์ไดท้ดลองใหค้นทีม่ปีญัหานอนหลบัยาก (Insomnia) 
ออกไปปั่นจักรยานตอนเช้าทุกๆ วัน วันละ ๒๐-๓๐ นาที ผล
ปรากฏว่าคนที่มีปัญหาการนอนไม่หลับสามารถนอนหลับสนิท
ได้เร็วขึ้นเกือบหนึ่งชั่วโมง  

   ประโยชน์ของการปั่นจักรยาน
เพื่อสุขภาพ 
๑๐ 
ปัจจุบัน

๖๑



๒.ช่วยให้หน้าตาดูอ่อนวัยกว่าเดิม
การปั่นจักรยานช่วยให้ร่างกายเราลำเลียงอ๊อกซิเจนและสารอาหารได้ดีขึ้น และ

ช่วยขับถ่ายสารพิษในร่างกายได้มีประสิทธิภาพขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นการผลิต
สารคอลลาเจน ชว่ยลดรอยเหีย่วยน่บนใบหนา้ จงึไมแ่ปลกใจวา่ทำไมคนทีป่ัน่จกัรยาน
เป็นประจำจึงหน้าตาอิ่มเอิบและผิวพรรณสดใส 

๓.ขับถ่ายได้ง่ายขึ้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจากมหาวิทยาลัยบริสตอล ยืนยันว่าการปั่นจักรยานจะ

ช่วยกระตุ้นให้อาหารไหลผ่านลำไส้ได้เร็วกว่าซึ่งช่วยลดการดูดซับน้ำในลำไส้ใหญ่ 
หมายความว่าก้อนอุจจาระก็จะไม่แห้ง ทำให้เราถ่ายได้คล่องขึ้น นอกจากนี้การปัน่
จกัรยานยงัชว่ยกระตุน้การหายใจและอตัราการเตน้ของหวัใจ ซึง่เพิม่กำลงัในการบบีรัด
ตวัของลำไส ้ ชว่ยใหเ้ราไมรู่ส้กึอดึอดัหลงัการรบัประทานอาหาร และปอ้งกนัโรคมะเรง็
ลำไส้อีกด้วย 

๔.เพิ่มประสิทธิภาพสมอง
ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์พบว่าคนที่ปั่นจักรยานเป็นประจำทำคะแนน

การทดสอบสมองได้ดีกว่าปรกติถึง ๑๕% เพราะว่าการปั่นจักรยานช่วย
กระตุ้นการสร้างเซลล์สมองในส่วน Hippocampus ซึ่งเป็นส่วนที่ใช้
บันทึกความจำ ซึ่งจะเสื่อมอย่างรวดเร็วหลังอายุ ๓๐ ช่วยป้องกัน
โรคอัลไซเมอร์ได้เป็นอย่างดี 

๕.สุขภาพโดยรวมแข็งแรงขึ้น
รายงานสุขภาพจากอังกฤษบอกว่าคนที่ปั่นจักรยานอย่างน้อย 

๓๐ นาท ีเปน็เวลาหา้วนัตอ่สปัดาหม์โีอกาสปว่ยนอ้ยกวา่คนที่ไมอ่อก
กำลังกายเลยกว่าเท่าตัว  

๖.อายุยืนยาว
ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยคิงส์ คอลเลจ ลอนดอน 

ทดสอบฝาแฝดกว่า ๒,๔๐๐ คู่ พบว่าแฝดคนที่ปั่น
จกัรยานแค ่๔๕ นาท ีสามครัง้ตอ่สปัดาห ์มอีายุ
ยืนยาวกว่าคู่แฝดที่ไม่ออกกำลังกายกว่า ๙ ปี
โดยเฉลี่ย สาเหตหลักๆ ที่ช่วยให้อายุยืนขึ้น 

ก็เพราะการปั่นจักรยานพัฒนาระบบเลือดและระบบ
หายใจ ช่วยลดโรคความดัน โรคอ้วน มะเร็งประเภท

ตา่งๆ โดยรวมรา่งกายจะมปีระสทิธภิาพในการฟืน้ฟู
รักษาตัวเองมากขึ้น ช่วยลดความเสี่ยง

การเป็นโรคหัวใจได้กว่า ๕๐% 

๖๒



๗.เป็นวิธีออกกำลังที่แสนง่าย
การปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ต้องเสียเงินค่าสมัครสมาชิกฟิตเนส 

และไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปอีก ไม่ว่าจะออกไปซื้อของ ไปบ้านเพื่อน หรือขี่กินลม
ชมวิวรอบๆ หมู่บ้าน ก็นับว่าเป็นการออกกำลังกายแบบง่าย ๆ แค่ลงทุนซื้อจักรยาน
สักคันก็เพียงพอแล้ว 

๘.ทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจดีขึ้น
การขี่จักรยานเป็นวิธีช่วยให้หัวใจได้ออกกำลังกายอีกทางหนึ่ง เพราะทุก ๆ ครั้ง

ที่ขี่จักรยานจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น และเต้นอยู่ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กับหัวใจได้ดี นอกจากนี้ยังช่วยให้ปอดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น รวมทั้งลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจได้อีกด้วย 

๙.ช่วยให้กล้ามเนื้อกระชับ
กล้ามเนื้อบริเวณช่วงขาของเราจะได้ทำงานอย่างเต็มที่ก็เพราะการขี่จักรยานนี่

แหละ นอกจากนีย้งัชว่ยใหก้ลา้มเนือ้กระชบั และสรา้งกลา้มเนือ้ใหแ้ขง็แรงขึน้ไดอ้ยา่ง
น่าทึ่งอีกด้วย 

๑๐.ลดน้ำหนัก
การขี่จักรยานออกกำลังกายช่วยให้ร่างกายเผาผลาญแคลอรี่ได้มากวิธีหนึ่ง ซึ่ง

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก และขจัดไขมันส่วนเกินออกจากร่างกาย โดยที่
ไมต่อ้งไปเสยีเงนิเขา้คอรส์ตามสถาบนัความงามตา่งๆ ใหส้ิน้เปลอืงแตอ่ยา่งใด ซึง่การขี่
จักรยานเพียง ๑ ชั่วโมง สามารถเผาผลาญพลังงาน
ได้มากกว่า ๖๐๐ แคลอรี่เลยทีเดียว และหากยิ่ง
ขี่ขึ้นภูเขาด้วยแล้วล่ะก็ ยิ่งเผาผลาญได้มากอีก
หลายเท่าตัว 

ว้าว! เห็นไหมครับว่าแต่ละข้อเป็นประโยชน์ที่
มหาศาล ดีต่อทุกส่วนของร่างกายเราจริงๆ ขอเพียง
ปั่นจักรยานให้เป็นประจำและสม่ำเสมอ โดยเฉพาะใน
ตอนเช้าและตอนเย็น ถ้าไม่สะดวกวันธรรมดาก็ใช้
เวลาในวันหยุดนี่ละเสริมสร้างสุขภาพที่
ดีทั้งกายและใจด้วยการปั่นจักรยาน 
สูดหายใจเข้าออกลึกๆ นั่นแหละใช่
เลย! 

๖๓



  

 กีย่คุสมยั ความนยิมสง่บตุรหลานไปเรียนต่อ 
 ต่างประเทศในหมู่คนไทยยังมีให้เห็นเสมอ

มา และประเทศองักฤษกอ็ยูใ่นอนัดบัตน้ๆเสมอ เพราะ
ทีน่ัน่มสีถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงหลากหลาย ตัง้แต่
ระดับไฮสคูลไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย   

หลายครอบครัวยอมให้บุตรหลานไปเรียนต่อที่
ต่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ด้วย
ตระหนักว่าจะเป็นรากฐานสำคัญเพื่อการดำรงชีวิต
อย่างมั่นคงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และสิ่งที่มีคุณค่า
มากกว่าการเป็น “นักเรียนนอก” คือการที่เด็กจะได้
เรียนรู้ในการดูแลตัวเองและพบประสบการณ์นอก
ตำรา ที่ต้องฟันฝ่าเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังใน
ต่างแดน 

วยัใส วยัทนี ฉบบันีจ้ะพาไปรูจ้กักบัหนุม่นอ้ย 
หน้าใสวัย ๑๓ ปี ที่ต้องจากอ้อมกอดของพ่อแม่ไป
ศึกษาหาความรู้ยังแดนผู้ดี  ด.ช.ภวิช  คชการ หรือ
น้องพู่กัน  

หลังจากที่น้องพู่กันเรียนจบชั้น ม.๑ จาก
โรงเรยีนบางกอกพฒันา กต็ดัสนิใจไปเรยีนตอ่ทีอ่งักฤษ 
โดยไดร้บัการสนบัสนนุจากคณุพอ่คณุแม ่ศ.นพ. วชริ 
และคุณสินีนาถ คชการ และได้เลือกเรียนที่ Harrow 
School ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอน ที่นี่เป็น
โรงเรียนเก่าแก่กว่า ๕๐๐ ปี มีประวัติโด่งดัง เป็น
เลิศทางด้านการศึกษา กีฬา และความเป็นผู้นำ ซึ่ง
อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ 
เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิลล์ ก็จบจากที่นี่เช่นกัน 

น้องพู่กันเป็น ๑ ใน ๓ ของนักเรียนไทยที่มี
โอกาสได้เข้าเรียนในสถาบันแห่งนี้  แม้จะมีนักเรียน
ไทยอยู่น้อย แต่เรื่องการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ
วัฒนธรรมใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะเคยผ่านการ
เรียนนานาชาติแบบอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆ และยังมี
เพื่อนเป็นคนอังกฤษด้วย 

 
ถาม:ชีวิตในรั้วโรงเรียนชายสไตล์ผู้ดีอังกฤษเป็น
อย่างไรบ้างคะ

ทีน่ีเ่ปน็โรงเรยีนประจำเกา่แกท่ีม่คีวามเขม้งวด
กับทุกเรื่อง ตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนเลยครับ ทุก
อย่างจะถูกวางไว้เป็นระบบ ทั้งเรียน เล่น ต้องเป็น
เวลา และเดก็ๆ จะถกูควบคมุเรือ่งการใชอ้นิเตอรเ์นต 
ห้ามพกโทรศัพท์ไปโรงเรียน   

นักเรียนทุกคนต้องมีความรับผิดชอบสูงมาก 
เรียนดี กีฬาเด่น ต้องทำให้ได้ตามนั้นครับ ผมเอง
ยงัเคยถกูทำโทษดว้ยการเขยีนประโยค ๖๐ ครัง้ เพราะ 
มาสายเพียง ๓๐ วินาที ที่อังกฤษจะให้ความสำคัญ
กบัเรือ่งการตรงตอ่เวลา โรงเรยีนจะแบง่เวลาเปน็เรยีน
กบัเลน่ครึง่ตอ่ครึง่  และการเรยีนภาษากม็ทีัง้องักฤษ 
ละตนิ ฝรัง่เศส สว่นการใหค้ะแนนกจ็ะมสีว่นอืน่นอก
เหนอืจากการสอบ เชน่คะแนนความพยายาม ความ

 

วัยใส วัยทีน 
เรื่อง : Beloved ภาพ : สิงหรา   

เด็กไทยในอังกฤษ  
กับชีวิตนักเรียนนอก (ตำรา) 

  

ไม่ว่า

๖๔



  

มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมใน
ห้องเรียน    

สำหรับการเล่นกีฬาเทอมแรก ทุกคนต้องเล่น
รกับี ้ กฬีาทีต่อ่สูก้นัในเกม  เพราะเราจะปะทะคูต่อ่สู้
แค่ในสนามแขง่เทา่นัน้ แตพ่อจบเกมเรากเ็ปน็เพือ่น
กันเหมือนเดิม กีฬาประเภทนี้ทำให้เรารู้จักการเล่น
เป็นทีม จะเก่งคนเดียวไม่ได้ ซึ่งผมก็นำมาประยุกต์
ใช้กับการเรียนด้วย เช่น เวลาที่เราต้องทำงานกลุ่ม  
กีฬายังสอนให้เรารู้แพ้  รู้ชนะ รู้อภัย  เหมือนกับที่
พ่อเคยบอกว่ารักบี้เป็นกีฬาของลูกผู้ชายจริงๆ  

 
ถาม:เคล็ดลับในการเรียนของน้องพู่กันคืออะไรคะ

สมาธิเป็นสิ่งสำคัญครับ แม่เคยพาไปนั่งสมาธิ
ที่วัดตั้งแต่ตอนเด็ก การเรียนให้เข้าใจก็ต้องใช้สมาธิ 
คือการที่เรามีใจจดจ่อต่อสิ่งที่อาจารย์สอน จึงจะเข้า 
ใจในเนื้อหาวิชานั้นๆ หากมีข้อสงสัยให้ถามอาจารย์
อย่าปล่อยไว้นาน  หากมีเวลาว่างผมก็จะหาความรู้
เพิ่มเติมในห้องสมุด นอกจากนี้ยังมีเพื่อนดีที่ชื่อ 
“google” เรื่องที่อยากรู้มากกว่าในตำราเราก็ค้นหา
ในโลกออนไลนไ์ดแ้บบไรข้ดีจำกดั สำหรบัโลกออนไลน์

ถา้เรารูจ้กัใชใ้หเ้ปน็ประโยชน ์
ก็มีส่วนช่วยในเรื่องการค้น 
ควา้หาความรูเ้พิม่เตมิไดด้ีที
เดียวครับ 

ผมชอบเรียนวิทยา 
ศาสตร์โดยเฉพาะวชิาฟสิกิส ์ 
อยากรู้ เรื่องของอัลเบิร์ต 
ไอนส์ไตน ์ ซึง่เปน็ผูท้ีค่ดิคน้
ทฤษฎตีา่งๆ ความอยากรูน้ำ 
พาผมไปสูก่ารเรยีนรูเ้สมอ 

 

ถาม:กิจกรรมอื่นๆที่ขอบทำ
ผมชอบเล่นกีฬาหลายอย่างทั้งว่ายน้ำ รักบี้ 

กอล์ฟ เพราะกีฬาแต่ละประเภทก็มีข้อดีแตกต่างกัน 
บางอย่างได้ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ บ้างก็ได้
สมาธิ นอกจากนี้ก็ยังเล่นดนตรีเช่น เปียโน เชลโล 
เพราะดนตรีก็ให้ความสนุกสนานบันเทิงกับเรา ช่วย
ใหรู้ส้กึผอ่นคลายจากการเรยีนหนกัๆ ไดด้ว้ย นอกจาก
นีก้็ยังติดตามข่าวสารบ้านเมืองของประเทศไทยอยู่
เสมอ ดูทั้ง BBC Bangkok Post และ The Nation  
อยูท่ีโ่นน่คดิถงึเมอืงไทยมากครบั ผมยงันำธงชาตไิทย
ไปด้วยเลยครับ ทำให้อุ่นใจคลายความคิดถึงได้พอ
สมควร 

  
ถาม:อยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆในวัยเรียน

ช่วงเวลาของการเรียนนั้นไม่ได้ยาวนานเลย
สำหรับพวกเรา ใช้เวลาเพียง ๑๐ กว่าปีเท่านั้น ถ้า
ปลอ่ยใหเ้วลาผา่นไปโดยไมส่นใจเรยีนกจ็ะไมส่ามารถ
ยอ้นเวลากลบัไปไดอ้กี เราอาจไม่ไดเ้กดิมาฉลาด แต่
หากมคีวามตัง้ใจใฝห่าความรู ้ กส็ามารถมผีลการเรยีน
ทีด่ไีด ้ ทัง้นีค้วามรูก้ไ็มไ่ดม้อียูเ่ฉพาะในหอ้งเรยีน หรอื
ห้องสมุดเท่านั้น แต่ความรู้มีอยู่รอบๆ ตัวเราด้วย  
ขึน้อยู่กับการนำมาใช้ครับ 

ก่อนจบการสนทนา คุณแม่ของน้องพู่กัน ยัง
ไดก้ลา่วทิง้ทา้ยไวอ้ยา่งนา่สนใจวา่ “การทีย่อมใหล้กูชาย
ไปเผชญิโชคอกีซกีโลกหนึง่ ทัง้ๆ ทีอ่ายยุงันอ้ย เพราะ
ต้องการฝึกฝนให้เด็กมีความอดทน ดูแลตัวเองได้ใน
ยามที่ไม่มีพ่อแม่อยู่ด้วย และเขายังได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกับคนอื่นที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อ
ชาติ และภาษา” นอกจากนี้ยังบอกลูกอยู่เสมอว่าไม่
วา่จะอยูท่ี่ไหนขอใหพ้งึระลกึไวเ้สมอวา่ ตอ้งเปน็ผู้ให ้ 
ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ และอดทน รวมทั้งต้องมี
ความกตัญญูรู้คุณคนและแผ่นดินเกิด เพราะทั้งหมด
นี้คือรากฐานสำคัญที่จะทำให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
มีแนวทางในการดำเนินชีวิตที่มั่นคง 

เรื่องราวของน้องพู่กันก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง
ของเด็กไทยที่ต้องใช้ชีวิตในต่างแดน เพราะวันนี้เขา
ไมไ่ดม้ดีกีรแีคเ่พยีง “นกัเรยีนนอก” แตย่งัเปน็นกัเรยีน
นอกตำราที่นำความรู้มาพัฒนาต่อยอดในห้องเรียน
ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้ด้วยค่ะ 

 

๖๕

พู่กันกับคุณพ่อคุณแม่



 

สุขภาพน่ารู้ 
เรือ่ง : นพ.อนนัต ์โลหะพฒันะบำรงุ 
ภาพประกอบ : ณัฐนิชา บุญส่ง 

 จะพูดว่าการนอนหลับมีส่วนสำคัญที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตของเรา 
 หรือนัยว่าเรานอนอย่างไรเราก็เป็นอย่างนั้น เหมือนกับที่พูดว่า เรา

กินอะไรเราก็เป็นอย่างนั้น (you are what you eat) ก็คงไม่ผิดนัก 
การนอนหลับสำคัญมากสำหรับการทำงานของสมอง โดยเฉพาะการ

เรยีนรูแ้ละการเพิม่ทกัษะในการเคลือ่นไหว เชน่ การเลน่กฬีา การเลน่ดนตร ี
เพราะแม้ว่าร่างกายส่วนใหญ่จะพักผ่อน และการรับรู้จะลดลงจนไม่รู้สึกตัว
ในเวลานอนหลับ แต่ในบางช่วง สมองหลายบริเวณจะทำงานจัดระเบียบ
ความจำที่เกิดจากประสบการณ์ ความคิดความรู้สึกในวันนั้น เรียบเรียงเก็บ
ความจำเพื่อใช้งาน (working memory) ในการเรียนรู้และการทำงานขั้นต่อ
ไป เมื่อตื่นขึ้นจึงพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆ สามารถจดจ่อมีสมาธิ และแก้
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การนอนหลับยังช่วยผ่อนคลายความ 
เครยีด เมือ่นอนเตม็อิม่ตืน่แลว้จงึรูส้กึสดชืน่ อารมณส์งบลงไมส่บัสน จงึมกั
จะสามารถแก้ความขัดแย้งในใจที่เดิมหาทางออกไม่ได้ ควบคุมตัวเองไม่ให้


วัยรุ่นควรนอนอย่างไร
ให้สุขภาพดี

ในระหว่างที่นอนหลับ 
ร่างกายยังมีการ    

ผลิตฮอร์โมนที่จำเป็น    
ในการเจริญเติบโต     

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก
สำหรับวัยรุ่น โดยวัยรุ่น
คนไหนที่มักจะนอนดึกๆ 
และพักผ่อนไม่เพียงพอ 

ผลที่ได้มานั้นก็คือ 
ร่างกายจะเจริญเติบโตช้า 

ไม่มีสมาธิในการเรียน 
ง่วงเหงาหาวนอน 

หาก

๖๖



วู่วามหุนหัน หรือหงุดหงิดง่าย จึงมีสติตอบสนองกับสิ่งเร้าและจัดการกับความเครียด
ได้อย่างเหมาะสม 

โดยเฉพาะในเด็กวัยรุ่นนั้นพูดได้เลยว่า นอกจากการเรียนจะสำคัญแล้ว สิ่งที่
สำคัญรองลงมานั้นคือ การนอน เพราะในระหว่างที่นอนหลับ ร่างกายยังมีการผลิต
ฮอร์โมนที่จำเป็นในการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับวัยรุ่น โดยวัยรุ่นคน
ไหนที่มักจะนอนดึกๆ และพักผ่อนไม่เพียงพอ ผลที่ได้มานั้นก็คือ ร่างกายจะเจริญ
เติบโตช้า ไม่มีสมาธิในการเรียน ง่วงเหงาหาวนอน ประสิทธิภาพในการจำก็จะลดลง  

ครอบครัวไหนมีลูกวัยรุ่นผอมกระหร่อง ใบหน้าซีดเซียว ฉุนเฉียวบ่อย ไม่ค่อย
อยากกินอาหาร ควรสนใจการนอนของลูก เพราะวงการแพทย์ได้ค้นพบมานานแล้ว
และพูดซ้ำๆครั้งแล้วครั้งเล่าว่า การนอนมีความสำคัญมากต่อวัยรุ่น ถ้าวัยรุ่นคนไหน
นอนไม่ตรงเวลาเป็นประจำ หรือนอนไม่เต็มที่ในแต่ละวัน จะเจอปัญหาสุขภาพทั้ง
ทางกายและใจ 

เวลานี้เริ่มมีผลวิจัยที่ชี้ว่า เด็กเมื่อถึงอายุ ๑๑ ปีควร
นอนอย่างน้อย ๙ ชั่วโมงครึ่ง ไปจนถึงวัยพ้นวัยรุ่นไปแล้ว 
จึงนอนน้อยกว่านั้น หรือราว ๘ ชั่วโมง ทั้งนี้เพราะพออายุ
เท่านี้ ร่างกายจะเริ่มปรับตัวให้เข้าสู่วัยรุ่น ต้องการอาหาร 
การออกกำลังกาย และการพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง 

โดยเฉพาะการพกัผอ่นทีเ่ปน็การนอนตรงเวลา และนาน
เพยีงพอ เพื่อที่ทุกส่วนของร่างกายจะได้คลายการทำงานลง 
พร้อมทั้งปรับและซ่อมแซมส่วนที่บกพร่อง เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
การวิจัยในบางมหาวิทยาลัยทำถึงขนาดนำเด็กวัยรุ่นที่รูป
ร่างดี บุคลิกและท่าทางดี และเรียนหนังสือเก่ง ไปเปรียบ
เทียบกับกลุ่มที่เป็นตรงกันข้ามและพบว่า กลุ่มหลังแม้จะกินอาหารดี ออกกำลังกาย
เปน็ประจำ แตเ่นือ่งจากไม่ไดน้อนตรงเวลาและเพยีงพอ ดงันัน้จงึมคีวามหลอ่สวยและ
ฉลาดสู้กลุ่มแรกไม่ได้ 

ประเด็นอยู่ที่การตรงเวลา คือถ้าจะให้การกิน ออกกำลังกาย และนอน ไปช่วย
ร่างกายให้เติบโตดี วัยรุ่นควรกิน ออกกำลัง และนอนเป็นเวลา ไม่เช่นนั้นผลดีจะได้
ไม่เท่าที่ควร 

แต่ทำอย่างไรถึงจะทำให้วัยรุ่นเข้านอนตรงเวลาและนอนเต็มตาทุกคืน ในเมื่อ
ทุกวันนี้ถูกยั่วยุทั้งการเล่นเกม เล่นเน็ต เล่นโทรศัพท์มือถือ นอกเหนือจากการดูหนัง 
ฟังเพลง อ่านหนังสือ ที่ปกติต้องทำอยู่แล้ว นี่ยังไม่รวมต้องทำการ
บ้านและเตรียมการเรียนในวันรุ่งขึ้น ซึ่งปกติก็หนัก
มากอยู่แล้ว ไม่มีอะไรที่คนเราทำไม่ได้ ถ้า
คดิจะทำ พอ่แมค่วรคดิอยา่งนี ้ เมือ่
จะสอนลูกให้กิน ออกกำลัง และ
นอนเปน็เวลา วธิหีนึง่ทีน่า่จะใชไ้ด้
ผลคอื ใหก้ารดแูลสขุภาพเปน็เรื่อง
สำคัญยิ่ งยวดสำหรับทุกคนใน
ครอบครัว คือไม่ว่าใคร ก่อนอื่น
ต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพตัวเอง 

๖๗



และหาทางทำให้ได้ ไม่ว่าจะทรมานและยากแค่ไหน ถัดจากนั้น ทุกคนต้องช่วยกนั
เพือ่ใหก้ารดแูลสขุภาพเปน็เรือ่งสนกุ ไมใ่ชเ่รือ่งนา่เบือ่หนา่ย เพราะยิง่ชว่ยกนัมากเท่า
ไหร่ ยิ่งจะเป็นเรื่องสนุกและไม่น่าเบื่อเท่านั้น 

ส่วนวัยรุ่นก็ต้องรู้จักรักตัวเอง รักที่จะทำให้ตัวดูดี คงไม่มีวัยรุ่นคนไหนอยากให้
เพื่อนทักว่า นาย/เธอทำไมดูโทรมจัง แก่กว่าวัยจัง ไม่ได้นอนเหรอ ฯลฯ จริงไหม
ครับ ? 

ตอ่ไปนีเ้ปน็วธิทีำใหว้ยัรุน่นอนและนอนเตม็ที ่ จากเวบ็ไซตข์องมลูนธิสิง่เสรมิการ
นอนของสหรฐัอเมรกิา ซึง่เราคนไทยทกุคนกน็า่จะรูอ้ยูแ่ลว้หลายๆขอ้ (แตจ่ะทำได้ไหม
เป็นอีกเรื่อง) 

๑. รักษากำหนดเวลานอนให้คงที่ทุกวัน คือแม้ในวันหยุดสัปดาห์ วันหยุดทั่วไป 
ควรตื่นและนอนตรงตามเวลา ถ้าต้องผิดเวลา ไม่ควรทำให้ผิดติดต่อกันหลายวัน และ
ถ้าต้องนอนผิดเวลา อย่ารีบเข้านอนทันที ควรทำอย่างที่เคยทำก่อนนอน เช่นอ่าน
หนังสือ ฟังเพลง ฯลฯ  

๒. รักษากำหนดเวลาอื่นด้วยพร้อมกัน นอกจากนอนเป็นเวลา วัยรุ่นยังควรกิน
และออกกำลังกายเป็นเวลา  

๓. ตืน่เชา้ใหร้บีนำสายตาพบแสงสวา่ง เพือ่ชว่ยปลกุระบบจบัเวลาในตวัเราใหล้กุ
ขึ้นทำงานอย่างกระฉับกระเฉง และเช่นกันพอถึงเย็นและค่ำ ควรหลีกเลี่ยงให้สายตา
พบแสงไฟที่จ้า  

๔. ก่อนนอนควรนั่งพักผ่อนสบายๆ ถ้าชอบอ่านหนังสือ อย่าอ่านเรื่องหนักๆ 
ถ้าจะฟังเพลง หรือเล่นเกม ก็ไม่ควรฟังเพลงที่ฟังยาก หรือเล่นเกมที่ยาก  

๕. การจะสอบให้ได้คะแนนดี ทุกคนจะต้องเตรียมตัว แต่ไม่ควรให้การเตรียมตัว
ไปกระทบการนอน เพราะถ้าเป็นเช่นนี้การทำงานของสมองจะด้อยลงเวลาอยู่ในห้อง
สอบ และนี่คือสาเหตุทำไมคนที่นั่งท่องหนังสือดึกๆ ก่อนสอบ มักสอบสู้คนที่นอน
และตื่นตรงเวลาไม่ได้  

ห้าข้อที่ว่ามาทำไม่ยากเลยถ้าคิดจะทำ วัยรุ่นเป็นวัยที่อยากดูดี สวยหล่อในสาย
ตาเพือ่นๆ อยูแ่ลว้ และความดดูทีีว่า่นีต้อ้งเริม่จากการนอนใหเ้พยีงพอ เหมาะสม เปน็
ข้อแรกนะครับ  

๖๘



 

วิทยาศาสตร์การกีฬา
เรื่อง :  คะริน 
ภาพประกอบ : นัดเดียว   

  เพือ่ใหห้วัใจแขง็แรง คนสว่นใหญม่กัคดิวา่หมายถงึ 
 การวิง่มาราธอน การขีจ่กัรยานหลายๆชัว่โมง หรอื

เต้นแอโรบิคจนหอบหรือหัวใจเต้นแรงมากๆ ่ในความเป็นจริงแล้ว การออกกำลังกาย
เพื่อให้หัวใจแข็งแรงไม่จำเป็นต้องเล่นกีฬาที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกหรือเกิดอาการ
เหนือ่ยลา้ แตเ่ปน็การออกกำลงักายเพือ่ใหก้ลา้มเนือ้มดัใหญส่ว่นตา่งๆ ของ
รา่งกายทำงานอยา่งตอ่เนือ่งพรอ้มกนั ทำใหร้า่งกายใชอ้อกซเิจนไปเผาผลาญ
อาหารหรอืไขมนัทีส่ะสมในรา่งกาย เพือ่ทำใหเ้ลอืดไหลเวยีนสบูฉดีทัว่รา่งกาย 
ส่งผลให้ปอดและหัวใจทำงานได้ดีขึ้น 

 
หัวใจกับการออกกำลังกาย

ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง เรามีสิ่งอำนวย
ความสะดวกนานาชนิดที่ทำให้ชีวิตสบายขึ้น มีอาหารให้เลือกรับประทาน
มากขึน้ตามรสนยิม แตผ่ลกค็อื ความเสีย่งตอ่โรคหวัใจกลบัเพิม่สงูขึน้ รวม
ทั้งสถิติผู้ป่วยโรคหัวใจที่มากขึ้นทุกปี และหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญคือ การขาด
การออกกำลังกายนั่นเอง 

“การออกกำลงักาย” ในทีน่ีค้อื การเคลือ่นไหวและขยบัรา่งกายใหก้ระฉบักระเฉงเพื่อ
ใหห้วัใจเตน้แรงขึน้ หายใจถีข่ึน้กวา่ปกต ิเพือ่ใหป้อดและหวัใจไดอ้อกแรงทำงานบา้ง แต่ไม่
จำเป็นต้องออกกำลังกายจนเหนื่อยหอบเหมือนจะขาดใจ เพียงแค่เปลี่ยนมาให้ความ
สำคญักบั “คณุภาพ” และ “วธิ”ี ของการออกกำลงักายในแตล่ะครัง้ดว้ยความสม่ำเสมอ  

ออกกำลังกาย
อย่างไร 

ใหห้ัวใจ 
แข็งแรง 

การออกกำลังกายที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพโดย
เฉพาะหัวใจนั้น ไม่จำเป็น
ต้องหักโหมแต่อย่างใด  
การเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็น
ประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถ
ทำได้ด้วยการทำกิจกรรม
ทางกายที่ใช้แรงปานกลาง 

การออกกำลังกาย

๖๙



รู้จักเป้าหมายของหัวใจตัวเอง
การออกกำลังกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะหวัใจนัน้ ไมจ่ำเปน็ตอ้ง

หกัโหมแตอ่ยา่งใด การเคลื่อนไหวร่างกายที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสามารถทำได้ด้วย
การทำกิจกรรมทางกายที่ใช้แรงปานกลาง จนกระทั่งหายใจเร็วขึ้นเล็กน้อย เช่น เดิน
เร็วๆ หรือทำงานบ้าน เป็นต้น แต่ถ้าต้องการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของ
ปอดและหวัใจ ตอ้งใหค้วามสำคญักบั Heart Rate หรืออัตราการเต้นของหัวใจให้ดี 
โดยอัตราการเต้นของหัวใจในการออกกำลังกายนั้นมี ๒ ประเภท ได้แก่ อัตราการ
เตน้สงูสดุทีห่วัใจของคณุจะสามารถเตน้ได ้ และเปา้หมายอัตราการเต้นของหัวใจที่ผู้
ออกกำลังกายควรพยายามทำให้ได้ในการออกกำลังกายแต่ละครั้ง  

การคำนวณหาอตัราการเตน้ของหวัใจสงูสดุนัน้ทำไดค้รา่วๆ คอืนำอายมุาลบออก
จาก ๒๒๐ ส่วนเป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๕๐ – ๗๕ 
ของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด ตัวอย่างเช่น สมมติคุณอายุ ๒๕ ปี อัตราการเต้น
ของหัวใจสูงสุดของคุณจะอยู่ที่ ๑๙๕ ครั้งต่อนาที เป้าหมายอัตราการเต้นของหัวใจ
ของ ๑๙๕ คือ ๙๘ – ๑๔๗ ตัวเลขนี้จะเป็นเป้าหมายในการออกกำลังกายทุกๆ ครั้ง
ของเรา 

๗๐



วิธีออกกำลังที่ดีที่สุด
เรามีวิธีออกกำลังกายที่ได้รับการ

รับรองว่าดีที่สุด แข็งแรงที่สุดต่อหัวใจ  
๔ วิธีมาแนะนำค่ะ  

๑. การออกกำลังแบบอินเทอร์วัล 
เป็นการออกกำลังอันดับหนึ่งในแง่

ของการป้องกันโรคหัวใจ โรคเบาหวาน 
ในการลดน้ำหนัก และช่วยสร้างความ
แข็งแรงให้ร่างกาย มีเคล็ดลับง่ายๆ ก็
คือการผสมผสานระหว่างการออกกำลัง
กายหนกัๆ ในระยะสัน้ๆ กบัการออกกำลงั
เบาๆ ที่นานกว่าเล็กน้อย เพื่อให้ร่างกาย
ได้ฟื้นตัว เช่น ถ้าคุณชอบเดิน ลองสลับ
เดินปกติ ๓ นาที กับเดินเร็วๆ ๑ นาที 

อตัราชพีจรทีข่ึน้ลง
อย่างต่อเนื่อง จะ
ช่วยส่งเสริมการทำงานของหลอดเลือดหัวใจ ช่วยเผาผลาญ
แคลอรี และเพิ่มประสิทธิภาพในการขจัดทั้งไขมันและน้ำตาล
ออกจากกระแสเลือด 

๒. ยกน้ำหนัก 
ในแง่หนึ่งการยกน้ำหนักอาจคล้ายกับการออกกำลังแบบ

อินเทอร์วัล ในขณะที่ทำท่าซ้ำๆ อัตราชีพจรจะเร่งขึ้นและกลับ
มาเป็นปกติเมื่อพักระหว่างเซ็ต ด้วยการยกน้ำหนักอย่างมี
ประสิทธิภาพนี้เอง กล้ามเนื้อที่แข็งแรงจะช่วยแบ่งเบาภาระต่อ
หัวใจ ถ้าจะให้ดีลองใช้ตุ้มน้ำหนักดีกว่า มันจะบังคับให้คุณใช้
กล้ามเนื้อมากขึ้น สร้างความแข็งแกร่งและสมดุลให้กับลำตัว 

๓. โยคะ 
โยคะสามารถลดความดันโลหิต ทำให้หลอดเลือดยืดหยุ่น

ขึ้น และส่งเสริมสุขภาพของหัวใจได้ นอกจากนี้ ยังทำให้แกน
ของร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วย 

๔. กระฉับกระเฉงทุกเวลา 
หมัน่เคลือ่นไหวอยา่งสดชืน่ตลอดเวลา เชน่ ทำความสะอาด 

ทำสวน หรือเดินระยะสั้นๆ ไม่ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะเล็กน้อย
แค่ไหน จะสามารถเผาผลาญแคลอรีได้มากกว่า และมีสุขภาพ
ดีกว่าคนที่นั่งอยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ 

สำคัญที่สุดคือ ความสม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดต้องออก
กำลังกายให้ได้สัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ขยันทำเป็นกิจวัตร ปฏิบัติจน
กลายเป็นความเคยชิน หัวใจที่ดีและแข็งแรงจะได้อยู่กับเราไป
นานเท่านาน 
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แบบอย่างประชาธิปไตย 
เรื่อง : ดร.อัญชลี  เกษสุริยงค์ 
  

  ในโรงเรียนมีหลายรูปแบบ เป็นไป 
  เพือ่ใหค้วามรูแ้ละประสบการณต์รง

กับนักเรียน  เพราะมีความเชื่อว่าพวกเขาต้องเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม เป็นอนาคตของประเทศชาติ  
บทบาทในการเตรยีมความพรอ้มทกุภาคสว่นผา่นรปู
แบบกิจกรรมที่ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง 
เพื่อให้กิจกรรมนำไปสู่การพัฒนาส่งเสริมนักเรียน 
ให้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างแท้จริง คือ 
ปัญญาธรรม คารวะธรรม สามัคคีธรรม ต้องมีความ
เหมาะสมกบัวยัและระดบัการศกึษา มหีลายโรงเรยีน
ทีน่กัเรยีนสามารถแสดงความคดิเหน็ผา่นทางกจิกรรมที่
เป็นการบ่มเพาะทางประชาธิปไตย เช่น โรงเรียน
สตรทีุง่สง โรงเรยีนพญาไท โรงเรยีนบา้นถำ้ทองหลาง  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

โรงเรยีนสตรทีุง่สง อำเภอทุง่สง จงัหวดันครศร-ี
ธรรมราช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม 
ศกึษา เขต ๑๒ เปน็โรงเรยีนขนาดใหญ ่ เปน็โรงเรยีน
แข็งขันด้านคุณภาพสูง นักเรียน ๒,๒๒๙ คน มีการ
ประสานสมัพนัธอ์ยา่งเขม้แขง็ของการจดักระบวนการ
เรยีนรู ้ ดว้ยการนำวถิทีางประชาธปิไตยมาสูก่จิกรรม
การเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีสภา
นักเรียน..ที่มีผู้แทนจากการเลือกตั้งและแต่งตั้งผู้

แทนชั้นเรียนเข้าร่วมประชุม ออกแบบกิจกรรมวัน
สำคัญต่างๆ ของโรงเรียนร่วมกัน ร่วมคิด ร่วมทำ 
จิตอาสา และหากมีประเด็นที่จะสร้างความไม่เข้าใจ 
ก็จะหาข้อยุติด้วยการประชุมผู้มีส่วนได้เสียร่วม   
กนั การจดักจิกรรมตา่งๆ การไวผ้มของนกัเรยีน การ
ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของโรงเรียน  

ผลของกิจกรรมต่างๆ มุ่งเน้นให้มีในนักเรียน 
๓ ด้าน คือ ด้านสังคม แสดงความคิดเห็นและ
ยอมรบัความคดิเหน็ผูอ้ืน่ การตดัสนิใจจากเหตผุล การ

กิจกรรมดีๆ
สู่วิถีประชาธิปไตย

กิจกรรม
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มจีติสาธารณะ การเคารพระเบยีบของโรงเรยีน ดา้น
เศรษฐกจิ การประหยดัและการออม การใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้ปน็ประโยชน ์ การสรา้งงาน สรา้งสรรคต์อ่ยอด
งานให้เป็นประโยชน์ ด้านการปกครอง การเคารพ
กฎกติกาของโรงเรียน การยอมรับในเหตุผลที่ดีกว่า 
การอดทนต่อข้อขัดแย้ง ทำงานเต็มความสามารถ  
สิง่ตา่งๆเหลา่นีส้ง่ผลให้โรงเรยีนไดร้บัรางวลัมากมาย 
เช่นรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี 
๒๕๕๔ - ๒๕๕๖ จากสำนกังานเสรมิสรา้งเอกลกัษณ์
ของชาติ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รางวัลโรงเรียน 
“ประชาธปิไตย”ระดบัภาคใต ้ และ“โรงเรยีนดเีดน่ดา้น
คุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๕๖” ของธนาคาร
ออมสินร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการพร้อมเงินรางวัล
จากธนาคารออมสิน  

โรงเรียนบ้านถ้ำทองหลาง โรงเรียนเล็กๆ ใน
อ้อมกอดแห่งขุนเขา “เขานางหงส์” มีทัศนียภาพที่
สวยงาม ผู้อำนวยการ ครู นักการภารโรง เป็นผู้
หญงิลว้นๆ โรงเรยีนตัง้อยูห่มูท่ี ่ ๓ ตำบลถำ้ทองหลาง 
อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา นักเรียนจำนวน ๖๕ คน ทุกคนอยู่ด้วยกัน
แบบครอบครวั มกีจิกรรมการเรยีนการสอนแบบคละ
ชั้นเรียน  กิจกรรมเด่นคือความภาคภูมิใจที่โรงเรียน
ขนาดเล็กสอนแบบคละชั้นเรียนและมีการจัดการ
เรียนการสอนแบบเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษ (LD) 
รางวัลที่มีความภาคภูมิใจ คือ รางวัลโรงเรียน

ประชาธิปไตยตัวอย่าง ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 
จากสำนกังานเสรมิสรา้งเอกลกัษณข์องชาต ิ ปลดัสำนกั
นายกรัฐมนตรี กิจกรรมหลายๆ อย่างเป็นกิจกรรมที่
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เริ่มตั้งแต่กิจกรรม
กลุม่สขีองทกุวนั คณะกรรมการนกัเรยีน การฝกึทกัษะ
อาชพีโดยภมูปิญัญาทอ้งถิน่ และกจิกรรมทีส่ำคญั ที่
ทำใหเ้ดก็ๆนกัเรยีนทัง้สนกุและตืน่เตน้ทกุครัง้ คอื การ
ฝึกทักษะการพูด ทักษะการตอบคำถาม มารยาทใน
การรบัโทรศพัท ์การใชภ้าษา การฝกึรบัโทรศพัทข์อง
เด็กนักเรียนครูต้องเป็นผู้แนะนำในเรื่องการใช้ภาษา
ที่ถูกต้องเหมาะสม และจากกิจกรรมเล็กๆนี่เอง ที่
โรงเรียนค้นพบว่านอกจากนักเรียนจะมีความสุขแล้ว
ยังได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทย ที่ถูกต้อง
ตามอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมารยาทการพูดโทรศัพท์ 
การตอบคำถาม การฝึกความกล้าแสดงออก   

โรงเรียนพญาไท เป็นโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดใหญ่ ใจกลางเมืองหลวง พื้นที่ของโรงเรียนไม่
สามารถขยายได ้ แตส่ามารถผา่นการประเมนิใหเ้ปน็
โรงเรยีนรม่รืน่ และเปน็โรงเรยีนยอดนยิม มอีตัลกัษณ ์
คือ เป็นผู้รู้จักคิดและมีจิตสาธารณะ  ความสามารถ
ของนักเรียนเป็นที่ยอมรับของสังคมมาโดยตลอด 
โรงเรยีนมกีจิกรรมทีส่ง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิสรา้งสรรค ์
รักความเป็นไทย และความสามารถก้าวไกลระดับ
มาตรฐานสากล ให้เด็กๆได้ใช้ความสามารถพิเศษ 
และสมรรถภาพอยา่งเตม็ที ่ นอกจากนีย้งัจดัการศกึษา
พิเศษให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทาง
สติปัญญา และออทิสติก ในระดับชั้น ป.๑ – ป.๖ 
ตามโครงสร้าง SEAT เพื่อให้เด็กที่มีความต้องการ
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พิเศษได้มีทักษะและเกิดการ
เรยีนรูไ้ดต้ามศกัยภาพ มพีฒันา 
การทีด่ ี มทีกัษะชวีติและอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข จัด
กจิกรรมการเรยีนการสอนอยา่ง
หลากหลายใหเ้หมาะกบันกัเรยีน
แต่ละคนที่มีศักยภาพแตกต่าง
กัน จำนวน ๖๓ คน แต่
โรงเรยีนไมย่อ่ทอ้ มุง่จดักจิกรรม
ใหเ้ขาไดม้สีว่นรว่มทกุกจิกรรม
ทีโ่รงเรยีนจดัขึน้ เชน่ กจิกรรม
วันไหว้ครู วันภาษาไทย การ

หล่อเทียนฯ นอกจากนี้ระบบการศึกษาพิเศษยังเป็น
ที่ยอมรับของสถาบันต่างๆ ที่ได้มาศึกษาดูงานด้วย  

โรงเรยีนบญุวาทยว์ทิยาลยั จงัหวดัลำปาง เปน็
โรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญพ่เิศษ สงักดัสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต ๓๕ มกีจิกรรม
การเรยีนรูป้ระชาธปิไตยโดยใชป้ญัหาเปน็ฐาน ๕ ขัน้ตอน
ดังนี้   
ขั้นตอนที่ ๑ การเรียนรู้ (L = Learning)  
ขั้นตอนที่ ๒ การเตรียมการเพื่อนำไปปฏิบัติ  
   (A =  Arrangement)  
ขั้นตอนที่ ๓ การนำไปปฏิบัติ (I=Implementation)  
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลงาน (E =Evaluation)  
ขั้นตอนที่ ๕ การค้นพบ (D = Discovery) ความรู้   
   ทักษะ เจตคติ 

นักเรียนค้นพบปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่น
และนำเสนอแนวทางการแก้ไขปญัหา ซึง่หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบและทีเ่กีย่วขอ้งกบัปญัหาดงักลา่ว ไดย้อมรับ

ใหก้ารสนบัสนนุ นำไปสูก่ารปฏบิตัติามบทบาทหน้าที่ 
สิ่งที่นักเรียนได้รับคือ  
๑. ความรู้ เกี่ยวกับรากฐานประชาธิปไตย วิถี

ชวีติแบบประชาธปิไตย (การใชฉ้นัทามติในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้ง) วิถีการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง   

๒. ทกัษะเกีย่วกบัการศกึษาคน้ควา้ การใชเ้ทคโน 
โลย ี การบรโิภคสือ่และขอ้มลูขา่วสาร การคดิวเิคราะห์
วิจารณ์ การมองต่างมุมหรือเปลี่ยนมุมมอง การตัด 
สนิใจ การสือ่สาร การจดัการและเผชญิความขดัแยง้  
การคิดกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ และการทำงาน
ร่วมกับผู้อื่น  

๓. เจตคต ิ เกดิเจตคตทิีด่ตีอ่วถิกีารปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมขุ โดยการนำความรูแ้ละทกัษะที่ไดร้บัไปดำเนนิ
กิจกรรม และใช้ในชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของการ
เป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย เป็นพลเมือง
โลกที่รับผิดชอบต่อสังคมและสามารถดำเนินชีวิต
อย่างสันติสุขในสังคม 

ดังนั้นปัจจัยที่สำคัญที่สุดของความสำเร็จของ
ประชาธิปไตย คือการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความ
เป็นพลเมืองเพราะไม่มีใครรู้เรื่องประชาธิปไตยมา
ตั้งแต่เกิด ประชาธิปไตยจะสำเร็จได้ด้วยดีก็ต้องฝึก
คนให้มีความรู้ความเข้าใจจนเกิดสำนึกเห็นคุณค่า 
มเีจตคตทิีถ่กูตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางประชาธปิไตย 
ทั้งนี้เพื่อสร้าง “สังคมไทยที่พลเมืองมีความรู้เท่าทัน ใช้
สทิธเิสรภีาพดว้ยความรบัผดิชอบตอ่สงัคม มสีว่นรว่มทางการ
เมือง และมีวัฒนธรรม และวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย” 
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มุมวรรณกรรม 
เรื่อง : น้ำดอกไม้

นารี
นครา  
ภาพสะท้อนของ 
สตรีจีน ๓ รุ่น 

 เปน็พระราชนพินธแ์ปลนวนยิายจนี ในสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
 สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงถึงพระปรีชาญาณด้านภาษาและ

วัฒนธรรมจีน และด้วยทรงสนพระราชหฤทัยในภาษาจีนและจีนวิทยา แม้จะทรงมี
พระราชกิจมากมาย แต่ก็ทรงพระวิริยะแปลเรื่อง ‘’นารีนครา’’ ในระหว่างปี ๒๕๕๕ 
และได้พิมพ์เผยแพร่ในปลายเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  

“นารีนครา” หรือชื่อภาษาจีนว่า “ทา-เตอ-เฉิง” เป็นผลงานเขียนของ “ฉื่อลี่” 
นักเขียนหญิงผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมมาอย่างต่อเนื่องทั้งนวนิยายและร้อยแก้ว 
ได้รับรางวัลทางวรรณกรรมหลายรางวัล อีกทั้งผลงานหลายเรื่องได้รับการสร้างเป็น
ภาพยนตร์ ละครชุดทางโทรทัศน์ ละครเวที ละครวิทยุ อุปรากรปักกิ่ง รวมทั้งได้รับ
การแปลเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน ญี่ปุ่น เกาหลี และ
เวียดนาม งานเขียนหลากหลายของฉื่อลี่ที่มีนครอู่ฮั่นเป็นฉากหลัง รวมทั้งเรื่อง “นารี
นครา” ทุกคำพูดเสมือนดั่งตัวแทนทางจิตวิญญาณของวัฒนธรรมอู่ฮั่น  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสแนะนำ
หนังสือ “นารีนครา” พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ ความตอน
หนึ่งว่า  

“…สาเหตทุีเ่ลอืกแปลเรือ่งนี ้ เพราะวนัหนึง่เดนิทางไปประเทศจนีก็ไดอ้า่นหนงัสอื
เลม่หนึง่ทีเ่ขาวางอยูบ่นเครือ่งบนิ ในหนา้ศลิปะวฒันธรรมพดูถงึเรือ่งประวตัแิละผลงาน

“นารีนครา’’
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ของคุณฉื่อลี่ แต่ขณะนั้นยังไม่มีหนังสือเรื่องนี้ แล้วก็ได้คุยกับครูสอนภาษาจีนคนเก่า 
ที่กลับไปทำงานที่ประเทศจีนแล้ว ชื่อครูจู ได้พูดถึงนักเขียนท่านนี้ ที่มักจะเขียนเรื่อง
เกี่ยวกับบทบาทของสตรีจีน ซึ่งเป็นเรื่องอีกด้านหนึ่งของวัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจ  

“การที่ชอบแปลหนังสือจีนนั้น เป็นประโยชน์ คือประการแรก คือได้รู้จักศัพท์
ต่างๆ สำนวนต่างๆ ทำให้เข้าใจภาษาจีนได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษา
จีน และเมื่อแปลแล้ว แทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆก็นำมาพิมพ์ และให้ผู้รู้หลายๆ ท่านช่วย
ขัดเกลา ซึ่งคิดว่าการอ่านวรรณคดีไม่ว่าจะเป็นของชาติใด มีส่วนทำให้ผู้อ่านได้รับ
ความรู้ คือความรู้จากหนังสือตำราจีน หนังสือประวัติศาสตร์จีนก็ได้อ่านกันมาหลาย
เล่ม ครูอาจารย์สอนประวัติศาสตร์จีน แต่เรื่องของชาติต่างๆ เช่น เรื่องของชาติจีน
นัน้ก็ไม่ใชม่แีตเ่รือ่งของบคุคลสำคญัทีป่ระวตัศิาสตรจ์ดไว ้ แตก่ารทีเ่ราจะเขา้ใจชนชาติ
นัน้ใหด้ ี กเ็ปน็เรือ่งทีเ่ราจะตอ้งเขา้ใจ ความเปน็อยู ่ ความนกึคดิ ชวีติของคนธรรมดาๆ 
ในแง่มุมต่างๆ คนในสังคมต่างๆ ก็ตั้งแต่ได้อ่านวรรณกรรมจีน โดยเฉพาะวรรณกรรม
จีนรุ่นใหม่ๆ ก็ทำให้เข้าใจจิตใจของคนจีนในสมัยต่างๆ ว่าทำไมเค้าถึงคิดอย่างนั้น 
ทำอย่างนั้น ซึ่งอาจจะมองในแง่มุมของเราแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกใจ แต่เมื่อได้อ่านสิ่งที่ผู้
เขียนได้ถ่ายทอดออกมา ก็ทำให้รู้สึกเข้าถึงจิตใจและเห็นใจบุคคลที่มีบทบาท หรือว่า
ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็นเหตุการณ์ใหญ่นั้น ขณะที่เรียนก็มีความ
รู้สึกแบบนั้น และรู้สึกว่าถ้าเอามาถ่ายทอดให้ผู้อ่านคนไทยที่ไม่มีโอกาสอ่านเรื่องพวก
นี้ เพราะถ้าเค้าอ่านแล้วก็ทำให้เข้าใจดีขึ้น เป็นส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างและ
เพิ่มพูนความสัมพันธ์ระหว่างคนจีนและคนไทยในแง่ประชาชนให้ดียิ่งขึ้น  

“หลงัจากกลบัมาประเทศไทยแลว้สกัพกันงึ คณุครจูกู็ไดน้ำนติยสารเลม่หนึง่ ซึง่
เป็นรวมเรื่องสั้นของจีน จริงๆ เค้าไม่ได้เรียกเรื่องสั้น แต่เป็นนวนิยายขนาดสั้น ก็นำ
มาให้ และเลือกเรื่องของฉื่อลี่ เป็นเรื่องในนิตยสารเล่มนั้น เอามาแปล ซึ่งเรื่องนี้ (นา
รีนครา) เป็นเรื่องที่ใหม่ ยังไม่มีการแปลเป็นภาษาอื่นให้มาเปรียบเทียบได้ บางครั้ง
เป็นเรื่องที่พิมพ์มานานแล้วก็ได้อาศัยแนวจากภาษาต่างประเทศ แต่เรื่องนี้ยังไม่มี 
เท่ากับได้แปลเองจริงๆ  

“เรื่องนี้บรรยายถึงเมืองอู่ฮั่น ที่จริงแล้ว เคยแปลหนังสือของคุณกังฟาง ซึ่งเป็น
เรื่องที่มีฉากอยู่ในอู่ฮั่น แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องในมหาวิทยาลัยอู่ฮั่น และเป็นสมัย
ก่อน ซึ่งทำให้เห็นบรรยากาศในมหาวิทยาลัยเป็นอีกแบบหนึ่ง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่อง
ของคนธรรมดา คนค้าขาย มีชีวิตและบรรพบุรุษอยู่ในเมืองอู่ฮั่นมานาน ได้
สรา้งคณุปูการตอ่เมอืงอูฮ่ัน่ กม็อีธบิายถงึบา้นเมอืงอูฮ่ัน่ในแงม่มุที่ไมเ่คย
เหน็ไมเ่คยไป เพราะสว่นใหญเ่วลาไปจนีจะไปมหาวทิยาลยั หรอืสถาน
ศึกษา สถานีวิจัย เป็นส่วนมาก  

“ในเรื่องนี้ก็มีการกล่าวถึงเรื่องประวัติวรรณกรรมจีนใน
เมืองอู่ฮั่น ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องจริง คือในบางถนนในเมือง
อูฮ่ัน่ถอืเปน็ถนนสายวรรณกรรม เปน็ทัง้สำนกัพมิพ ์ รา้น
ขายหนงัสอืทีข่ายทัง้หนงัสอื และนติยสาร ทีล่งบทความ
ของนักเขียนที่มีอุดมการณ์ทางการเมือง นักเขียน
เหล่านี้ที่เค้ากล่าวนำมาในหนังสือเล่มนี้ ก็ได้ลองค้น   
อินเตอร์เน็ตดู ก็พบว่าเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริง และมีบทบาท
ในการสรา้งสรรคจ์นีใหมก่อ่นหนา้ทีจ่ะมกีารปลดปลอ่ย พวกทา่นนกัเขยีน
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เหล่านี้น่าจะมีส่วนทำให้เมืองจีนเป็นจีนในปัจจุบันนี้ เพราะฉะนั้น
ถอืวา่เปน็คนทีเ่ราควรจะสนใจเหมอืนกนั หนงัสอืไม่ไดก้ลา่ววา่ทา่น
เหล่านี้เป็นอย่างไร เขียนเรื่องอะไร แต่ถ้าเราค้นคว้าดูต่อมาจาก
ชื่อที่ให้ไว้ในหนังสือ ก็จะทำให้ทราบว่า เมืองจีนกว่าจะมาเป็นจีน
ในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเกิดจากความเสียสละและความ
คิดของคนที่อาจจะเป็นคนเล็กคนน้อยแล้วก็มารวมกัน ก็เป็นเรื่อง
ที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง กับอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นว่าอู่ฮั่นในสมัยก่อน
เป็นสถานที่ที่มีการลงทุนพาณิชย์ ชาวต่างประเทศได้มาลงทุน แต่
ว่าบางชื่อที่เขียนไว้เป็นภาษาจีนนั้น ก็ไม่ทราบว่า ภาษาอังกฤษ 
หรือภาษาฝรั่งเศส ที่เป็นชื่อบริษัทนั้นก็ไม่ทราบว่าเป็นชื่อบริษัท
อะไร ก็ค้นคว้าไปไม่ถึง ในเรื่องนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ”    

เนื้อหาของหนังสือ “นารีนครา” ดำเนินเรื่องผ่านตัวเอกเป็น
ผู้หญิง ๓ วัย แต่ต้องผกผันมาเกี่ยวพันกัน เป็นเสมือนตัวแทน
ของหญิงรุ่นเก่า รุ่นกลาง และรุ่นใหม่ สะท้อน “ความเป็นหญิง” 
ไปพร้อมกับฉายภาพสังคมจีนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับ
ซ้อน โดยมีฉากหลังเป็น “นครอู่ฮั่น” 

“มีเ่จีย่” หญงิสาวทีม่สีว่นผสมของวฒันธรรมจนีเกา่และจนีใหม ่
เคยผา่นการเปน็ทหารมากอ่น มบีคุลกิโผงผาง ตรงไปตรงมา เวลา
นางโกรธราวกับทหารกำลังปะทะฉะกับผู้อื่น ทว่าก็แฝงความอ่อน

โยนข้างในจิตใจ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเล่าถึงสตรีนางนี้และแม่สามีว่า  
“ตอนทีส่ามเีสยีชวีติ มีเ่จีย่ก็โศกเศรา้มาก สขุภาพทรดุโทรม เพราะอาจรูส้กึสำนกึ

ผิดตอนที่สามียังมีชีวิตแอบนอกใจนิดๆ อาจทำให้รู้สึกในคุณงามความดีของสามีมาก
ขึ้น แต่ว่าคนที่ช่วยให้มี่เจี่ยพ้นจากความโศกเศร้า นั่นคือ แม่สามี เป็นหญิงอายุมาก 
มีความคิดความอ่าน แม้จะรู้ว่า ลูกสะใภ้มีความประพฤติออกนอกแถวไปสักหน่อย 
แต่พยายามที่จะรักษาครอบครัวไว้ โดยไม่เคยว่ากล่าว” 

เพราะได้กำลังใจจากแม่สามี โอบอุ้มให้มี่เจี่ยลุกขึ้นมาทำธุรกิจสร้างเนื้อสร้างตัว
อีกครั้ง ด้วยการเปิด “ร้านขัดรองเท้า” และรับ “เฝิงชุน” เธอเป็นเหมือนตัวแทนของ 
“ผู้หญิงรุ่นใหม่” หญิงสาวหน้าตาสะสวย หน้าที่การงานดี แต่งอนสามี จึงมาสมัคร
เป็น “ผู้หญิงขัดรองเท้า”  

พระองคท์รงอธบิายถงึสตรนีางนีว้า่ “สตรคีนสดุทา้ย (เฝงิชนุ) มปีญัหาครอบครวั 
จึงคิดแก้ปัญหาด้วยการมาทำงานหนัก เป็นกรรมกร หวังประชดสามีให้กลับมาเห็นใจ 
แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นเช่นนั้น สามีก็ไม่กลับมาเห็นใจ แล้วมาเฉลยตอนสุดท้ายว่า ทำไม
จึงเกิดเรื่องเช่นนี้”  

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ รบัสัง่ทิง้ปมปรศินานา่ฉงนไวใ้หผู้อ้า่นกลบัไปตดิตาม
กันเองว่า เพราะเหตุใด แต่ตอนจบนั้นนำไปสู่การฉายภาพของสังคมจีนในอีกมุมหนึ่ง
ที่น่าสนใจ 

“นารีนครา” เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ผู้อ่านจะได้รับความรู้ พร้อมเข้าใจสังคม
จีน เพลิดเพลินกับข้อคิดที่ซ่อนไว้ในแต่ละบรรทัดอย่างสนุกสนาน   
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 ก็คือ เวลาขณะปัจจุบัน นั่นคือ เวลาที่เรากำลังนั่งหายใจอยู่ในขณะนี้ 
 เพราะชั่วโมงที่แล้วมันก็จบไปแล้ว ชั่วโมงหน้ามันยังมาไม่ถึง ชั่วโมงนี้

ชีวิตเป็นของเราทั้งหมด ดังนั้น มันจึงสำคัญที่สุด เพราะเวลาชั่วโมงนี้ นาทีนี้ วินาทีนี้ 
เราสามารถบรหิารจดัการชวีติของเราได ้ พระพทุธศาสนาจงึใหค้วามสำคญักบั ‘ปจัจบุนั
ขณะ’ มาก คือ ถ้าเราทำปัจจุบันดี อดีตก็จะดี อนาคตก็จะดี หลักการปฏิบัติธรรม
ของพุทธศาสนาคือ ‘ให้ตื่นรู้ อยู่กับปัจจุบัน’ แค่นี้เอง 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าตื่นอยู่รู้กับปัจจุบัน ผิวพรรณจะผ่องใส ทำไมผ่องใส 
เพราะอดตีทำรา้ยเราไม่ได ้อนาคตทำรา้ยเราไม่ได ้แตค่นสว่นมากบางทนีัง่อยูท่ีน่ี ่แต่ใจ
ไปอยู่ในอดีตบ้าง อยู่ในอนาคตบ้าง ใครอยู่ในปัจจุบันขณะ ณ เวลานี้ได้ จะประเสริฐ
ที่สุด กวีคนหนึ่งเขาเคยเขียนคุณค่าของเวลาว่า 

“วันไหนๆ ก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหน 
ถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้’ 
ถ้าเราบริหารจัดการวันนี้ให้ดีที่สุด มันก็เป็นวันวานที่ดีได้ เป็นรากฐานที่ดีของ

วนัพรุง่นี ้แตถ่า้เราทำวนันี้ไมด่ ีเมือ่มนัไปเปน็วนัวาน แลว้เราหนักลบัไปมอง “ตายแลว้ 
อดีตของฉัน กระดำกระด่างเหลือเกิน” คงไม่ต้องถามถึงอนาคต เพราะถ้าปัจจุบันไม่
ดีแล้ว มันจะเป็นรากฐานของอนาคตที่งดงามได้อย่างไร ฉะนั้น เวลาที่สำคัญที่สุดคือ 
เวลาขณะปัจจุบันนี้ ตอนที่เรายังหายใจอยู่ ดูแลให้ดีที่สุด 

มีคนถามท่านพุทธทาสว่า “จะใช้ชีวิตอย่างไรให้ดีที่สุด” 
ท่านบอกว่า “ใช้ชีวิตให้เหมือนกับวันนี้เป็นวันสุดท้าย” 
ถา้เราคดิวา่วนันีเ้ปน็วนัสดุทา้ยของชวีติ เราจะทำทกุอยา่งทีม่นัเปน็คณุภาพ อาตมา

เคยถามลกูศษิยท์ีม่หาวทิยาลยัเกษตรฯ วา่ “ถา้เหลอืเวลาหนึง่ชัว่โมง เธอจะอยู่ในโลกนี้
อกีหนึง่ชัว่โมง ใหห้ลบัตานกึดสู ิ ในชวีติเธอมคีนทีส่ำคญัในชวีติกีค่น” ลกูศษิยห์ลบัตา
แล้วขอต่อเวลา เขาบอกว่า “๕ นาทีนึกไม่ทันครับพระอาจารย์ คนสำคัญมีเยอะจริงๆ” 

ปกติเราจะไม่นึกว่าในชีวิตนี้ใครสำคัญบ้าง และจะทำดีต่อเขาอย่างไร ต่อเมื่อถึง
เวลานาทีเป็นนาทีตาย เราจึงจะเริ่มนึกว่า “ใครบ้างสำคัญ ตายแล้วเหลืออีกหนึ่ง
ชั่วโมงฉันจะตาย ฉันจะทำอะไรกับใคร ตอนนี้พ่ออยู่ในรถ รถก็ติดอยู่โน้นบางนา ตาย
แล้วไม่ทันแล้ว แม่ล่ะ ตายแล้วแม่อยู่ไหน” ถามหาแม่ ถามหาสามี แต่กลับลืมลูก 
“ลูกอยู่ไหน อ้าว…ลูกยังอยู่ที่โรงเรียน” หนึ่งชั่วโมงอย่างไรมันก็ไม่พอ ถ้าเราจะมาทำ
ดีกับคนที่เรารักทั้งหมดในเวลาอันจำกัดแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ขอให้เราทำดี
กบัคนทีเ่รารกัมาตัง้แตต่น้อยา่งสมำ่เสมอ ในชัว่โมงสดุทา้ยของชวีติจะได้ไมต่อ้งเรง่รีบ
เช่นนี้ 

 

ธรรมะสร้างสุข 
เรื่อง : พาฝัน

เวลาใด คือเวลาที่สำคัญที่สุด 

โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี  

*คัดจากหนังสือ  

‘คุณค่าฆ่าเวลา’ 

วันไหนๆ ก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้ เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหน 
ถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดีอย่างไร ก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ 

คำตอบ

๗๘



 

เก็บมาเล่า 
เรื่องและภาพ : ปริยากรโพธิ์ทอง  

 สูญเสียนับครั้งไม่ถ้วนที่เกิดขึ้น ณ 
 ปลายดา้มขวานทองของไทย ทำให้

มีผู้ได้รับผลระทบอย่างมากทั้งทางตรงและทางอ้อม  
แม้แต่เด็กนักเรียนซึ่งเป็นลูกหลานของคนในพื้นที่ก็
มอีนัตอ้งไดร้บัความเดอืดรอ้นนัน้ไปดว้ย  บางคนพอ่
แมพ่ี่น้องเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ  บ้างก็
ขาดโอกาสทางการศึกษา 

ต้องยอมรับว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญอย่าง
หนึ่ง ที่ช่วยลดช่องว่างระหว่างกัน  เพราะจะช่วยให้
คนในพื้นที่มีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
จากกลุ่มผู้ไม่หวังดี แต่ทุกวันนี้ยังมีเยาวชนบางส่วน
ขาดโอกาสทางการศึกษา เยาวชนพวกนี้ที่กำลังจะมี
อนาคตสดใสอยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ บางส่วนต้อง
กลายเปน็พวกแนวรว่ม RKK (เปน็หนว่ยรบขนาดเลก็ 

หรอืทีเ่รยีกวา่ หนว่ยคอมมานโด 
ของขบวนการก่อความไม่สงบ
ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต)้ 
หันไปเข้าป่าจับปืนแทนที่จะใช้
ปากกาขีดเขียนเล่าเรียนหนังสือ
ในสถานศึกษาที่ทางราชการจัด
ให้   หรือหากเด็กคนไหนอยาก
ไปเรียนแต่ก็มีปัญหาเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิต 

สร้างสันติสุขปลายด้ามขวาน... 
ผ่านเยาวชนแดนใต้ 

จะดีแค่ไหนถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีหยิบยื่นโอกาสให้
กบันอ้งๆเยาวชน ใน ๓ จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ ทัง้
ยะลา ปัตตานี นราธิวาส   

ทิศไทฉบับนี้จะพาไปรู้จักกับโครงการดีๆ ที่มี 
ชื่อว่า “โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ” ที่ก่อตั้ง
โดยกองทพัอากาศและชมรมสรา้งสรรคป์ญัญาพฒันา
เยาวชน ถ้าอยากรู้ว่าโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร  
ตามไปดูพร้อมๆ กันค่ะ 

น.ท.ศาสะจนัทรด์ีนายทหารโครงการฯ เลา่วา่ 
กว่า ๖ ปีมาแล้วที่โครงการนี้ได้สร้างอนาคตให้กับ
เยาวชนในพืน้ทีเ่สีย่งภยัไดม้ทีีเ่รยีน ทีอ่ยู ่ทีก่นิ  แบบ
ดแูลฟรไีมม่คีา่ใชจ้า่ย  เรยีกวา่ มาอยูก่นัเหมอืนเลีย้ง
ลกูหลานในบา้นของทหารอากาศ โดยผูร้เิริม่โครงการ 
คอื พล.อ.อ.ชลติ พกุผาสขุ ผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ในขณะนัน้ และผูช้ว่ยศาสตราจารยบ์ญุลอ้ม มะโนทยั
และคณุหญงิปทัมาลสีวสัดิต์ระกลู โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่ใหเ้ดก็ไดใ้ชช้วีติในวยัเรยีนอยา่งเตม็ที ่ รูร้กัสามคัค ี 
มีวินัย รู้จักเสียสละ และแบ่งปัน ซึ่งจะทำให้เด็กมี
ความเขา้ใจและทศันคตทิีด่ตีอ่การอยูร่ว่มกนัไดภ้ายใต้
ความหลากหลายในเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม 

โดยโครงการฯ จะอุปการะเด็กในพื้นที่เสี่ยงภัย 
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ได้รับการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง และนำประสบการณ์ดีๆ ที่ได้รับกลับไปใช้
ใหเ้กดิประโยชนแ์กท่อ้งถิน่ของตนเอง หลงัจากไดร้บั
ภูมิคุ้มกันที่ดีให้กับชีวิตแล้วในระดับหนึ่ง  

 

ความ

น.ท.ศาสะ จันทร์ดี ๗๙



โครงการนี้ ใคร...ได้อะไร  
ต้องบอกว่าทุกฝ่ายมีแต่ได้กับได้.........เรียกว่า

ได้แบบหลายต่อเลยทีเดียว 
ต่อแรก ผู้ปกครอง ได้ความสบายใจที่เห็นลูก

หลานไดพ้น้จากพืน้ทีเ่สีย่งภยัเปน็การชัว่คราว ลดภาระ
ค่าใช้จ่าย 

ตอ่ที่ ๒กองทพัอากาศ ไดเ้ขา้ไปอยู่ในใจของ
คนในพื้นที่ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน  
แถมยังมีเยาวชนเป็นกระบอกเสียงช่วยบอกต่อให้
คนที่นั่นมีความเข้าใจที่ถูกต้อง   

ต่อที่๓ เยาวชน ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่
เท่าเทียมกับเด็กในภาคอื่น และมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ไม่ถูกปิดหูปิดตา และชักจูงไปในทางที่ผิด 

ต่อที่๔ องค์กรเอกชน ได้มีโอกาสในการคืน
กำไรใหส้งัคม ซึง่จะชว่ยใหเ้กดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และต่อที่๕ประเทศชาติ  ได้ความรัก ความ
สามัคคีของคนในชาติกลับคืนมา ซึ่งเป็นการปูทาง
สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในอนาคต 

น.ส.ทพิยว์ภิาดแีกว้หรอืนอ้ง
ฟวิ อายุ ๑๗ ปี จากจงัหวดันราธวิาส 
ปจัจบุนักำลงัศกึษาอยูช่ัน้ ม. ๕ โรงเรียน
อมัพรไพศาล เลา่อยา่งภาคภมูใิจวา่ เปน็
โชคดีของเธอที่ครูแอบส่งชื่อมาให้โครง
การฯ อย่างเงียบๆ เพราะเห็นว่าเธอ
กำพรา้ทัง้พอ่และแม ่ ประกอบกบัสภาพ
แวดลอ้มไมเ่อือ้อำนวย โรงเรยีนเกา่ของ
เธอมชีาวไทยมสุลมิกวา่ ๘๐ เปอรเ์ซน็ต ์ 

แต่เธอไม่เคยคิดแบ่งแยก และเด็กๆ ที่นั่นก็ไม่รู้จัก
เพลงสรรเสรญิพระบารม ี ใครรอ้งไดถ้อืวา่แปลก โอกาส
ทางการศึกษาของเด็กชายแดนใต้กับเด็กที่อื่นช่าง
แตกต่างกันมากเหลือเกิน หลังจากทีมนายทหาร
โครงการฯลงไปสัมภาษณ์ถึงพื้นที่ เธอใช้เวลาเพียง
ชัว่คนืในการตดัสนิใจทีจ่ะเดนิทางมากรงุเทพฯ  ดว้ย
เหตผุลเรือ่งความปลอดภยั และคณุภาพทางการศกึษา
ทีด่กีวา่ ซึง่เธอไดร้บัการดแูลอยา่งดจีากกองทพัอากาศ 
ให้โดยสารมากับเครื่องบิน ซี ๑๓๐ ทันทีที่มาถึงก็
พบกบันายทหารโครงการฯหลายคน และผ.ศ.บญุลอ้ม 
หรอืคณุยายบญุลอ้มของเดก็ๆ รอใหก้ารตอ้นรบัอยา่ง
อบอุน่ และพาเธอเขา้พกัทีอ่าคารเอนกประสงค ์ ของ

กรมสวัสดิการทหารอากาศ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนาม
กีฬาธูปเตมีย์ ระหว่างอยู่ที่นี่มีพี่ๆ ทหารให้การดูแล
อย่างดี มีรถรับส่งไปโรงเรียน มีค่าขนมให้ และ 
แถมยังได้ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในช่วงปิด
เทอม ทั้งภาคเหนือ ใต้ ออก ตก ได้ไปดูละคร            
สี่แผ่นดินเดอะมิวสิคัล รวมทั้งมีโอกาสได้ร่วมงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อยู่เสมอ   

แม้โครงการฯ จะอปุการะเดก็รว่ม ๑๐๐ ชวีติ 
จนถึงชั้น ม. ๓ แต่หลังจากนั้นก็ยังเฝ้าติดตามถาม
ไถส่ารทกุขส์ขุดบิอยูเ่สมอ เดก็ผูช้ายทีม่าอยู่มีความ
ผูกพันและมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ ถึงขั้นสมัครสอบ
เข้าเรียนต่อในโรงเรียนจ่าอากาศ และทุกวันนี้ก็เป็น
ทหารอากาศไปแล้วหลายคน 

ณ ที่แห่งนี้ “โครงการสานใจเด็กไทยของชาติ”  
ได้มอบสิ่งดีๆให้กับเด็กใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทัง้โอกาสทีข่าดหาย และทำใหม้คีวามเขา้ใจอยา่งลกึ
ซึ้งต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
และสำนึกรักบ้านเกิด รักแผ่นดิน แม้จะรู้ว่าเสี่ยงภัย
สักเพียงใด แต่น้องๆบอกว่าสักวันจะกลับไปทำงาน
ที่นั่นเพื่อเป็นการตอบแทน   

เหน็อยา่งนีแ้ลว้ทศิไทขอปรบมอืดงัๆ ใหก้บัผูใ้หญ่
ใจดีอย่างกองทัพอากาศและชมรมสร้างสรรค์ปัญญา
พฒันาเยาวชน ซึง่เปน็ทีม่าของ “โครงการสานใจเดก็
ไทยของชาติ”    

น.ส. ทพิยว์ภิา ดแีกว้ 

๘๐



 

เรื่องน่ารู้ 
ฟ้าใส:รายงาน

ปจัจบุนัชวีติประจำวนัของพวกเราทกุคนตอ้งพึง่ 
พาไฟฟ้ามากขึ้นกว่าในอดีต แล้วก็มีแนวโน้ม

จะมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดัง
นั้นความมั่นคงด้านพลังงานเป็นเรื่องสำคัญที่ใกล้ตัว
ทุกคน ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับความ
เสีย่งดา้นความมัน่คงในการจดัหาพลงังาน และมโีอกาส
ที่จะกลายเป็นหายนะได้ เนื่องจากมีการพึ่งพาก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้ามาก

เกินไป มากเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ ๗๐ จากแหล่ง
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย สหภาพเมียนมาร์ พื้นที่
พัฒนาร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย (เจดีเอ) และ
นำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว LNG  

หากพวกเราจำกนัได ้ เมือ่ชว่งเดอืนเมษายนปทีี่
ผา่นมา เกดิสถานการณไ์มค่าดคดิผูผ้ลติกา๊ซธรรมชาติ
แหลง่ยานาดา สหภาพเมยีนมาร ์จำเปน็ตอ้งหยดุการ
จ่ายก๊าซธรรมชาติเพื่อซ่อมบำรุงแท่นขุดเจาะก่อน
กำหนด สง่ผลกระทบดา้นพลงังานใหก้บัประเทศไทย
ทำใหพ้ลงังานสำรองที่ไทยมอียูต่ำ่ลงมาก หนว่ยงาน
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานต้องปรับแผนการใช้เชื้อ
เพลิงผลิตไฟฟ้าแทนก๊าซธรรมชาติกันขนานใหญ่
เพือ่รองรบัเหตฉุกุเฉนิทีอ่าจจะเกดิไฟฟา้ตก ไฟฟา้ดบั
ขึน้ได ้ ชว่งนัน้มกีารเตรยีมความพรอ้มดว้ยมาตรการ
ตา่งๆ ทางดา้นการผลติ (รบัซือ้ไฟฟา้จากผูผ้ลติไฟฟา้
เอกชนรายเล็กเพิ่มเติม / เปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงอื่น
ทดแทน ฯลฯ) และดา้นการใชไ้ฟฟา้ (ไดม้กีารขอความ
รว่มมอืไปยงัผูใ้ชไ้ฟฟา้ในภาคตา่งๆ ทัง้ภาคอตุสาหกรรม 
ภาคธุรกิจ และภาคประชาชน) จนผ่านวิกฤตครั้งนี้
ไปไดอ้ยา่งราบรืน่ จากความรว่มมอืรว่มใจของทกุภาค
ส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม 
ประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงที่ช่วยกันลดการ
ใช้พลังงาน และรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่าง
เต็มกำลังความสามารถ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ 
“รวมใจคนไทยสูว้กิฤตไฟฟา้” โดยรว่มกนัใชป้ฏบิตักิาร 
๓ ป. ปิดไฟ ปรับแอร์ ปลดปลั๊ก ซึ่งทุกคนสามารถ
ทำได้อย่างง่ายๆ และทำได้ทันที…. 

จากวิกฤตดังกล่าวทำให้คนไทยตื่นตัวและเริ่ม
ตระหนักถึงความมั่นคงทางพลังงาน รู้คุณค่าของ
พลังงานและใช้อย่างระมัดระวัง ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่
ทำให้ตระหนักว่าปัญหาพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีก
ตอ่ไป ในฐานะคนไทยทกุคนกม็สีว่นชว่ยชาติในเรือ่ง
ของการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานได้ 

สำหรบัปนีีจ้ะมกีารหยดุซอ่มแหลง่กา๊ชธรรมชาต ิ
๒ แหล่ง คือ แหล่งบงกช ในอ่าวไทย ระหว่างวันที่ 

มาร่วมสร้าง 
ความมั่นคง 

ด้านพลังงานกัน 

ใน
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๑๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ และ
แหลง่กา๊ชธรรมชาตใินพืน้ทีพ่ฒันา
ร่วมระหว่างไทยและมาเลเซีย 
(เจดเีอ) ทีจ่ะปดิซอ่มบำรงุครัง้ใหญ่
ระหว่าง วันที่ ๑๓ มิถุนายน - 
๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ กระทรวง
พลังงานเป็นห่วงกรณีแหล่ง    
เจดีเอ เพราะส่งผลให้โรงไฟฟ้า
จะนะในภาคใต้ไมม่เีชือ้เพลงิในการผลติไฟฟา้ ทำให้
ไฟฟา้หายไปจากระบบถึง ๗๐๐ เมกะวัตต์ เป็นเวลา
นาน ๑ เดอืน ปรมิาณไฟฟา้ทีผ่ลติได้ในภาคใตแ้ละ
ปริมาณต้องการใช้อยู่ระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งเสี่ยงต่อ
ปัญหาไฟฟ้าดับที่ภาคใต้ได้ ทางด้านผู้รับผิดชอบได้
พยายามเตรียมมาตรการรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว 
ทั้งทางด้านการผลิต แต่ขณะเดียวกันก็ได้ขอความ
ร่วมมือประชาชนภาคผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ลด
การใช้ไฟฟ้าลงในช่วงวิกฤตดังกล่าวด้วย 

จะเห็นได้ว่าการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ไฟฟา้นัน้ ไม่ไดม้เีพยีงการจดัการดา้นการผลติไฟฟา้
และจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอเท่านั้น แต่ผู้ใช้ไฟฟ้า
เองกส็ามารถมสีว่นนำพาประเทศผา่นชว่งเวลาวกิฤตได้ 

สำหรับช่วงร้อนนี้กระทรวงพลังงานรณรงค์ให้
ร่วมลดใช้พลังงาน “เปลี่ยนโลกทุกวัน” โดยให้ทุกวัน
เป็นวันประหยัดพลังงาน “ ๗ วัน ๗ พฤติกรรม” .... 

... วันจันทร์ “เริ่ม” : ลดทอนความต้องการ
ของคณุที่ไมเ่คยพอ เริม่มองหาทางเลอืกใหพ้ลงังาน
ของคุณได้พักผ่อน เช่น เริ่มใช้น้ำมันก๊าซโซฮอลล์  
เริ่มปั่นจักรยาน เริ่มใช้รถสาธารณะ เริ่มใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้าเบอร์ ๕ 

...วันอังคาร “เปลี่ยน”: มองพลังงานในมุม
อื่น ปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ หลากหลาย ไม่จำเจเพื่อ
โลกที่ยั่งยืน เช่น เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟประหยัด
พลังงาน เปลี่ยนมาใช้กระดาษรีไซเคิล 

...วันพุธ “หยุด” : ละทิ้งความสบายในเวลา
สั้นๆ คำนึงถึงความจำเป็นและปริมาณในการใช้ที่
พอดี เช่น หยุดเปิดน้ำทิ้ง หยุดขับรถ หยุดการเปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกัน 

... วันพฤหัสบดี “เปิด”: ใช้พลังงานหมุนเวียน
ในบา้นกลบัมาสูธ่รรมชาตสิกัวนัแบบกรนีๆ เชน่ เปดิ
หน้าต่าง เปิดพัดลม 

... วนัศกุร์“ปดิ”: ใชช้วีติ
แบบออฟไลน์ หลีกหนีความ
วุ่นวายบนโลกไซเบอร์ ลดใช้
พลังงานอย่างชาญฉลาด เช่น 
ปดิคอมพวิเตอร ์ ปดิเครือ่งปรบั
อากาศ ปิดโทรทัศน์ 

...วนัเสาร์“ถอด”: ลอง
ถอด ดงึ สิง่ทีส่ิน้เปลอืงพลงังาน 

หากไม่ได้ใช้ อย่าช้าที่จะถอดให้หมด เช่น ถอดปลั๊ก 
ถอดเครื่องปรับอากาศมาล้าง 

...วันอาทิตย์“ทิ้ง”: ความฟรีสไตล์ของคน
เรานัน้บางครัง้กม็ากเกนิไป หนัมาบงัคบัตวัเองในการ
ใช้พลังงาน คัด ทิ้งสิ่งของที่ไม่จำเป็น เช่น ทิ้ง คัด 
แยกแยะ ทิ้งของในตู้เย็น ทิ้งของในรถทึ่ไม่ใช้ 

การประหยัดพลังงานจึงไม่ควรปฏิบัติแค่ช่วง
วิกฤต แต่ควรร่วมกันปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจริงจังใน
ชีวิตประจำวันทุกๆ วันจนเป็นกิจวัตร ก็จะเป็นความ
ปลอดภยัและสามารถเสรมิความมัน่คงในระบบไฟฟา้ใน
ระยะยาว ที่สำคัญ ลดการใช้พลังงาน เท่ากับลดค่า
ใช้จ่ายของพวกเราโดยตรงด้วย  

แลว้คณุจะไมเ่ปน็หนึง่ในผูร้ว่มสรา้งความมัน่คง
ด้านพลังงานของประเทศเชียวหรือ ? 
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เรื่อง : Mr.HighT
ภาพประกอบ : ณฐันชิาบญุสง่

โลกดิจิตอล 

ทีวีดิจิตอล ดีต่อคนไทยอย่างไร! 

ก่อน จะมสีมารท์โฟนทีเ่ปรยีบเสมอืนเพือ่นคูก่ายในทกุวนันี ้เชือ่วา่ เพือ่นยามเหงา  
 ที่เป็นขวัญใจในเวลาพักผ่อนของเราน่าจะมาจากจอตู้ที่ทุกบ้านต้องมี  
โทรทศัน ์หรอื ทวี ี ไดม้อบความเพลดิเพลนิใหค้นทัง้บา้นดว้ยสนนคา่ใชจ้า่ยเพยีง

ค่าไฟ ไม่ว่าจะเป็นข่าว สารคดี ละคร รายการเพลง ฯ ทีวีได้พัฒนาจากจอขาวดำ สู่
จอสีในปี พ.ศ.๒๔๙๓ และในวันนี้ ทีวีกำลังจะก้าวไปอีกขั้น ด้วยการพัฒนาจากระบบ
เดมิแบบแอนะลอ็ก (Analog) สูม่ติิใหมเ่ปน็ “ทวีดีจิติอล” (Digital Television) ทีพ่รอ้ม
ทัง้คณุภาพและเสยีงที่ชัดแจ่ม 

มาทำความรู้จักกับทีวีดิจิตอลกันบ้าง
ทีวีดิจิตอล คือ การส่งผ่านของเสียงและภาพเคลื่อนไหวโดยสัญญาณดิจิตอลที่มี

ประสิทธิภาพสูงทั้งความคมชัดของภาพและเสียง การส่งข้อมูลแบบนี้สามารถส่งได้
มากกว่าแบบแอนะล็อก (Analog) ในหนึ่งช่องสัญญาณ ซึ่งเรียกว่า Multicasting การ
สง่สญัญาณเปน็แบบดจิติอลจงึทำให้ไดค้ณุภาพของภาพและเสยีงดกีวา่ เนือ่งจากไมม่ี
สญัญาณรบกวน โดยระบบดจิติอลนีม้รีะบบการบบีอดัสญัญาณ (Digital Compression) 
ทําให้สามารถส่งรายการต่อช่องได้มากขึ้น จากเดิม ๑ ช่องส่งได้ ๑ รายการ แต่
ระบบดิจิตอล ๑ ช่องจะสามารถส่งได้ถึง ๔-๖ รายการทางภาคพื้นดิน และ ๘-๑๐ 
รายการทางดาวเทียม ทําให้ค่าใช้จ่ายต่อรายการลดลง รวมถึงช่วยประหยัดพลังงาน

เนื่องจากเครื่องส่งใช้กําลังออกอากาศลดลง  
สำหรบัคนกรงุทีก่ลบับา้นดกึ และใชท้วีพีกพาเปน็เพือ่นตลอดการเดนิทาง 

จะยิง่มคีวามสขุมากขึน้เมือ่ระบบทวีดีจิติอลสามารถรบัชมขณะอยู่ในพาหนะ
เคลือ่นทีไ่ด ้ ทัง้นีร้ะบบดจิติอลจะพฒันาใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ เพือ่รองรบั

เทคโนโลยีในการสง่และรับโทรทัศน์ในอนาคต เช่น โทรทัศน์จอกว้าง 

๘๓



(Wide Screen) โทรทัศน์ความคมชัดสูง (HD TV) ในขณะที่ระบบแอนะล็อกไม่
สามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้  ข้อสําคัญที่สุดก็คือ คุณภาพในการรับชมดีขึ้น ไม่มี
เงา การรบกวนน้อย   

พ.อ.ดร.นท ี ศกุลรตัน ์ รองประธานกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน ์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง 
และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้กล่าวไว้ว่า “เปรียบเทียบจากสมัยก่อนที่เราเดินผ่าน
ทีวีจากขาวดำมาเป็นสี คนอาจไม่ตื่นเต้นมากนัก เพราะเหมือนไม่ได้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงอะไรเลย แต่วันนี้ทีวีเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมาก เราจึงพยายามทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเร็วขึ้น เพื่อยุติการส่งสัญญาณแบบแอนะล็อกต่อไป เมืองไทยตอน
นีอ้ยู่ในขัน้พยายามดงึใหท้กุคนหนัมารบัสญัญาณดจิติอลมากขึน้ จนสญัญาณแอนะลอ็ก
หมดไป สำหรับผู้ที่ใช้ทีวีรุ่นเก่า สามารถเปลี่ยนเป็นทีวีดิจิตอลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์
แปลงสัญญาณเข้าทีวีระบบเดิมแบบแอนะล็อก ซึ่งเรียกว่า “Set Top Box” เพื่อให้รับ
สัญญาณดิจิตอลได้ แต่ถ้าไปซื้อทีวีรุ่นใหม่ที่เป็น ID TV หรือ Integrated Digital 
Television จะสามารถรับสัญญาณดิจิตอลได้เลย” 

นอกจากนี้ กสท. ได้จัดสรรทีวีช่องสาธารณะและชุมชน ตามความจำเป็นและ
หน้าที่ตามที่ผู้ร้องขอต้องการ แต่ในเชิงพาณิชย์ได้มีการจัดสรรด้วยวิธีการประมูล ซึ่ง
กระบวนการที่จะนำไปสู่การประมูลนั้นมีการออกแบบอย่างดีและถูกต้อง ซึ่งทีวีเชิง
พาณิชย์ทั้งหมด ๒๔ ช่องนั้น ตามกฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องมีข่าวสาร ๒๕% เราจึง
แบ่งเป็นช่องสำหรับเด็ก ๓ ช่อง กำหนดเนื้อหาสำหรับเยาวชน ต้องไม่มีความรุนแรง 
กลุ่มข่าวสารและสาระ ๗ ช่อง โดย ๕๐% ของรายการทั้งหมดต้องเป็นข่าว รายการ
พูดคุย รายการประเทืองปัญญา ฯลฯ กลุ่มวาไรตี้ กำหนดเนื้อหาสาระ ๒๕% เป็นต้น 
ซึง่ทกุคนเขา้มาประมลูแขง่ขนัตามทีก่สท.กำหนดไว ้เพือ่ใหเ้กดิความยตุธิรรมมากทีส่ดุ 

จากการประมูลที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่า ผู้ชนะการประมูลรายใหม่
และรายเดมิ ลว้นเปน็ผูท้ีป่ระกอบกจิการโทรทศันท์ัง้สิน้ ซึง่เกดิขึน้เพือ่ทีจ่ะ
รกัษาพืน้ทีน่ีไ้วใ้หส้ือ่มวลชน รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีศักยภาพเข้า
มาในธุรกิจนี้ โดยมีการวางกติกาไว้บางส่วน อาทิ ต้องมีการ
ให้เช่าเวลาอย่างน้อย ๑๐ % เพื่อทำให้เกิดช่องทางใหม่ขึ้น  

สำหรับการออกอากาศทีวีดิจิตอลนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วตั้ง
แต่วันที่ ๑ เมษายน ที่ผ่านมา โดย ๔ จังหวัดใหญ่ ที่
สามารถรบัชมทางภาคพืน้ดนิได ้ คอื กรงุเทพฯ เชยีงใหม ่
นครราชสีมา และสงขลา ส่วนในเดือนมิถุนายนจะรับชม
ได้ ๑๑ จังหวัดใหญ่ ดังนั้นประมาณ ๕๐% ทั่วประเทศ
ถอืวา่สามารถรบัชมไดแ้ลว้ สว่นบา้นใครทีม่จีานรบัดาวเทยีมกับ
เคเบิ้ลก็สามารถรับชมได้เลย  

จากสถิติบอกว่าคนไทยรับข้อมูลข่าวสารถึง ๙๘% จากสื่อโทรทัศน์ ดังนั้นทีวีจึง
เป็นสื่อสำคัญที่สุดของประเทศ การปรับทีวีช่องปัจจุบันให้เป็นทีวีดิจิตอลจะช่วยเพิ่ม
ความหลากหลาย เพิ่มคุณภาพ ทำให้ประชาชนได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ความ
บันเทิง และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ขุมคลังความรู้มหาศาลที่พร้อมส่งให้พวกเราเยาวชน
ได้เปิดรับแล้ว ทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆเยาวชนแล้วล่ะที่จะเลือก
เสพสื่อช่องทางนี้ให้มีประโยชน์แก่พวกเราได้อย่างไร 

 
๘๔



 

 

 

เกร็ดต่างแดน 
พิมพ์ภัทร : รายงาน
  

คาซัคสถานเตรียมเปลี่ยนชื่อ สร้างความโดดเด่นในเอเชียกลาง 
คาซคัสถาน...หนึง่ในกลุม่ประเทศ CIS (ประเทศทีแ่ยกตวัเปน็อสิระจากอดตีสหภาพโซเวยีต) เปน็แหลง่

เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่ม นับตั้งแต่ประกาศเอกราชในปี ๒๕๓๔ บริษัทข้ามชาติจำนวนมากต่างขน
เงนิหลายพนัลา้นดอลลารเ์ขา้มาลงทนุในดนิแดนแหง่นี ้ หากประเทศคาซคัสถานกลบัยงัไมเ่ปน็ทีรู่จ้กัเทา่ไรนกั 
ทำให้ประธานาธิบดีนูร์สุลต่าน นาซาร์บาเยฟเสนอแนวคิดที่จะตัดคำว่า “สถาน” ออกจากชื่อ คาซัคสถาน 
เพื่อเพิ่มความโดดเด่นเหนือประเทศในเอเชียกลางชาติอื่นๆ ซึ่งลงท้ายด้วยคำว่า “สถาน” เช่นเดียวกัน  

ประธานาธบิดนีาซารบ์าเยฟใหส้มัภาษณท์ีจ่งัหวดัอะตรีาอ ู
เมอืงหลวงแหง่นำ้มนัทางตะวนัตกของประเทศว่า “บางทีอาจถึง
เวลาที่เราจะสำรวจความคิดเห็นประชาชนและพิจารณาชื่อใหม่
อย่าง Kazakh Eli ซึ่งอาจสะดุดหูชาวต่างชาติมากกว่า”  

ขนาดยังไม่เปลี่ยนชื่อยังรวยจะแย่ ถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่จะ
รวยขึ้นอีกกี่เท่าละเนี่ย 

  
จีนจัดประชันหล่อพระใหญ่ หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว 

จนีเปน็ประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตรด์า้นประตมิากรรมพระพทุธรปูและพทุธศลิปม์ายาวนาน แตผ่ลงานหลาย
ชิ้นถูกทำลายลงหลังสถาปนาสาธารณรัฐ ปัจจุบัน หน่วยท่องเที่ยวและหน่วยงานพัฒนาต่างๆ ของจีนจึง

พยายามหลอ่พระพทุธรปูองคม์หมึาขึน้ใหมเ่ปน็จำนวนมาก นบัตัง้แตพ่ระใหญจ่งหยวน
แห่งวัดฟัวเฉวียนในอำเภอหลู่ซัน มณฑลเหอหนัน ซึ่งมีความสูงถึง ๒๐๘ เมตร หรือ
พระใหญ่แห่งหลิงซัน เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ซึ่งมีความสูง ๘๘ เมตร และดึงดูดนัก
ท่องเที่ยวได้ถึง ๓.๘ ล้านคนในปีที่ผ่านมา ทำรายได้กว่า ๑,๒๐๐ ล้านหยวน  

นอกจากนี้หลายองค์กรของจีนยังแข่งขันกันเริ่มโครงการหล่อพระพุทธรูปขนาด
ใหญ่อีกหลายโครงการ อาทิ โครงการหล่อรูปปั้นพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ความสูง 
๘๘ เมตรในซูโจว มณฑลเจียงซู โครงการภาพวาดพระกษิติครรภโพธิสัตว์ ๙๙ เมตร
ในมณฑลอันฮุย และรูปปั้นพระอมิตาภพุทธะบนภูเขาลู่ มณฑลเจียงซี 

งานนี้ต้องเรียกว่าได้ทั้งบุญได้ทั้งนักท่องเที่ยว กำไรสองต่อ 
 

สหรัฐอเมริกาเปิดให้สินเชื่อทางการค้าแก่พม่า  
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งสหรัฐอเมริกา ประกาศให้สินเชื่อเพื่อการค้าแก่พม่า หวังช่วย

สนับสนุนนักธุรกิจจากสหรัฐฯ ที่เข้าไปแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ  
เฟรด ฮอชเบริก์ ประธานธนาคารระบใุนคำแถลงวา่ ธนาคารมุง่มัน่จะกระชบัความสมัพนัธท์างเศรษฐกจิ

ขณะที่พม่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน และหวังกระตุ้นการส่งออกของสหรัฐฯ ตลอดจนสร้างงานในประเทศ 
การให้สินเชื่อเพื่อการค้านี้มีผลทันที ผู้ส่งออกสหรัฐฯ สามารถขอการประกันภัยสินเชื่อสำหรับสินค้า การกู้
โดยตรง หรือค้ำประกันเงินกู้กับธนาคารได้ 

แมพ้มา่จะยงัมปีญัหาดา้นสทิธมินษุยชน โดยเฉพาะความ
ขัดแย้งระหว่างชาวพุทธและมุสลิมในรัฐยะไข่ แต่ธนาคารสหรัฐ
ยงัเชือ่วา่ ภาพรวมของประเทศพมา่มกีารเปลีย่นแปลงทางบวก 
เพราะพม่าเป็นตลาดผู้บริโภคที่ยังไม่มีใครแตะต้อง พรั่งพร้อม
ด้วยทรัพยากร ทั้งก๊าซธรรมชาติ และน้ำมัน ซ้ำยังมีพรมแดน
ติดกับประเทศจีนและอินเดียซึ่งเอื้อต่อการลงทุนอีกด้วย 

๘๕



 
 บริษัทยาระดับโลกกดดันอินเดีย ต่อต้านการละเมิดสิทธิบัตร 

ประเทศอนิเดยีเปน็ประเทศทีม่ปีระชากรมากตดิอนัดบัโลก และยงัมปีญัหาเรือ่งคณุภาพชวีติของประชากร 
จนรัฐบาลต้องอนุญาตให้บริษัทยาท้องถิ่นผลิตและจำหน่ายยาสามัญที่ยังอยู่ในสิทธิบัตรยาของบริษัทจาก
ชาติตะวันตก เพื่อให้สามารถจำหน่ายยาที่มีราคาถูกลง เนื่องจากยาต้นแบบของต่างประเทศมีราคาแพง
เกินกว่าที่ประชากรส่วนใหญ่จะหาซื้อได้ 

ขณะเดียวกัน บริษัทยาข้ามชาติ เช่น ไฟเซอร์ หรือ โนวาร์ติส เอง
กต็อ้งการเพิม่ยอดขายในตลาดเกดิใหมอ่ยา่งอนิเดยี จงึออกมาแสดงความ
ไม่พอใจที่รัฐบาลอินเดียพยายามหาช่องทางละเมิดสิทธิบัตรยาของตน 
และกดดันรัฐบาลสหรัฐให้ออกมาตรการแก้ไขเรื่องดังกล่าว 

เรือ่งธรุกจิไมเ่ขา้ใครออกใคร คงตอ้งดกูนัตอ่ไปวา่ความขดัแยง้นีจ้ะ
จบลงตรงไหน 

 
โคโซโวใช้มาตรการปันส่วน “น้ำ” รับมือภัยแล้ง 

โคโซโวเป็นประเทศที่ประกาศเอกราชแยกตัวจากเซอร์เบียเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และเพิ่ง
เข้าเป็นสมาชิกใหม่ของธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แต่ก็ยังติดอันดับดินแดน
ทีย่ากจนทีส่ดุของยโุรป มปีญัหารมุเรา้ทัง้จากดา้นเศรษฐกจิและความไมพ่รอ้มของโครงการพืน้ฐานในประเทศ 
ตลอดจนอัตราการว่างงานที่พุ่งสูงถึงร้อยละ ๔๐  

ลา่สดุ ประเทศโคโซโวยงัตอ้งเผชญิกบัปญัหาภยัแลง้ทีร่นุแรงทีส่ดุในรอบ  ๓๐  ป ีสง่ผลกระทบตอ่การสำรอง
นำ้เพือ่การอปุโภคบรโิภคของประชาชนกวา่ ๑ ใน ๔ ของประเทศ จนทางการตอ้งประกาศบงัคบัใชม้าตรการ

ปันส่วนน้ำในกรุงปริสตินา เมืองหลวงซึ่งมีประชากรราว ๔๖๕,๐๐๐ คน
และเมืองใกล้เคียง  

บรษิทัจดัการนำ้ภายใตก้ารควบคมุของรฐับาลออกมาแถลงวา่ พืน้ที่
ต่างๆ ทั่วกรุงปริสตินาและเมืองโดยรอบจะได้รับการจ่ายน้ำกินน้ำใช้เพียง
วันละ ๑๐ ชั่วโมง จากเดิมที่ได้รับการจ่ายน้ำวันละ ๑๔ ชั่วโมง และทาง
บรษิทัจะงดการจา่ยนำ้ในชว่งเวลากลางคนื ทัง้นีม้าตรการดงักลา่วจะดำเนนิ
ต่อไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย 

 
เอมิเรตส์เตรียมนำ “โดรน” มาใช้ส่งเอกสารราชการ 

ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมเิรตสห์รอืยเูออปีระกาศเตรยีมโครงการนำอากาศยานไรน้กับนิหรอื “โดรน” มา
ใช้ส่งเอกสารราชการ เช่น ใบขับขี่ บัตรประชาชน ใบสั่ง และบริการส่งพัสดุไปรษณีย์ให้แก่ประชาชน 

โมฮัมเหม็ด อัล เกอร์กาวี รัฐมนตรีประจำกระทรวงกิจการคณะรัฐมนตรีของยูเออีเปิดเผยว่า การจัด
ซือ้โดรนในโครงการนีเ้ปน็การจดัซือ้จากภายในประเทศ เนือ่งจากทมีวศิวกรทอ้งถิน่สามารถพฒันาเทคโนโลยี
ดังกล่าวได้เอง ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทดสอบการใช้งานราว ๖ เดือน หากให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ก็จะสามารถ
เปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายใน ๑ ปี  

ทีมวิศวกรให้รายละเอียดว่า โดรนที่จะนำมาใช้นี้จะมีการติด
ตั้งระบบบันทึกลายนิ้วมือ ม่านตา และระบบรักษาความปลอดภัย
อื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่าพัสดุไปรษณีย์ เอกสารราชการ และ
เอกสารลับสุดยอดจะไปถึงมือผู้รับที่ถูกต้องและไม่ถูกผู้ไม่หวังดี
แย่งชิงไประหว่างทาง  

 

๘๖



 

 สวิตเซอร์แลนด์ปฏิเสธไม่อนุญาตให้ชาวโครเอเชียเข้าดินแดนอย่างเสรี 
เมื่อไม่นานมานี้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และโครเอเชียได้มีข้อตกลงที่จะอนุญาตให้ชาวโครเอเชียเดิน

ทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้อย่างเสรี แต่ล่าสุด รัฐบาลสวิสฯ ออกมาปฏิเสธข้อตกลงดังกล่าวแล้วหลังได้ผล
สรุปการทำประชามติ  

แมส้วติเซอรแ์ลนดจ์ะมอีตัราการวา่งงานตำ่ แตป่ระชาชนชาวสวสิสว่นใหญย่งักงัวลถงึผลกระทบจากการ
อพยพเขา้เมอืงของชาวยโุรปชาตอิืน่ๆ เนือ่งจากเกรงวา่การเปดิการ
ผา่นแดนอยา่งเสร ี อาจทำใหแ้รงงานชาตอิืน่เขา้มาแยง่งานของคน
ท้องถิ่น รวมถึงส่งผลให้เกิดปัญหาคนล้นเมืองตามมาได้ 

อยา่งไรกต็าม คณะกรรมาธกิารยโุรปไมเ่หน็ดว้ยกบัการตดัสนิ
ใจนี้ และอาจทบทวนความสัมพันธ์กับสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งรวมถึง
การจำกดัทางการคา้ และมาตรการตอบโตด้า้นเศรษฐกจิอืน่ๆ อกีดว้ย 

 
คนอเมริกันยื่นเรื่องขอสละสัญชาติ 

รายงานรายไตรมาสของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ซึ่งมีหน้า
ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการถือสัญชาติอเมริกันระบุ 
ว่า ในช่วงสามเดือนสุดท้ายของ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีชาว
อเมริกันยื่นคำร้องขอสละสัญชาติทั้งสิ้น ๖๓๐ ราย และตลอดปีมี
การยื่นขอมากถึง ๒,๙๙๙ ราย นับเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่มีการ
เก็บข้อมูล 

หนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ชาวอเมริกันขอสละสัญชาติเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราการจัดเก็บภาษีเงินได้ใน
สหรฐัฯ มอีตัราสงูสดุถงึรอ้ยละ ๓๙.๖ ทำใหป้ระชาชนจำนวนมาก โดยเฉพาะในกลุม่ทีม่ฐีานะ ไมต่อ้งการถกูเรียก
เก็บภาษีในอัตราดังกล่าว ซึ่งคนในกลุ่มนี้มักมีธุรกิจในต่างแดน จึงเลือกสละสัญชาติอเมริกันไปถือสัญชาติ
ของประเทศอื่นที่มีอัตราการจัดเก็บภาษีรายได้น้อยกว่า หรือให้สิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและสังคมมากกว่า 

ตัวเลขการขอสละสัญชาติที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีชื่อเสียงและผู้มีฐานะดี ส่งผลให้สมาชิก
สภาคองเกรสจำนวนหนึ่งเสนอร่างกฎหมายให้มีการเก็บภาษีการออกนอกประเทศ หรือ Exit Tax เพิ่มขึ้น
อกีเทา่ตวั สำหรบัชาวอเมรกินัทีข่อสละสญัชาตดิว้ยเหตผุลเรือ่งภาษ ีเรยีกวา่จะหนยีงัไงกต็อ้งจา่ย (ภาษ)ี อยูด่ ี 

 
ลอสแองเจลิสสั่งปิด “ดัมบ์ สตาร์บัคส์” 

“ดัมบ์ สตาร์บัคส์” (Dumb Starbucks) เป็นร้านกาแฟแห่งหนึ่งในลอสแองเจลิสที่ล้อเลียนแฟรนไชน์
ร้านกาแฟดังอย่างสตาร์บัคส์ทุกอย่าง ตั้งแต่การตกแต่งภายใน โลโก้ จนถึงแก้วกาแฟ เพียงแต่เติมคำว่า 
Dumb ลงไปข้างหน้าเท่านั้น ทำให้ร้านนี้กลายเป็นข่าวโด่งดัง มีคนต่อแถวเข้าใช้บริการกันอย่างหนาแน่น 
แม้จะต้องยืนรอเป็นชั่วโมง 

นาธาน ฟีลเดอร์ แห่งรายการเรียลลิตี้โชว์ Nathan for You ผู้อยู่เบื้องหลังการเปิดร้านนี้เปิดเผยว่า 
เขาเพยีงเปดิรา้นเลน่ๆ เพือ่ “ลอ้” สตารบ์คัสเ์ทา่นัน้ ไมไ่ดต้ัง้ใจจะทำธรุกจิ
จรงิ และ Dumb Starbucks กเ็ปน็สว่นหนึง่ในรายการตลกของเขานั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขลอสแองเจลิสเพิ่งสั่งปิดร้าน
กาแฟดัมบ์ สตาร์บัคส์ไปแล้ว เนื่องจากเปิดร้านโดยไม่มีใบอนุญาตด้าน
สาธารณสุข  

ปดิฉากเรือ่งตลกไดก้อ่นจะโดนเจา้ของลขิสทิธิฟ์อ้ง นา่จะปลอดภยั
กว่านะ 
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บอกเลา่ขา่วเยาวชน 
พิมพ์ภัทร:รายงาน  

หนุ่มสาวสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น คว้ารอง
ชนะเลิศนวัตกรรม ที่มาเลเซีย 

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SawaddeeTRIZ 
นกัศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่น่ ทีส่ามารถ
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการประกวด
ความคดิสรา้งสรรคน์วตักรรม งาน MyTRIZ Competition 
2013 ประเทศมาเลเซยี ซึง่จดัโดยสมาคม Malaysia 
TRIZ Association (MyTRIZ) มีวัตถุประสงค์ให้
สรา้งความตระหนกัในการพฒันาความคดิสรา้งสรรค์
เพื่อการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมโดยใช้ TRIZ อย่าง
เป็นระบบ มีผู้เข้าร่วมกว่า ๗๓ ทีมจาก ๗ ประเทศ
ในแถบเอเชีย  

ทีมตัวแทนประเทศไทยที่สามารถคว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับสองมาครองได้ ประกอบด้วยนาง
สาวพิชยา มหาพรวศิน นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

นายจิรเมธ ลาภศิริวัฒน์กุล นักศึกษา
คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ และผศ.ไตรสทิธิ ์
เบญจบุณยสิทธิ์ อาจารย์คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์โดยเรือ่งทีส่ง่เขา้ประกวดประกอบ
จาก ๓ ส่วน คือ การประหยัดพลังงาน
สำหรับอาคารบ้านเรือน อนาคตของรถ
เข็นคนพกิาร และระบบชะลอความเรว็และ
กนัชนบนทางดว่น (Car Crash Cushion) 

  
หนุ่มวิศวะฯ ลาดกระบัง คว้าแชมป์        
‘สดุยอดวศิวกรดา้นระบบสมองกลฝงัตวั ครัง้ที ่๘’ 

ตอ่ดว้ยการแขง่ขนัภายในประเทศ กบั การแขง่
ขนัประชนัทกัษะระบบสมองกลฝงัตวัชงิแชมปป์ระเทศ
ไทย ครั้งที่ ๘ (TESA Top Gun Rally ) ซึ่งจัดโดย
สมาคมสมองกลฝงัตวัไทย (Thai Embedded Systems 
Association) มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า ๒๔ ทีม
จาก ๒๐ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ  

รางวลัชนะเลศิตกเปน็ของทมีนกัศกึษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
ซึ่งสามารถคว้าชัยใน
ระบบเครือข่ายควบคุม 
และตรวจวัดประมาณ
การใชไ้ฟฟา้รายอปุกรณ ์
(Energy Controller and 

Monitoring in Home Area Network System) และ
รางวัลคะแนนสงูสดุอกี ๓ รางวลั คอื ประเภท Sensor 
/ Actuator Interface ประเภท RTOS และ ประเภท 
Systems Integration  

 
สุดยอดผู้ชนะเลิศงานเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยจัด การแข่งขันประกวด
เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่ง
ประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ การ
แข่งขันดนตรีระดับประถม-
อดุมศกึษา อายไุมเ่กนิ ๒๕ ป ี
จัดขึ้น ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มกราคม
ที่ผ่านมา 

ผู้ชนะเลิศแต่ละระดับได้แก่ เด็กหญิงพรนภัส 
กจิโอฬาร (ระดบัประถมศกึษา) เดก็หญงิสโรชา ขาวผอ่ง 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) นายภคินท์ กัณหะสิริ 
(ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย) และนายณฐัดนยั พวัพนั 
(ระดับอุดมศึกษา) ผู้ชนะทุกคนจะได้รับเงินรางวัล
พรอ้มทนุการศกึษาดา้นดนตรทีีว่ทิยาลยัดรุยิางคศลิป ์
มหาวทิยาลยัมหดิล โดยไมต่อ้งสอบคดัเลอืกวชิาดนตรี
ปฏิบัติและยกเว้นค่าหน่วยกิตเป็นระยะเวลา ๑ ปี   

  
วง “เสือดำ” มหิดล คว้าถ้วยพระราชทาน 
โครงการ Thailand Jazz Competition 2014 

ยงัคงอยูใ่นแวดวงดนตร ี กบัการประกวด Thailand 
Jazz Competition 2014  ครั้งที่ ๙ ซึ่งจัดโดย คณะ
ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร งานนี้วง 
“เสือดำ” นักศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหา 
วทิยาลยัมหดิล ประกอบดว้ย นายยทุธศกัดิ ์ พลายภู่ 
นายภาวิน  ลิ่มกังวาฬมงคล 
นายป่าไม้ เชิดเกียรติศักดิ์ 
นายอภิวิชญ คำฟู และนาย
ศวิณฐั สวุรรณวฒัน ์ควา้รางวลั
ชนะเลิศประเภทวงดนตรีแจ๊ส
ขนาดเล็ก (Jazz Ensembles 
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Competition) พรอ้มถว้ยรางวลัพระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาครองได้เป็นผลสำเร็จ  

 
รางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ ๑๖ หัวข้อ “วิถีพอ
เพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” 

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอ
เชิญหน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ส่งผลงานเขียนและ
ความเรียงเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว 
ครั้งที่ ๑๖ หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน 
น้ำ ป่า” เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ให้การสนับสนุนบุคคลที่
ทำความดีเพื่อสังคมในด้านการสร้างสรรค์และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชิงเงิน
รางวัลมูลค่ารวมกว่าสองล้านบาท 

เปิดรับสมัครงานงานเขียน 
ความเรียงเยาวชน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 
๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ สอบถามราย
ละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้า
ประกวดได้ที่ 

สถาบันลูกโลกสีเขียว  
อาคาร ๑ ชั้น ๕ เลขที่ ๕๕๕ 

ถนนวภิาวดรีงัสติ เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 
๑๐๙๐๐   

โทรศัพท์ ๐-๒๕๓๗-๒๑๔๖  
๐-๒๕๓๗-๑๙๙๓  

e-mail : greenglobe42@gmail.com 
 

ประกวดผลงานด้านดิจิทัล คอนเทนต์ Thailand 
DIGI Challenge 2014 

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่ง
ชาติ (องค์กรมหาชน) โดยฝ่ายส่งเสริมการตลาด   
ดิจิทัล คอนเทนต์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา 
นักพัฒนาอิสระ บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่ง
ผลงานเขา้รว่มการประกวดผลงานดา้นดจิทิลั คอนเทนต ์
ในโครงการ Thailand DIGI Challenge 2014 ชิง
เงินรางวัลกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งการประกวด
ออกเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ Animation Game    

e-Learning และ New Media เปิดรับสมัครตั้งแต่
วันนี้ – วันที่ ๑๔ พฤษภาคมศกนี้  

การแบ่งเขตรับสมัครตามภูมิภาค สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่  

ภาคเหนือ คุณวิไลพร ถานะวุฒิพงศ์ E-mail: 
vilaiporn.th@sipa.or.th หรอื โทร. ๐๕๓-๒๔๗-๒๘๒  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คุณจตุรภรณ์ โชค
ภูเขียว E-mail: chaturapron.ch@sipa.or.th หรือ 
โทร. ๐-๔๓๒๗-๑๗๐๐-๓ 

ภาคใต้ คุณสุชาดา เจียรพิพัฒน์พงศ์ E-mail: 
suchada.ji@sipa.or.th หรือ โทร. ๐-๗๖๓๗-๙๑๑๑ 

ภาคกลาง คุณธนาภรณ์ บุญเรือง E-mail: 
tanaporn.bu@sipa.or.th หรอื โทร. ๐-๒๑๔๑-๗๒๒ 

 
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ๒๕๕๗ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง ๑๘-๓๐ ปี
เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 
๒๕๕๗ (SHIP FOR SOUTHEAST ASIAN 
YOUTH PROGRAMME 2014) ร่วมทำกิจกรรม
กับตัวแทนเยาวชนจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และประเทศญี่ปุ่น บนเรือเดิน
สมุทรขนาดใหญ่ซึ่งจะเดินทางไปเยือนประเทศต่างๆ 
ในอาเซียน รวมระยะเวลากว่า ๕๑ วัน ในช่วงเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๗  

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบ
สมคัรและดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่ http://opp.go.th 
หรือสอบถามโดยตรงที่  

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ  

๖๑๘/๑ ถนนนคิมมกักะสนั เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 
๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๕๕-๕๘๕๐ 

   

๘๙



 

ปรบมอืให้ 
พิมพ์ภัทร:รายงาน 

ปรบมือให้ 
 ‘ปรบมือให้’ ขอนำเรื่องราวดีๆ ของ 
 คนดี มาให้ร่วมชื่นชมและภาคภูมิใจ

ในเพื่อนร่วมชาติของเรากันค่ะ 
 

แทก็ซีส่ำนกึดเีกบ็เงนิกวา่แสน คนืผูโ้ดยสารชาวญีปุ่น่ 
เริ่มด้วยข่าวของพลเมืองดีที่ทำชื่อเสียงให้คน

ไทย นายธีรพงษ์ ภู่พันธ์ คนขับรถแท็กซี่ หมายเลข
ทะเบียน ทร-๗๔๓๒ เก็บกระเป๋าที่ผู้โดยสารชาว
ญีปุ่น่ลมืทิง้ไว ้ ภายในกระเปา๋มเีงนิสกลุเยนจำนวนมาก 

คิดมูลค่าเป็นเงินบาท
ไทยกว่าหนึ่งแสนบาท 
พร้อมเอกสารสำคัญ
ต่างๆ  

นายธีรพงษ์จึงได้
ติดต่อไปยังสถานีวิทยุ
จราจรเพื่อสังคม FM 
99.5 MHz เพื่อตาม
หาเจ้าของ และได้นัด

หมายนำกระเป๋ามาส่งคืนให้กับคุณยาซูยูกิ ทากาชิ 
ผู้เป็นเจ้าของ ณ สถานีวิทยุจราจรเพื่อสังคม FM 
99.5 MHz เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา 

 
ครูมาลินี ผู้มองเห็นคุณค่าของ ‘เด็กพิเศษ’ 

อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องราวของคุณครูผู้อุทิศตน
สรา้งอนาคตให้กับเด็กพิเศษผู้มีความบกพร่องทาง
สติปัญญา ครูมาลินี ศรีพรมมา แห่งโรงเรียนลพบุรี

ปญัญานกุลู ซึง่ไดข้บัเคลือ่นโครงการทดลองจา้งงาน 
คนพิการทางสติปัญญา เพื่อให้นักเรียนที่เรียนจบไป
แล้ว ให้ได้ฝึกงานในสถานประกอบการต่างๆ จน
กระทั่งได้ทำเป็นอาชีพหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่
เป็นภาระของครอบครัว สำหรับคุณครูมาลินี การได้
เห็นนักเรียนเหล่านี้มีที่ยืนในสังคม  สามารถพึ่งพา
ตัวเองได้ และสัมผัสคุณค่าของการมีชีวิต คือความ
ภาคภูมิใจในชีวิตครู  

“พนักงานบริการ” ในร้าน MK Restaurant 
“เจา้หนา้ทีธ่รุการ”แหง่เทศบาลตำบลเขาพระงาม “พนกั
งานล้างเครื่องในไก่”ของบริษัทในเครือเบทาโกร 
ฯลฯ คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากอาชีพเหล่านี้เป็น
หนา้ทีข่องคนปรกตทิัว่ไป  แตจ่ะเปน็เรือ่งแปลกและ
น่าฉงนสงสัยในทันทีเมื่อผู้ประกอบอาชีพเหล่านี้ คือ 
“เดก็ทีบ่กพรอ่งทางสตปิญัญา” หรอืทีผู่ค้นมกัเรยีกวา่ 
“เด็กปัญญาอ่อน”   

นี่คือผลิตผลแห่งความสำเร็จและความภาค
ภูมิใจของคุณครูทุกคนในโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล 
ที่เริ่มต้นจากการพยายามแก้ปัญหาเด็กที่เรียนจบไป
แลว้ แตไ่มม่สีถานประกอบการใดๆรบัเขา้ทำงานเพราะ
มองวา่เดก็กลุม่นี ้ “ดอ้ยศกัยภาพ” จงึปฏริปูหลกัสตูร
การเรียนการสอนใหม่ และจัดทำ “โครงการทดลอง
จ้างงาน คนพิการทางสติปัญญา” ขึ้น เพื่อนำไปสู่
การมีอาชีพของเด็กๆ จนเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่ง
กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการฯ คือ ครูผู้
มองเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเด็กๆทุกคนและ
เชื่อมั่นว่าคนเรานั้นสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาได้ 
เธอเป็นครูที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างสูงในการ
ฝึกฝนและพัฒนาเด็กๆจนมีศักยภาพพอที่จะส่งไป
ฝกึงานวชิาชพีตา่งๆ ตามสถานประกอบการรว่ม ๑๐ 
กวา่แห่ง ซึ่งปัจจุบันเด็กๆหลายต่อหลายคนที่เรียน
จบไปแล้วต่างมีอาชีพในการเลี้ยงดูตนเอง นับเป็น
โครงการที่ได้สร้าง “ปรากฏการณ์แห่งการให้โอกาส” 
ในสงัคมเมอืงลพบรุ ี รวมทัง้ไดเ้ปลีย่นมมุมอง ทศันคติ
ของผู้คนในสังคมในการตัดสินคุณค่าของ “คน”      

ตดิตามเรือ่งราวของครมูาลนิไีดใ้นรายการคนคน้
ฅน ตอน ครสูอนด ีชดุ ครมูาลนิ ีทางโมเดริน์ไนนท์วีี 

ขอปรบมอืกราวใหญใ่หก้บัความซือ่สตัย ์กลา้หาญ 
และมีสติช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ของพลเมืองดี
อีกครั้ง 

คอลัมน์

๙๐



๙๑



AD ไทยเบฟ 





AD น้ำสิงห์ 



AD การท่องเที่ยว 



AD SCG ปูน 



 
 

 
ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี ประธานกรรมการ
คุณหญิงคณิตา เลขะกุล รองประธานกรรมการ
นายพลภัทร สุวรรณศร รองประธานกรรมการ
นายจุตินันท์  ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการ 
นายจิรุตถ์   อิศรางกูร  ณ  อยุธยา กรรมการ
ดร.ดามพ์  สุคนธทรัพย์ กรรมการ
ดร.นนชัย ศานติบุตร กรรมการ
นายพงศธร   เกษสำลี  กรรมการ
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ กรรมการ
นางเยาวลักษณ์ แพ่งสภา กรรมการ
รศ.เย็นใจ สมวิเชียร กรรมการ
นางวิณีนารถ พันธุ์วุฒิ กรรมการ
นางสิริพร ทองคำวงศ์ กรรมการ
นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์ กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ ศิริโชติรัตน์ กรรมการ 
นายอุดม จะโนภาษ กรรมการ
ดร.อัญชลี เกษสุริยงค์ กรรมการ

คณะที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
พลเอก พิจิตร   กุลละวณิชย์ 
ร้อยโท ดร.สุวิทย์ ยอดมณี
คุณหญิงคณิตา เลขะกุล
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
รศ.เย็นใจ สมวิเชียร
นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
ดร.นนชัย ศานติบุตร
นายพงศธร   เกษสำลี
นายจิรุตถ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา

บรรณาธิการ
นางวิณีนารถ พันธุ์วุฒิ
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางทัศนีย์  เอื้อวิทยา
ศิลปกรรม
นายสมชาย  หงวนเสงี่ยม
นายพงษ์ณัฐ  วัฒนสุคนธ์
นางสาวณัฐนิชา  บุญส่ง
 

รายนามคณะกรรมการจัดทำวารสารทิศไท
 

การกีฬาแห่งประเทศไทย

ผู้อุปถัมภ์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด   ธนาคารออมสิน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย



 

ทิศไท เปิดสู่ทุกทิศ และ เปิดรับทุกทิศ 


